



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักบริหารกลาง ฝ่ายบริหารทั่วไป โทร. ๐ ๒๖๒๘ ๕๒๔๐ - ๕๕ ต่อ ๒๑๐๕

ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๕๒๗

วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๕

เรื่อง เอกสารแจ้งเวียน (สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๕)

เรียน ทุกหน่วยงานในสังกัดกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

สำนักบริหารกลาง ขอส่งสำเนา  หนังสือ  ประกาศ  คำสั่ง  
ของกลุ่มประสานราชการ สำนักบริหารกลาง ที่ กษ ๐๔๐๑.๔/๕๐๑ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๕  
เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๕

จึงเรียนมาเพื่อ  โปรดทราบ  
 โปรดทราบและดำเนินการต่อไป  
 โปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป  
 โปรดทราบและแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ

(นางโสภา กฤตลักษณ์กุล)  
ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง



## บันทึกข้อความ

สำนักบริหารกลาง
เลขรับ... ๐๓๐๒
วันที่ ๒๒ มิ.ย. ๒๕๕๕
เวลา... ๑๗.๑๗ น.

ส่วนราชการ กลุ่มประสานราชการ สำนักบริหารกลาง โทร. 2108

ที่ กษ 0401.4/501

วันที่ 21 มิถุนายน 2555

เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2555

เรียน อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2555 ณ โรงแรมรอยัล คลิฟ ไฮเต็ล กรุ๊ป พัทยา จ.ชลบุรี ภายหลังการประชุมฯ สำนักนายกรัฐมนตรี ได้แถลงข่าวผลการประชุมฯ ทั้งนี้ โดยมีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ดังนี้

### ด้านเศรษฐกิจ

วาระที่ 7 เรื่อง ขออนุมัติใช้วงเงินช่วยเหลือเยียวยาตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่

7 กุมภาพันธ์ 2555

สาระสำคัญ คือ คณะรัฐมนตรีเห็นชอบการให้ความช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรที่เพาะปลูกข้าวนาปี 2554/55 ที่มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขของมติคณะรัฐมนตรีเพิ่มเติม จำนวน 550.389 ล้านบาท โดยใช้จ่ายจากกรอบเงินที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2555 ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ ทั้งนี้ ให้ กษ. ตรวจสอบความถูกต้องและความซ้ำซ้อนของเกษตรกรก่อนจ่ายเงินให้เกษตรกรด้วย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

วาระที่ 10 เรื่อง ขอเงินงบกลางช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยธรรมชาติ ปี 2553 - 2554

สาระสำคัญ คือ คณะรัฐมนตรีอนุมัติเงินงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยแล้ง ภัยศัตรูพืชระบาด และวาตภัย 12 จังหวัด จำนวน 29,882 รายการ วงเงินรวมทั้งสิ้น 266,945,412 บาท โดยขอให้กรมส่งเสริมการเกษตรตรวจสอบเอกสารหลักฐานและรวบรวมส่งสำนักงานงบประมาณ (สงป.) พร้อมทั้งจัดทำคำขออนุมัติจัดสรรงบประมาณในคราวเดียวกัน และให้ถือว่าคำขอดังกล่าวเป็นคำขออนุมัติจัดสรรงบประมาณของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) พร้อมสำเนาส่ง ธ.ก.ส. สำนักงานใหญ่ ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

วาระที่ 11 เรื่อง ข้อเสนอแผนการส่งเสริมและพัฒนาธรรมาภิบาลในภาคราชการเพื่อการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีอย่างยั่งยืน

สาระสำคัญ คือ คณะรัฐมนตรีเห็นชอบงบประมาณตามความเห็นของสำนักงานงบประมาณ และกระทรวงการคลัง เรื่อง การใช้เงินกู้ SAL (Structural Adjustment Loan) ตามแผนปฏิรูประบบบริหารภาครัฐ เพื่อดำเนินโครงการตามแผนการส่งเสริมและพัฒนาธรรมาภิบาลในภาคราชการเพื่อการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีอย่างยั่งยืนซึ่งคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบไปแล้วในการประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2555

สาระสำคัญของเรื่อง

สำนักงาน ก.พ.ร. ได้จัดทำรายละเอียดข้อเสนอโครงการเสนอให้สำนักงานงบประมาณและกระทรวงการคลังพิจารณา จำนวน 2 โครงการ ดังนี้ (1) โครงการส่งเสริมและพัฒนาความเป็นเลิศในการให้บริการประชาชน (2) โครงการส่งเสริมและยกระดับธรรมาภิบาลในส่วนราชการ

โดยทั้ง 2 โครงการดังกล่าว จะส่งเสริมให้เกิดการยกระดับธรรมาภิบาลในภาครัฐราชการ  
อย่างทั่วถึงทั้งส่วนราชการระดับกรม และจังหวัด

ทั้งนี้ สำหรับข้อเสนอแผนการส่งเสริมและพัฒนาธรรมาภิบาลในภาครัฐราชการเพื่อการบริหาร  
กิจการบ้านเมืองที่ดีอย่างยั่งยืน เป็นเรื่องที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้หน่วยงานกลับไปจัดทำรายละเอียดเพื่อ  
นำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง จึงมีความจำเป็นต้องเสนอต่อคณะรัฐมนตรีตามมาตรา 4 (13)  
แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

**วาระที่ 13 เรื่อง โครงการพัฒนาท่าอากาศยานดอนเมืองเพื่อเพิ่มศักยภาพและส่งเสริม  
กิจการขนส่งทางอากาศของประเทศ ของ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)**

**สาระสำคัญ** คือ คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามที่กระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอดังนี้

1. เห็นชอบบทบาทท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเป็นท่าอากาศยานหลัก (Hub Airport) รองรับ  
เที่ยวบินแบบเต็มรูปแบบ (Full Service) และเที่ยวบินที่มีการเชื่อมต่อ (Connecting Flight) เพื่อส่งเสริมให้  
เป็นศูนย์กลางการบินในภูมิภาคและท่าอากาศยานดอนเมืองเป็นท่าอากาศยานรองรับสายการบินต้นทุนต่ำ  
(Low Cost Carriers : LCCs) และ/หรือเส้นทางการบินในประเทศและระหว่างประเทศแบบจุดต่อจุด (Point  
to Point) บนหลักการของความสมัครใจของสายการบินเพื่อเป็นการใช้ท่าอากาศยานทั้ง 2 แห่ง ให้เกิด  
ประโยชน์สูงสุด

2. สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย กระทรวงการคลัง กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ด่านตรวจพืช ด่านตรวจสัตว์น้ำและด่านกักกันสัตว์) กระทรวงคมนาคม  
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงยุติธรรม  
กระทรวงแรงงาน กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
สำนักข่าวกรองแห่งชาติ สนับสนุนและเตรียมความพร้อมในการดำเนินการเรื่องที่เกี่ยวข้องโดยเร่งด่วน เพื่อการ  
รองรับสายการบินที่จะย้ายมาให้บริการที่ท่าอากาศยานดอนเมือง ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

**วาระที่ 15 เรื่อง ผลการพิจารณาค่าใช้จ่ายในการให้ความช่วยเหลือ พี่นฟู เยียวยาผู้ได้รับ  
ผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย**

**สาระสำคัญ** คือ คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้ใช้เงินจากการส่งคืนงบประมาณ งบกลาง รายการ  
ค่าใช้จ่ายในการเยียวยา พี่นฟู และป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยอย่างบูรณาการ (120,000 ล้านบาท) ตามที่  
สำนักงบประมาณและสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้ร่วมกันพิจารณา  
รายการที่สำคัญมีความจำเป็นต้องดำเนินการดังนี้

1. ค่าใช้จ่ายในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย คริวเรือนละ 5,000 บาท เพิ่มเติม
2. การฟื้นฟูจากอุทกภัย วาดภัย และดินโคลนถล่มของส่วนราชการที่ดำเนินการในพื้นที่ภาคใต้
3. โครงการ / รายการตามข้อเสนอจังหวัด ด้านโครงสร้างพื้นฐานที่มีความจำเป็นเร่งด่วน
4. โครงการ / รายการของส่วนราชการที่มีความจำเป็นเร่งด่วนและยังไม่ได้รับการจัดสรร

- กรมชลประทาน โครงการขุดลอกคลองดำเนินสะดวก จำนวน 10.0000 ล้านบาท

รวมเป็นเงินที่เห็นควรให้ใช้จ่ายจากเงินที่ส่วนราชการส่งคืนงบประมาณ งบกลาง รายการ  
ค่าใช้จ่ายในการเยียวยา พี่นฟู และป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยอย่างบูรณาการในระบบอิเล็กทรอนิกส์  
(GFMIS) ในครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 1,191.6628 ล้านบาท

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

**วาระที่ 18 เรื่อง ขอให้สำนักงานประมาณจัดสรรงบประมาณให้องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร เพื่อชำระคืนต้นเงินกู้และดอกเบี้ยแก่ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ตามโครงการรับซื้อลำไยสด เพื่อแปรรูปและการตลาดลำไยอบแห้งปี 2547**

**สาระสำคัญ** คือ คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ 4 (ฝ่ายเศรษฐกิจ) ที่ขอให้สำนักงานประมาณจัดสรรงบประมาณให้องค์การตลาดเพื่อเกษตรกรชำระคืน ต้นเงินกู้และดอกเบี้ยแก่ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ตามโครงการรับซื้อลำไยสดเพื่อแปรรูปและการตลาด ลำไยอบแห้งปี 2547 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดังนี้

1. ให้สำนักงานประมาณพิจารณาจัดสรรงบประมาณเพื่อชำระคืนเงินกู้ จำนวน 853.70 ล้านบาท ระยะเวลา 5 ปี รวมทั้งสิ้น จำนวน 4,268,496,709.17 บาท
2. ให้สำนักงานประมาณพิจารณาจัดสรรงบประมาณเพื่อชำระคืนเป็นค่าดอกเบี้ยเงินกู้ ในแต่ละปีตามที่จ่ายจริงจนกว่าจะชำระหนี้เสร็จ
3. ให้กระทรวงการคลังค้ำประกันเงินกู้ขององค์การตลาดเพื่อเกษตรกร ต่อเนื่องจากเดิมวันที่ 31 ธันวาคม 2555 เป็นจนกว่าสำนักงานประมาณจะจัดสรรงบประมาณเพื่อชำระหนี้ตามโครงการฯ ให้แก่ ธนาคารกรุงไทยเสร็จสิ้น ทั้งนี้ จะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขของกฎหมายและการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ การบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548
4. หากมีรายได้ที่เกิดจากโครงการฯให้นำส่งเป็นรายได้แผ่นดิน หากมีค่าใช้จ่ายที่เกิดจาก โครงการฯ ให้ขอรับจัดสรรงบประมาณตามจ่ายจริงจากสำนักงานประมาณต่อไป

**หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง** คือ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

**วาระที่ 19 เรื่อง ผลการติดตามการแก้ไขปัญหาคอขวดในพื้นที่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ของนายกรัฐมนตรี (นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร) วันที่ 11-14 มิถุนายน 2555**

**สาระสำคัญ** คือ คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ (สศช.) เสนอ ดังนี้

1. รับทราบผลการติดตามการแก้ไขปัญหาคอขวดในพื้นที่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ของนายกรัฐมนตรี (นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร) ระหว่างวันที่ 11-14 มิถุนายน 2555
2. รับทราบข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ในการแก้ไขปัญหาคอขวดในพื้นที่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ และมอบหมายรองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการตามข้อสั่งการที่ นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายไว้

พื้นที่ต้นน้ำ 10 จังหวัด

- มอบหมายให้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ พิจารณาโครงการขุดลอกช่วง Missing Link 5 จุดในเขตเมืองเชียงใหม่ และ 1 แห่งในจังหวัดลำพูน รวมถึงโครงการขุดลอกในช่วงใต้สะพานน้ำปิง เพื่อไม่ให้กระทบโครงสร้างตอม่อ ทั้งนี้สำหรับโครงการทั้งหมด มอบให้ กบอ.และกรมชลประทานลงไปติดตาม ตรวจสอบและจัดสรรงบประมาณ

- ให้จังหวัดรวบรวมผลกระทบจากการขยายลำน้ำปิงและโครงการแก้ไขทั้งหมดเสนอให้ กบอ. พิจารณา และมอบหมายให้ กรมชลประทาน กรมทางหลวง กรมเจ้าท่า ร่วมกันพิจารณาและเสนอโครงการของ จังหวัดที่จำเป็นเร่งด่วน และบูรณาการแผนระยะยาว ทั้งนี้ สำหรับการดำเนินโครงการที่มีผลกระทบกับ ประชาชน เช่น การเวนคืนพื้นที่รูกลำน้ำ ขอให้กรมเจ้าท่าประสานงานกับกระทรวงมหาดไทย และกระทรวง พัฒนาสังคมฯ เพื่อหาทางออกที่เหมาะสมให้กับประชาชน

พื้นที่กลางน้ำ 6 จังหวัด

- มอบหมายรองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ) ร่วมกับกรมชลประทานดำเนินการจัด Workshop ชื่อมแผนเดือนกัย เพื่อให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเข้าใจ หลักการทำงาน และจัดการชื่อมแผนจริงใน กทม. พร้อมทั้งมอบให้กระทรวงคมนาคม สํารวจความแข็งแรงของ ถนนสายต่าง ๆ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

วาระที่ 20 เรื่อง สรุปผลการประชุมหารือเพื่อติดตามภาวะเศรษฐกิจครั้งที่ 4/2555

สาระสำคัญ คือ คณะรัฐมนตรีรับทราบสรุปผลการประชุมหารือเพื่อติดตามภาวะเศรษฐกิจ ครั้งที่ 4/2555 ตามที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ มีเรื่องเกี่ยวกับกระทรวง เกษตรและสหกรณ์ ดังนี้

ควรให้มีการประชุมหารือระหว่างรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ 9 กระทรวงได้แก่ กระทรวงการคลัง กระทรวงการเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงคมนาคม กระทรวง การท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงพลังงาน กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงแรงงาน และกระทรวง อุตสาหกรรม เป็นประจำทุกสัปดาห์เพื่อติดตามสถานการณ์และเตรียมมาตรการรองรับได้ทันท่วงที ซึ่งเป็นไป ตามมติคณะรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง (นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง) เป็นเจ้าภาพ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

วาระที่ 21 เรื่อง ผลการประชุมร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจในภูมิภาค ครั้งที่ 5/2555

สาระสำคัญ คือ คณะรัฐมนตรีรับทราบและเห็นชอบ ตามมติที่ประชุมร่วมภาครัฐและเอกชน เพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจในภูมิภาค ครั้งที่ 5/2555 ณ จังหวัดชลบุรี ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เสนอ และมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปดำเนินการ ตามมติที่ประชุมรวมทั้งรายงานผลการดำเนินงานให้ สศช. เพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป รวม 5 เรื่อง สรุปได้ดังนี้

1. ข้อเสนอมาตรการและกลไกเพื่อบูรณาการและเสริมสร้างความเข้มแข็ง พื้นที่มาบตาพุด
2. การพัฒนาโครงข่ายคมนาคมและระบบโลจิสติกส์
3. การส่งเสริมการค้าและการลงทุน มอบหมายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นหน่วยงาน

รับผิดชอบหลักประสานกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงคมนาคม กระทรวงมหาดไทย และ ภาคเอกชนร่วมกันศึกษาความเหมาะสมและจัดทำข้อเสนอแนวทางการบริหารจัดการโครงการสร้างห้องแช่ เยือกแข็งผลไม้เพื่อเป็นศูนย์กลางการกระจายสินค้าและส่งออกผลไม้ของภาคตะวันออก เช่น ความเหมาะสมของที่ตั้ง การบูรณาการโครงการในลักษณะเดียวกันในพื้นที่ รูปแบบและกลไกการบริหารจัดการ ความพร้อมด้านบุคลากร การดูแลรักษา แหล่งเงินทุนหมุนเวียน การประมาณการรายได้และค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้น เป็นต้น ให้แล้วเสร็จ ภายใน 1 เดือน และนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาต่อไป

4. การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

1) มอบหมายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมชลประทาน รับไปพิจารณาในรายละเอียด ของโครงการพัฒนาแหล่งน้ำตามแผนการแก้ไขปัญหาน้ำแล้ง ปี 2558 พื้นที่ภาคตะวันออก เพื่อขอรับการ สนับสนุนตามระเบียบและขั้นตอนให้แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กำหนดต่อไป

2) มอบหมายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมชลประทาน และ คณะกรรมการ บริหารจัดการน้ำและอุทกภัย (กบอ.) รับไปพิจารณาความคุ้มค่าและความเหมาะสมในรายละเอียดของโครงการ

จัดสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการน้ำภาคตะวันออก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการกำหนดรูปแบบและกลไกการบริหารจัดการโครงการฯ รวมถึงการบูรณาการจัดทำฐานข้อมูลน้ำร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่สามารถเชื่อมโยงไปยังส่วนกลางได้

5. การส่งเสริมการท่องเที่ยวและบริการ

6. เรื่องอื่น ๆ ที่ภาคเอกชนเสนอเพิ่มเติม

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

วาระที่ 22 เรื่อง ข้อเสนอแผนงาน/โครงการในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก รวม 4 จังหวัด ในการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ ณ จังหวัดชลบุรี วันที่ 19 มิถุนายน 2555

สาระสำคัญ คือ คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) และสำนักงานงบประมาณ (สงป.) เสนอเรื่อง ข้อเสนอแผนงาน/โครงการในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก รวม 4 จังหวัด ในการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ ณ จังหวัดชลบุรี วันที่ 19 มิถุนายน 2555 โดยมีแผนงาน/โครงการ ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดังนี้

ด้านเกษตร วงเงิน 67.70 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมผลไม้เพื่อเพิ่มมูลค่าด้วยระบบ Individually Quick Frozen (IQF) วงเงิน 50.00 ล้านบาท ส่วนที่เหลือเป็นการศึกษาออกแบบวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีในการแปรรูปผลผลิตการเกษตร การส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจ การพัฒนาศักยภาพปศุสัตว์ และการปรับปรุงตลาดสดพื้นบ้าน เพื่อสร้างรายได้และมูลค่าเพิ่มจากผลิตภัณฑ์การเกษตร เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจและปศุสัตว์ และเพิ่มศักยภาพชุมชนให้เหมาะสมกับวิถีชีวิตในพื้นที่ เห็นควรให้หน่วยงานเจ้าของโครงการศึกษาความเหมาะสมของโครงการในลักษณะภาพรวมทั้งจังหวัด ความเป็นไปได้ทางเทคโนโลยี และแผนบริหารจัดการ การเตรียมความพร้อมด้านพื้นที่และให้ความสำคัญกับการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการของประชาชนในพื้นที่ เพื่อนำเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณประจำปีตามขั้นตอนต่อไป

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

วาระที่ 23 เรื่อง ผลการปฏิบัติราชการของคณะรัฐมนตรีในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก

สาระสำคัญ คือ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)

ได้รายงานผลการติดตามงานและโครงการ รวมทั้งแนวทางและข้อสั่งการการแก้ไขปัญหาของคณะรัฐมนตรีในการติดตามงานในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 4 จังหวัด สำหรับการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ณ โรงแรมรอยัลคลิฟ บีช รีสอร์ท พัทยา จังหวัดชลบุรี วันที่ 19 มิถุนายน 2555 โดยมีรายละเอียดที่เกี่ยวกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดังนี้

จ.ชลบุรี

(1) เห็นชอบโครงการพัฒนาอ่างเก็บน้ำมาบประชันเพื่อการอุปโภคบริโภค ตำบลโป่ง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยให้สนับสนุนงบประมาณดำเนินการในปี 2555 วงเงิน 30 ล้านบาท

(2) เห็นชอบในหลักการโครงการศูนย์บริหารจัดการและจำหน่ายผลผลิตการเกษตรปลอดภัยชุมชน และโครงการศูนย์ฝึกอบรมอาชีพการเกษตรชุมชน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

จ.ระยอง

(1) เห็นชอบโครงการจัดสร้างปะการังเทียมเพื่อการป้องกันการทำประมงในเขตพื้นที่การอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและเสริมสร้างแหล่งอาศัยสัตว์น้ำจังหวัดระยอง ของกลุ่มจังหวัด โดยให้สนับสนุนงบประมาณดำเนินการในปี 2555 วงเงิน 7.5 ล้านบาท

(2) เห็นชอบโครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมลุ่มน้ำทับมาแบบ บูรณาการ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โดยให้สนับสนุนงบประมาณดำเนินการในปี 2555 วงเงิน 60 ล้านบาท

(3) เห็นชอบในหลักการโครงการปรับปรุงตลาดสดพื้นบ้าน หมู่ที่ 12 ตำบลตะพง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง

จ.ลพบุรี

(1) เห็นชอบโครงการศึกษาออกแบบวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีในการแปรรูปผลผลิตเงาะ เพื่อเพิ่มศักยภาพเชิงพาณิชย์ ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก โดยให้สนับสนุนงบประมาณดำเนินการในปี 2555 วงเงิน 9 ล้านบาท

(2) เห็นชอบในหลักการโครงการสามัคคีคืนน้ำสู่แม่น้ำด้วยการคืนรากแก้วสู่ดิน และโครงการ แก้มลิงหนองกะเพลิง ระยะ 3

(3) เห็นชอบโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว โดยให้สนับสนุน งบประมาณดำเนินการในปี 2555 วงเงิน 12 ล้านบาท

จ.ตราด

(1) เห็นชอบโครงการส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจทดแทนไม้ผลที่ประสบปัญหาด้านราคา โดยให้สนับสนุนงบประมาณดำเนินการในปี 2555 วงเงิน 5.6 ล้านบาท

(2) เห็นชอบโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำและระบายน้ำของแหล่งน้ำขนาดเล็ก ในพื้นที่จังหวัดตราด โดยให้สนับสนุนงบประมาณดำเนินการในปี 2555 วงเงิน 10.4 ล้านบาท

(3) เห็นชอบในหลักการโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝังท่อระบายน้ำ คสล. สาย 3 ตอนตราด - สะพานข้ามคลองสะพานหินฝั่งตะวันตก

ความเห็นและข้อสั่งการเพิ่มเติมที่นอกเหนือจากโครงการในพื้นที่ดูงาน

ให้กรมชลประทานเสนอแผนการใช้ประโยชน์จากอ่างเก็บน้ำมาบหวายโสม และอ่างเก็บน้ำ ห้วยไข่น้ำ จังหวัดลพบุรี ที่ได้สำรวจออกแบบไว้เรียบร้อยแล้ว เพื่อเพิ่มปริมาณน้ำดิบรองรับความต้องการ ที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในอนาคตอันใกล้ โดยให้ขอรับการสนับสนุนจากงบประมาณของ คณะกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย (กบอ.)

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

**ด้านสังคม**

วาระที่ 25 เรื่อง การดำเนินการเกี่ยวกับหนังสือร้องเรียนที่ยื่นกราบเรียนนายกรัฐมนตร

(วันที่ 17 มิถุนายน 2555)

**สาระสำคัญ** คือ ในการติดตามความคืบหน้าการดำเนินการ กรณีเหตุเพลิงไหม้ บริษัท บีเอสที อีลาสโตเมอร์ จำกัด ณ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง เมื่อวันอาทิตย์ที่ 17 มิถุนายน 2555 ได้มีองค์กรและประชาชนยื่นหนังสือกราบเรียนนายกรัฐมนตรเพื่อร้องเรียนและแสดงความคิดเห็น ซึ่งมีเรื่อง ที่กราบเรียนนายกรัฐมนตร ที่เกี่ยวกับ **กระทรวงเกษตรและสหกรณ์** ดังนี้

- ขอให้สั่งการให้ยุติเรื่องที่กรมประมง และคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติจะขอ อนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี ให้มีการจดทะเบียนเรืออวนลากที่ทำการประมงโดยผิดกฎหมาย หรือเรืออวนลากเถื่อนที่ ลักลอบทำการประมงโดยไม่มีทะเบียนและอาชญาบัตรที่ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 2,107 ลำ

ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาดำเนินการ และกรณีหมู่บ้านตั้งในพื้นที่เขตป่าสงวน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

วาระที่ 26 เรื่อง การดำเนินการเกี่ยวกับหนังสือร้องเรียนที่ยื่นกราบเรียนนายกรัฐมนตร

(วันที่ 18 มิถุนายน 2555)

**สาระสำคัญ** คือ องค์กรและประชาชนได้ยื่นหนังสือกราบเรียนนายกรัฐมนตรเพื่อร้องเรียน และขอความอนุเคราะห์ ระหว่างการปฏิบัติภารกิจในวันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน 2555 โดยมีเรื่องเกี่ยวกับ **กระทรวงเกษตรและสหกรณ์** ดังนี้

กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง จังหวัดปราจีนบุรี ขอให้เร่งพิจารณาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน โดยเร่งหาจุดรับซื้อมันสำปะหลังที่ยังไม่ได้ชุดของเกษตรกรจำนวนประมาณ 100,000 ตัน เป็นอย่างต่ำในราคาเหมาจ่าย โดยไม่หักค่าใช้จ่ายอื่นใดขั้นต่ำสุด 2.25 บาทต่อกิโลกรัม หากไม่สามารถปฏิบัติได้ ขอให้เตรียมมาตรการรองรับเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน

โดยได้ส่งเรื่องให้กระทรวงพาณิชย์พิจารณาดำเนินการ และให้รายงานผลการดำเนินการกราบเรียนนายกรัฐมนตรีทราบ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

วาระที่ 30 เรื่อง ร่างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง หลักเกณฑ์การทับศัพท์ภาษาเกาหลีและภาษาเวียดนาม

สาระสำคัญ คือ คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง หลักเกณฑ์การทับศัพท์ภาษาเกาหลีและภาษาเวียดนาม และให้ดำเนินการต่อไปได้

คณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ 4 ได้ตรวจพิจารณาร่างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่อง หลักเกณฑ์การทับศัพท์ภาษาเกาหลีและหลักเกณฑ์การทับศัพท์ภาษาเวียดนาม เสร็จแล้ว โดยแก้ไขชื่อเป็น “ร่างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง หลักเกณฑ์การทับศัพท์ภาษาเกาหลีและภาษาเวียดนาม” นอกจากนี้ ได้แก้ไขเพิ่มเติมถ้อยคำเล็กน้อยเพื่อให้ถูกต้องและเหมาะสมยิ่งขึ้น ซึ่งราชบัณฑิตยสถานพิจารณาแล้วเห็นชอบและยืนยันให้ดำเนินการต่อไป

กำหนดให้ใช้ประกาศราชบัณฑิตยสถาน เรื่อง หลักเกณฑ์การทับศัพท์ภาษาเกาหลีและหลักเกณฑ์การทับศัพท์ภาษาเวียดนาม ลงวันที่ 14 มกราคม 2554 เป็นมาตรฐานของทางราชการ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

### ด้านการศึกษา

วาระที่ 32 เรื่อง แนวทางการจัดสรรเงินรางวัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 สำหรับส่วนราชการ จังหวัด และสถาบันอุดมศึกษา

สาระสำคัญ คือ คณะรัฐมนตรีเห็นชอบและอนุมัติ ตามที่ สำนักงาน ก.พ.ร. เสนอ ดังนี้

1. เห็นชอบการขอรับการสนับสนุนงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2556 เพิ่มเติมในขั้นตอนการแปรญัตติ เพื่อใช้สำหรับการจัดสรรเงินรางวัลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ให้กับส่วนราชการ จังหวัด และสถาบันอุดมศึกษา ที่ได้จัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการและประเมินผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำนวน 6,835 ล้านบาท

2. อนุมัติหลักการให้บรรจุรายการเงินรางวัลและเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้บริหารไว้ในรายการงบประมาณของร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี เป็นประจำทุกปี

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

### แต่งตั้ง

วาระที่ 33 เรื่อง แต่งตั้ง

ข้อที่ 9 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตร

ล่วงหน้า

สาระสำคัญ คือ คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า เนื่องจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเดิมได้ดำรงตำแหน่งครบสี่ปีตามวาระแล้ว เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2554 จำนวน 3 คน ดังนี้ 1. นายประสิทธิ์ ไชววิไลกุล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย 2. นายณัฐศิลป์ จงสงวน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงิน 3. นายประสิทธิ์ ดำรงชิตานนท์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเกษตร ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน 2555

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์



**ข้อที่ 10 เรื่อง การเสนอแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการบริหารกองทุน  
ตามพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ. 2527**

**สาระสำคัญ** คือ คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอแต่งตั้ง  
นายชลิต ดำรงค์ศักดิ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นกรรมการผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
ในคณะกรรมการบริหารกองทุน ตามพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ. 2527

**หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง** คือ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

**ข้อที่ 12 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้แทนวิสาหกิจชุมชนและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
ในคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน**

**สาระสำคัญ** คือ คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอแต่งตั้ง  
กรรมการผู้แทนวิสาหกิจชุมชนและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน จำนวน 13 คน  
ประกอบด้วยกรรมการผู้แทนวิสาหกิจชุมชน จำนวน 10 คน และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 3 คน เนื่องจาก  
กรรมการชุดเดิมได้ดำรงตำแหน่งมาครบกำหนดสามปีตามวาระ เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2554 แล้ว ซึ่งมีรายชื่อ  
ดังต่อไปนี้ 1. นางธัญดา ปานขลิบ กรรมการผู้แทนวิสาหกิจชุมชนจังหวัดนครสวรรค์ 2. นางวรรณวิสาข์ มีแก้ว  
กรรมการผู้แทนวิสาหกิจชุมชนจังหวัดพิจิตร 3. นายจิรภัทร ปาลสุทธิ กรรมการผู้แทนวิสาหกิจชุมชนจังหวัด  
ระยอง 4. นายนฤฤทธิ์ คำธิศรี กรรมการผู้แทนวิสาหกิจชุมชนจังหวัดสกลนคร 5. นายโรจนิษฐ์ ทองศิริกุลวัฒน์  
กรรมการผู้แทนวิสาหกิจชุมชนจังหวัดสุรินทร์ 6. นายวรวิทย์ บุญสร้าง กรรมการผู้แทนวิสาหกิจชุมชนจังหวัด  
ขอนแก่น 7. นายสมศักดิ์ ทองจันทร์ กรรมการผู้แทนวิสาหกิจชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์ 8. นายสว่าง ชื่นอารมย์  
กรรมการผู้แทนวิสาหกิจชุมชนจังหวัดตราด 9. นายสุรียา ศรีโพธิ์ทอง กรรมการผู้แทนวิสาหกิจชุมชนจังหวัด  
สุพรรณบุรี 10. นายเสถียร แสงอรุณ กรรมการผู้แทนวิสาหกิจชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 11. นายธนิศ โสรรัตน์  
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการค้าและอุตสาหกรรม 12. นายวิวัฒน์ ไม้แก่นสาร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้าน  
บริหารธุรกิจ 13. นายเอ็นนู สีสุวรรณ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงิน

**หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง** คือ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ทั้งนี้ กลุ่มประสานราชการได้รวบรวมสรุปผล มติ ครม.ข้างต้นรวมถึงรายละเอียด  
ทุกวาระการประชุมฯ ไว้ที่ website กลุ่มประสานราชการ (เข้าทาง ➡ เว็บไซต์ของหน่วยงาน ➡  
กลุ่มประสานราชการ ➡ เลือกเมนูฟังมติ ครม.) ซึ่งหน่วยงานในสังกัด สามารถใช้ประโยชน์โดยเข้าสืบค้น  
ตรวจสอบย้อนกลับได้ทุกโอกาส

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และจะได้ประสานฝ่ายบริหารทั่วไป แจ้งเวียนผ่านระบบสารบรรณ  
อิเล็กทรอนิกส์ ให้ผู้บริหารและหน่วยงานในส่วนกลาง/ส่วนภูมิภาคทราบต่อไป



(นางพวงทอง เสลานนท์)

หัวหน้ากลุ่มงานสนับสนุนการตรวจราชการ

- ทราบ

- ดำเนินการตามเสนอ



๒๒ มิ.ย. ๒๕๕๕

(นางโสภา กฤตลักษณ์กุล)

ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์



(นางอังกรวยร ชัยอาภรณ์)

หัวหน้ากลุ่มงานประสานราชการ

แทน ผอ. กปค.

สรุปมติ ครม. เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2555

เฉพาะวาระที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

ด้าน	วาระ (เรื่องที่)	เรื่อง	หน่วยงานเกี่ยวข้อง
เศรษฐกิจ	7	ขออนุมัติใช้วงเงินช่วยเหลือเยียวยาตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2555	กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
	10	ขอเงินบกลางช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยธรรมชาติ ปี 2553 – 2554	กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
	11	ข้อเสนอแผนการส่งเสริมและพัฒนาธรรมาภิบาลในภาคราชการเพื่อการบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดีอย่างยั่งยืน	กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
	13	โครงการพัฒนาท่าอากาศยานดอนเมืองเพื่อเพิ่มศักยภาพและส่งเสริมกิจการ ขนส่งทางอากาศของประเทศ ของ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
	15	ผลการพิจารณาค่าใช้จ่ายในการให้ความช่วยเหลือ พันธุ์ เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์อุทกภัย	กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
	18	ขอให้สำนักงานประมาณจัดสรรงบประมาณให้องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร เพื่อชำระคืนต้นเงินกู้และดอกเบี้ยแก่ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ตามโครงการรับซื้อลำไยสดเพื่อแปรรูปและการตลาดลำไยอบแห้งปี 2547	กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
	19	ผลการติดตามการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ของนายกรัฐมนตรี (นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร) วันที่ 11-14 มิถุนายน 2555	กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
	20	สรุปผลการประชุมหารือเพื่อติดตามภาวะเศรษฐกิจครั้งที่ 4/2555	กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
	21	ผลการประชุมร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจในภูมิภาค ครั้งที่ 5/2555	กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
	22	ข้อเสนอแผนงาน/โครงการในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวม 4 จังหวัด ในการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ ณ จ.ชลบุรี วันที่ 19 มิถุนายน 2555	กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
23	ผลการปฏิบัติราชการของคณะรัฐมนตรีในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	
สังคม	25	การดำเนินการเกี่ยวกับหนังสือร้องเรียนที่ยื่นกราบเรียนนายกรัฐมนตรี (วันที่ 17 มิถุนายน 2555)	กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
	26	การดำเนินการเกี่ยวกับหนังสือร้องเรียนที่ยื่นกราบเรียนนายกรัฐมนตรี	กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
	30	ร่างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง หลักเกณฑ์การทับศัพท์ภาษาเกาหลี และภาษาเวียดนาม	กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
การศึกษา	32	แนวทางการจัดสรรเงินรางวัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 สำหรับส่วนราชการ จังหวัด และสถาบันอุดมศึกษา	กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
	แต่งตั้ง	33	ข้อที่ 9 แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกำกับการค้าชาย สินค้าเกษตรล่วงหน้า
		ข้อที่ 10 การเสนอแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการบริหารกองทุน ตามพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ. 2527	กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
		ข้อที่ 12 แต่งตั้งกรรมการผู้แทนวิสาหกิจชุมชนและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน	กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

หมายเหตุ



การขับเคลื่อนการพัฒนางาน : มิติงงานเชิงคุณภาพ

วันนี้ เมื่อเวลา 09.00 น. ณ โรงแรมรอยัล คลิฟ ไฮเต็ล กรุ๊ป พัทยา จ.ชลบุรี นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่อย่างเป็นทางการ จากนั้น นางสาวศันสนีย์ นาคพงศ์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยนายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด นายชลิตรัตน์ จันทรุเบกษา และนายภักดีหาญส์ หิมะทองคำ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้แถลงข่าวผลการประชุมคณะรัฐมนตรี สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

#### กฎหมาย

- เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง และประโยชน์ตอบแทน อื่นๆ ของนายกเมืองพัทยา รองนายกเมืองพัทยา เลขานุการนายกเมืองพัทยา ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา และประธานที่ปรึกษาหรือที่ปรึกษาของนายกเมือง พัทยา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเงินประจำตำแหน่ง เงิน ค่าเบี้ยประชุมและประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธานสภาเมืองพัทยา รอง ประธานสภาเมืองพัทยา สมาชิกสภาเมืองพัทยา เลขานุการประธานสภาเมืองพัทยา ผู้ช่วยเลขานุการประธานสภาเมืองพัทยา และกรรมการหรืออนุกรรมการของ สภาเมืองพัทยา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ
- เรื่อง ร่างกฎกระทรวงจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ....
- เรื่อง ร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555
- เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกำหนดลักษณะเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 80 ปี สำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. ....

#### เศรษฐกิจ

- เรื่อง ผลการประชุมระดับรัฐมนตรีภายใต้กรอบความริเริ่มแห่งอ่าวเบงกอลสำหรับความ ร่วมมือหลากหลายสาขาทางวิชาการและเศรษฐกิจ (BIMSTEC) ว่าด้วยการลดความ ยากจน ครั้งที่ 2
- เรื่อง การแก้ไขสัญญาว่าจ้างเอกชนดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจที่ได้รับผลกระทบจากการ ปรับเพิ่มอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ
- เรื่อง ขออนุมัติใช้วงเงินช่วยเหลือเยียวยาตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2555
- เรื่อง ขอดำเนินการช่วยเหลือผู้ประกอบการผู้ประสบภัยธรรมชาติ ปี 2553 - 2554
- เรื่อง การกู้เงินปีงบประมาณ 2555 ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
- เรื่อง ขอลดดอกเบี้ยช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยธรรมชาติ ปี 2553 - 2554
- เรื่อง ข้อเสนอแผนการส่งเสริมและพัฒนาระบบราชการในภาคราชการเพื่อการบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดีอย่างยั่งยืน
- เรื่อง แผนการแก้ไขปัญหาพายุอย่างครบวงจร
- เรื่อง โครงการพัฒนาท่าอากาศยานดอนเมืองเพื่อเพิ่มศักยภาพและส่งเสริมกิจการขนส่งทาง อากาศของประเทศ ของ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

14. เรื่อง มติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2555 (ครั้งที่ 142)
15. เรื่อง ผลการพิจารณาค่าใช้จ่ายในการให้ความช่วยเหลือ พื้นฟู เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย
16. เรื่อง การดำเนินการโครงการตามมติ ครม. นอกสถานที่ ณ จังหวัดเชียงใหม่ อุตรธานี และภูเก็ต
17. เรื่อง การแก้ไขหลักเกณฑ์มาตรการสินเชื่อเพื่อพัฒนาระบบป้องกันอุทกภัยโดยธนาคารออมสิน
18. เรื่อง ขอให้สำนักงานประมาณจัดสรรงบประมาณให้องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร เพื่อชำระคืนต้นเงินกู้และดอกเบี้ยแก่ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ตามโครงการรับซื้อลำไยสดเพื่อแปรรูปและการตลาดลำไยอบแห้งปี 2547
19. เรื่อง ผลการติดตามการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ของนายกรัฐมนตรี (นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร) วันที่ 11-14 มิถุนายน 2555
20. เรื่อง สรุปผลการประชุมหารือเพื่อติดตามภาวะเศรษฐกิจครั้งที่ 4/2555
21. เรื่อง ผลการประชุมร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจในภูมิภาค ครั้งที่ 5/2555
22. เรื่อง ข้อเสนอแผนงาน / โครงการในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวม 4 จังหวัด ในการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ ณ จังหวัดชลบุรี วันที่ 19 มิถุนายน 2555
23. เรื่อง ผลการปฏิบัติราชการของคณะรัฐมนตรีในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

#### สังคม

24. เรื่อง มาตรการเกี่ยวกับระบบบริหารยา เวชภัณฑ์ การเบิกจ่ายค่าตรวจวินิจฉัย และค่าบริการทางการแพทย์
25. เรื่อง การดำเนินการเกี่ยวกับหนังสือร้องเรียนที่ยื่นกราบเรียนนายกรัฐมนตรี (วันที่ 17 มิถุนายน 2555)
26. เรื่อง การดำเนินการเกี่ยวกับหนังสือร้องเรียนที่ยื่นกราบเรียนนายกรัฐมนตรี (วันที่ 18 มิถุนายน 2555)

#### ต่างประเทศ

27. เรื่อง ขออนุมัติการจัดทำบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างสำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศและสำนักเลขาธิการองค์การรัฐอเมริกัน
28. เรื่อง ขออนุมัติลงนามในหนังสือตอบรับความช่วยเหลือให้เปล่า Japan's Non-Project Grant Aid
29. เรื่อง ร่างแถลงการณ์ร่วมของการประชุมรัฐมนตรีพลังงานเอเปค ครั้งที่ 10
30. เรื่อง ร่างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง หลักเกณฑ์การทับศัพท์ภาษาเกาหลีและภาษาเวียดนาม
31. เรื่อง ขออนุมัติจัดทำบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐจีนว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ และบันทึกความเข้าใจด้วยการจัดตั้งการปรึกษาหารือทวิภาคีระหว่างกระทรวงการต่างประเทศแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงการต่างประเทศและชาวกินีในต่างประเทศแห่งสาธารณรัฐจีน

<b>การศึกษา</b>
-----------------

32. เรื่อง แนวทางการจัดสรรเงินรางวัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 สำหรับส่วนราชการ จังหวัด และสถาบันอุดมศึกษา

<b>แต่งตั้ง</b>
-----------------

33. เรื่อง แต่งตั้ง
1. แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวงการคลัง)
  2. รัฐบาลสาธารณรัฐชานมารีโนเสนอขอแต่งตั้งเอกอัครราชทูตประจำประเทศไทย
  3. รัฐบาลสาธารณรัฐเซอร์เบียเสนอขอแต่งตั้งเอกอัครราชทูตประจำประเทศไทย
  4. รัฐบาลบูร์กินาฟาโซเสนอขอแต่งตั้งเอกอัครราชทูตประจำประเทศไทย
  5. การปรับเปลี่ยนเขตกงสุลของสถานกงสุลราชรัฐลักเซมเบิร์ก และการปรับเปลี่ยนการแต่งตั้งกงสุลกิตติมศักดิ์ราชรัฐลักเซมเบิร์กในประเทศไทย
  6. แต่งตั้งรองเลขาธิการ ก.พ.ร. (นักบริหารสูง) (สำนักนายกรัฐมนตรี)
  7. ขออนุมัติแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)
  8. แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (กรณีพ้นตำแหน่งตามวาระ)
  9. แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า
  10. แต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการบริหารกองทุน ตามพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ. 2527
  11. แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี
  12. แต่งตั้งกรรมการผู้แทนวิสาหกิจชุมชนและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน
  13. แต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
  14. ขอความเห็นชอบการแต่งตั้งผู้อำนวยการการทำเรือแห่งประเทศไทย

\*\*\*\*\*

เอกสารชุดนี้เป็นเอกสารข่าวสรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรีเท่านั้น  
 สำหรับมติคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการกรณาดูตรวจสอบที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี โทร. 0 2280-9000  
 สำนักโฆษกขอเชิญติดตามการถ่ายทอดสดการแถลงข่าวผลการประชุมคณะรัฐมนตรี  
 ทุกวันอังคาร หรือวันที่มีการประชุม ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ทาง F.M. 92.5  
 ในเขตกรุงเทพมหานคร ส่วนต่างจังหวัด รับฟังได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยประจำจังหวัด  
 สำนักโฆษก สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396

**กฎหมาย**

1. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น ของนายกเมืองพัทยา รองนายกเมืองพัทยา เลขานุการนายกเมืองพัทยา ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา และประธานที่ปรึกษาหรือที่ปรึกษาของนายกเมืองพัทยา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเงินประจำตำแหน่ง เงินค่าเบี้ยประชุมและประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธานสภาเมืองพัทยา รองประธานสภาเมืองพัทยา สมาชิกสภาเมืองพัทยา เลขานุการประธานสภาเมืองพัทยา ผู้ช่วยเลขานุการประธานสภาเมืองพัทยา และกรรมการหรืออนุกรรมการของสภาเมืองพัทยา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ

คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น ของนายกเมืองพัทยา รองนายกเมืองพัทยา เลขานุการนายกเมืองพัทยา ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา และประธานที่ปรึกษาหรือที่ปรึกษาของนายกเมืองพัทยา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเงินประจำตำแหน่ง เงินค่าเบี้ยประชุมและประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธานสภาเมืองพัทยา รองประธานสภาเมืองพัทยา สมาชิกสภาเมืองพัทยา เลขานุการประธานสภาเมืองพัทยา ผู้ช่วยเลขานุการประธานสภาเมืองพัทยา และกรรมการหรืออนุกรรมการของสภาเมืองพัทยา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ... รวม 2 ฉบับ ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดำเนินการต่อไปได้

ทั้งนี้ เพื่อให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ปัจจุบัน รวมทั้ง เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับมติคณะรัฐมนตรี (3 พ.ค. 54)

**สาระสำคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา**

1. ปรับปรุงอัตราเงินเดือนของนายกเมืองพัทยา รองนายกเมืองพัทยา เลขานุการนายกเมืองพัทยา ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา ประธานที่ปรึกษาหรือที่ปรึกษาของนายกเมืองพัทยา ดังนี้

**บัญชีอัตราเงินเดือน**

ตำแหน่ง	อัตรา	เงินเดือน (บาท/เดือน)	
		ปัจจุบัน	ที่ขอปรับปรุง
นายกเมืองพัทยา	1	46,280	55,530
รองนายกเมืองพัทยา	4	25,450	30,540
เลขานุการนายกเมืองพัทยา	1	16,200	19,440
ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา	4	11,570	13,880
ตำแหน่ง	อัตรา	เงินเดือน (บาท/เดือน)	
		ปัจจุบัน	ที่ขอปรับปรุง
ประธานที่ปรึกษาของนายกเมืองพัทยา	1	13,880	16,650
ที่ปรึกษาของนายกเมืองพัทยา	4	11,570	13,880

2. ปรับปรุงอัตราเงินประจำตำแหน่งของประธานสภาเมืองพัทยา รองประธานสภาเมืองพัทยา สมาชิกสภาเมืองพัทยา เลขานุการประธานสภาเมืองพัทยา ผู้ช่วยเลขานุการประธานสภาเมืองพัทยา และเงินค่าเบี้ยประชุมกรรมการหรืออนุกรรมการของสภาเมืองพัทยา ดังนี้

## บัญชีอัตราเงินประจำตำแหน่ง

ตำแหน่ง	อัตรา	เงินประจำตำแหน่ง (บาท/เดือน)	
		ปัจจุบัน	ที่ขอปรับปรุง
ประธานสภาเมืองพัทยา	1	25,450	30,540
รองประธานสภาเมืองพัทยา	2	20,830	24,990
สมาชิกสภาเมืองพัทยา	21	16,200	19,440
เลขานุการประธานสภาเมืองพัทยา	1	16,200	19,440
ผู้ช่วยเลขานุการประธานสภาเมืองพัทยา	2	11,570	13,880

## บัญชีอัตราเงินค่าเบี้ยประชุม

ประเภท	กรรมการ	อนุกรรมการ
	(เต็ม 250 บาท/ครั้ง)	(เต็ม 200 บาท/ครั้ง)
(1) พนักงานหรือลูกจ้างในสังกัดเมืองพัทยา	500	400
(2) ข้าราชการหรือลูกจ้างของทางราชการ พนักงานหรือลูกจ้างรัฐวิสาหกิจ หรือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นซึ่งมิได้เป็นพนักงานหรือลูกจ้างในสังกัดเมืองพัทยา	800	600
(3) บุคคลอื่นนอกจาก (1) และ (2)	1,000	800

## 2. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ....

คณะรัฐมนตรีรับทราบร่างกฎกระทรวงจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. .... ที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ และให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีส่งร่างกฎกระทรวงดังกล่าวให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงนามและประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป

### สาระสำคัญของร่างกฎกระทรวง

- กำหนดให้ยกเลิกกฎกระทรวงจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2550 (ร่างข้อ 1)
- ปรับปรุงการจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ กระทรวงศึกษาธิการ เสียใหม่ โดยแก้ไขชื่อ “คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์” เป็น “คณะวิศวกรรมศาสตร์” (ร่างข้อ 2)

## 3. เรื่อง ร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมจากร่างที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบแล้ว ตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอ และให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไปได้

## 4. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกำหนดลักษณะเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 80 ปี สำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. ....

คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดลักษณะเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 80 ปี สำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ

### สาระสำคัญของเรื่อง

การจัดทำเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 80 ปี สำนักนายกรัฐมนตรี มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานของสำนักนายกรัฐมนตรีให้เป็นที่ยึดถือของประชาชนทั่วไป รวมถึงเข้าใจบทบาทการทำงานและภารกิจที่ได้รับมอบหมายหลายหลากด้าน และส่งเสริมภาพลักษณ์อันดีของสำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งกระทรวงการคลังได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตจัดทำเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกดังกล่าว ตามแบบที่ทูลเกล้าฯ ถวาย ซึ่งได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตแล้ว ขั้นตอนต่อไปเป็นขั้นตอนการเสนอร่างกฎกระทรวงให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติหลักการและส่งให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาส่งให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังลงนามตลอดจนวัน เดือน ปีของร่างกฎกระทรวงฯ ส่งไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาใช้บังคับเป็นกฎหมายต่อไป ทั้งนี้ ได้ส่งพระบรมรูปที่เป็นต้นแบบในการออกแบบเหรียญเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

### เศรษฐกิจ

#### 5. เรื่อง ผลการประชุมระดับรัฐมนตรีภายใต้กรอบความริเริ่มแห่งอ่าวเบงกอลสำหรับความร่วมมือหลากหลายสาขาทางวิชาการและเศรษฐกิจ (BIMSTEC) ว่าด้วยการลดความยากจน ครั้งที่ 2

คณะรัฐมนตรีรับทราบและเห็นชอบตามที่กระทรวงมหาดไทย (มท.) เสนอ ดังนี้

1. รับทราบผลการประชุมระดับรัฐมนตรีภายใต้กรอบความริเริ่มแห่งอ่าวเบงกอลสำหรับความร่วมมือหลากหลายสาขาทางวิชาการและเศรษฐกิจ (Bay of Bengal Initiative for Multi – Sectoral Technical and Economic Cooperation : BIMSTEC) ว่าด้วยการลดความยากจน ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 15 – 16 มกราคม 2555 ณ กรุงกาฐมาณฑุ ราชอาณาจักรเนปาล

2. เห็นชอบต่อถ้อยแถลงกาฐมาณฑุว่าด้วยการลดความยากจน (Kathmandu Statement on Poverty Alleviation) และแผนปฏิบัติการลดความยากจน (Plan of Action on Poverty Alleviation : PPA) เพื่อจะได้แจ้งให้ราชอาณาจักรเนปาล และฝ่ายเลขานุการการประชุมระดับรัฐมนตรีและระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการลดความยากจนภายใต้กรอบความริเริ่มแห่งอ่าวเบงกอล สำหรับความร่วมมือหลากหลายสาขาทางวิชาการและเศรษฐกิจ (BIMSTEC) ครั้งที่ 2 ทราบอย่างเป็นทางการต่อไป

#### สาระสำคัญของเรื่อง

1. ถ้อยแถลงกาฐมาณฑุว่าด้วยการลดความยากจน (Kathmandu Statement on Poverty Alleviation) ประกอบด้วยเนื้อหาการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิก BIMSTEC ในการดำเนินงานเพื่อลดความยากจน โดยสาระสำคัญของถ้อยแถลงกาฐมาณฑุฯ เป็นการกำหนดแนวทางการดำเนินการของประเทศสมาชิกในการลดความยากจนระหว่างประเทศสมาชิก BIMSTEC ในลักษณะความร่วมมือกว้าง ๆ โดยไม่มีการลงนามในถ้อยแถลงกาฐมาณฑุฯ ดังนั้น จึงไม่เป็นสนธิสัญญาตามกฎหมายระหว่างประเทศและไม่เป็นหนังสือสัญญาตามมาตรา 190 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แต่เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่มีผลผูกพันรัฐบาลในเชิงนโยบายตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 มาตรา 4 (7)

2. แผนปฏิบัติการลดความยากจน (Plan of Action on Poverty Alleviation : PPA) ซึ่งมีสาระสำคัญเป็นการกำหนดแนวทางการดำเนินการของประเทศสมาชิกภายใต้กรอบ BIMSTEC ว่าด้วยการลดความยากจนในลักษณะของความร่วมมือกว้าง ๆ โดยให้ประเทศสมาชิกนำยุทธศาสตร์และกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการลดความยากจนไปบรรจุไว้ในแผนและโครงการของแต่ละประเทศสมาชิกตามความเหมาะสม ประกอบด้วยยุทธศาสตร์การลดความยากจนหลัก จำนวน 7 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 1. ยุทธศาสตร์การกระตุ้นเศรษฐกิจและการดูแลเอาใจใส่คนยากจนอย่างทั่วถึง 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม 3. ยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการที่มุ่งการลดความยากจน 4. ยุทธศาสตร์การเพิ่มความคุ้มครองทางสังคมให้ครอบคลุมคนจนมากยิ่งขึ้น 5. ยุทธศาสตร์การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ 6. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติ และ 7. ยุทธศาสตร์การสร้างธรรมาภิบาล



## 6. เรื่อง การแก้ไขสัญญาว่าจ้างเอกชนดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจที่ได้รับผลกระทบจากการปรับเพิ่มอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการให้ผู้มีอำนาจอนุมัติของรัฐวิสาหกิจแต่ละแห่งพิจารณาแก้ไขสัญญาว่าจ้างเอกชนดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจในลักษณะสัญญาจ้างเหมาบริการ หากเอกชนคู่สัญญาได้รับผลกระทบจากการปรับเพิ่มอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ จนไม่สามารถแบกรับภาระต้นทุนที่เพิ่มขึ้นได้ ตามที่ กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ

### สาระสำคัญของเรื่อง

กค. รายงานว่า

1. นโยบายที่รัฐบาลได้แถลงต่อรัฐสภาเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2554 ได้กำหนดนโยบายเร่งด่วนที่จะดำเนินการในปีแรกในข้อ 1.8 ในเรื่องการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเพิ่มกำลังซื้อภายในประเทศ สร้างสมดุลและความเข้มแข็งอย่างมีคุณภาพให้แก่ระบบเศรษฐกิจมหภาค โดยดำเนินการ

ให้แรงงานมีรายได้วันละไม่น้อยกว่า 300 บาท

2. ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ (ฉบับที่ 6) เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2554 ได้กำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำเป็นเงินวันละ 300 บาท ในท้องที่กรุงเทพมหานคร จังหวัดนครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี ภูเก็ต สมุทรปราการ และสมุทรสาคร รวมกำหนดเพิ่มอัตราค่าจ้างขั้นต่ำในท้องที่อื่น ๆ ด้วย และให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2555

3. เนื่องจากลักษณะการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจหลายแห่งมีความจำเป็นต้องว่าจ้างเอกชนดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจในลักษณะของการจ้างเหมาบริการ ซึ่งการปรับเพิ่มอัตราค่าจ้างขั้นต่ำตามประกาศคณะกรรมการค่าจ้างดังกล่าวข้างต้น (ข้อ 2) อาจส่งผลกระทบต่อต้นทุนในการดำเนินงานของเอกชนที่เป็นคู่สัญญากับรัฐวิสาหกิจ ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนบรรลุตามเป้าหมาย จึงเห็นสมควรกำหนดหลักการเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติให้รัฐวิสาหกิจว่าในกรณีที่คู่สัญญาเอกชนที่ดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจในลักษณะของการจ้างเหมาบริการได้รับผลกระทบจากการปรับเพิ่มอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจนไม่สามารถแบกรับภาระต้นทุนที่เพิ่มขึ้นได้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้มีอำนาจอนุมัติของรัฐวิสาหกิจที่จะพิจารณาแก้ไขสัญญาว่าจ้างเอกชนดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจดังกล่าวให้เกิดความเป็นธรรมต่อต้นทุนที่เพิ่มขึ้น

## 7. เรื่อง ขออนุมัติใช้วงเงินช่วยเหลือเยียวยาตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2555

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบการให้ความช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรที่เพาะปลูกข้าวนาปี 2554/55 ที่มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขของมติคณะรัฐมนตรีเพิ่มเติม จำนวน 550.389 ล้านบาท โดยใช้จ่ายจากกรอบวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2555 ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ ทั้งนี้ ให้ กษ. ตรวจสอบความถูกต้องและความซ้ำซ้อนของเกษตรกรก่อนจ่ายเงินให้เกษตรกรด้วย

สำหรับในส่วนของการจัดสรรงบประมาณเพื่อชดเชยเงินที่ ธ.ก.ส. สำรองจ่ายไปก่อนเห็นควรชดเชยในอัตราดอกเบี้ย FDR + 1 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555

## 8. เรื่อง ขอต้ออายุเงินกู้ระยะสั้น

คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ต้ออายุเงินกู้ระยะสั้นแบบ Credit Line ในวงเงิน 10,000 ล้านบาท ระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 9 กรกฎาคม 2555 ภายใต้เงื่อนไขเดิม ประกอบด้วย กู้เบิกเกินบัญชี ตัวสัญญาใช้เงิน การทำ Trust Receipt (T/R) และการทำสัญญากู้เงินเมื่อทวงถาม (Call Loan) โดยให้พิจารณาทำสัญญาเงินกู้กับสถาบันการเงินเฉพาะกิจและ/หรือธนาคารพาณิชย์อื่นตามที่ธนาคารแต่ละแห่งเสนอ ในรูปแบบที่มีต้นทุนต่ำที่สุดตามอัตราดอกเบี้ยตลาด โดยกระทรวงการคลัง (กค.) ไม่ค้ำประกันเงินต้นและดอกเบี้ยจากการกู้เงินดังกล่าว เพื่อให้ กฟผ. สามารถบริหารสภาพคล่องได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามที่ กระทรวงพลังงาน (พณ.) เสนอ

### สาระสำคัญของเรื่อง

พณ. รายงานว่า เงินกู้ระยะสั้นแบบ Credit Line ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2554 จะหมดอายุในวันที่ 9 กรกฎาคม 2555 (วันสิ้นอายุสัญญาเดิม) แต่ กฟผ. ยังมีความจำเป็นต้องใช้วงเงินกู้จำนวน 10,000 ล้านบาทดังกล่าว เพื่อรองรับการบริหารสภาพคล่องให้มีประสิทธิภาพสำหรับการ

ดำเนินงานของ กฟผ. ซึ่งต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนที่สูงมาก กล่าวคือในปี 2555 กฟผ. จะมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ประมาณ 36,738 ล้านบาท โดยมีรายจ่ายที่สำคัญและเป็นเงินจำนวนมาก เช่น การจ่ายค่าเชื้อเพลิงที่ใช้ในการผลิต ไฟฟ้า ต้องจ่ายภายในวันที่ 30 ของทุกเดือน ในขณะที่รายรับค่าขายกระแสไฟฟ้าจะได้รับในต้นเดือนถัดไป และ กฟผ. เป็นหน่วยงานใหญ่ที่มีภาระที่ต้องจ่ายเงินเร่งด่วนสำหรับธุรกิจ โดยปกติของ กฟผ. และตามนโยบายของรัฐอยู่เสมอ ดังนั้น การมีวงเงินกู้ระยะสั้นอย่างเพียงพอจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งเพื่อใช้รองรับในการแก้ปัญหาสภาพคล่องและเพื่อ การบริหารเงินให้มีประสิทธิภาพ โดยคณะกรรมการ กฟผ. ในการประชุมครั้งที่ 3/2555 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2555 ได้มีมติอนุมัติให้ต่ออายุสัญญาวงเงินระยะสั้นแบบ Credit Line วงเงิน 10,000 ล้านบาท เป็นเวลา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 9 กรกฎาคม 2555

## 9. เรื่อง การกู้เงินปีงบประมาณ 2555 ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

คณะรัฐมนตรีอนุมัติการกู้เงินในประเทศ ปีงบประมาณ 2555 วงเงิน 11,000 ล้านบาท ตามที่ กระทรวงพลังงาน (พ.น.) เสนอ ซึ่งประกอบด้วย

1. เงินกู้เพื่อสมทบโครงการลงทุน จำนวน 5,000 ล้านบาท
2. การกู้เงินเพื่อชำระคืนเงินกู้ในประเทศที่ครบกำหนดชำระ (Roll-over) จำนวน 6,000 ล้านบาท

### สาระสำคัญของเรื่อง

พ.น. รายงานว่า

1. การดำเนินงานโครงการลงทุนของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จำเป็นต้องใช้เงินลงทุนสูงมาก โดยในปีงบประมาณ 2555 กฟผ. ขออนุมัติกู้เงินเพื่อชำระคืนเงินกู้ในประเทศที่ครบกำหนดชำระ (Roll-over) และเงินกู้เพื่อสมทบโครงการลงทุนซึ่งเป็นโครงการลงทุนใหม่ และโครงการต่อเนื่องที่คณะรัฐมนตรีได้ อนุมัติแล้ว โดยพิจารณาปรับปรุงวงเงินกู้ของแต่ละโครงการเพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินงานโครงการในปัจจุบัน ดังนั้น เพื่อให้ กฟผ. สามารถดำเนินงานได้ตามแผนงานโครงการ มีความคล่องตัวในการบริหารด้านการเงิน สามารถบริหารเงินทุนหมุนเวียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถเลือกใช้แหล่งเงินทุนที่มีต้นทุนต่ำสุดในตลาดได้ โดยวงเงินกู้ดังกล่าวยังคงอยู่ในกรอบเดิมที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติตามแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปี งบประมาณ 2555 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2554

2. สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะกำหนดให้หน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่มีความประสงค์จะให้สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะพิจารณาดำเนินการจัดหางานกู้ รวมทั้งการกู้เงินเพื่อชำระคืนเงินกู้ในประเทศที่ครบกำหนดชำระ (Roll-over) จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายจัดตั้งหน่วยงาน (ข้อ 4) จึงจะกู้เงินได้

## 10. เรื่อง ขอบเงินกลางช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยธรรมชาติ ปี 2553 - 2554

คณะรัฐมนตรีอนุมัติในหลักการเงินงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยแล้ง ภัยศัตรูพืชระบาด (เพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง โรคใบขาวอ้อย โรคพืชระบาด แมลงบัวและเพลี้ยไฟ เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล) และวาทภัย ของจังหวัดเชียงราย จังหวัดน่าน จังหวัดบึงกาฬ จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดเลย จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดพิจิตร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดลพบุรี จังหวัดหนองคาย จังหวัดแพร่ และจังหวัดพิษณุโลก จำนวน 29,882 ราย วงเงินรวมทั้งสิ้น 266,945,412 บาท โดยขอให้ กรมส่งเสริมการเกษตรตรวจสอบเอกสารหลักฐานและรวบรวมส่งสำนักงานงบประมาณ (ส.ง.บ.) พร้อมทั้งจัดทำคำขออนุมัติจัดสรรงบประมาณในคราวเดียวกัน และให้ถือว่าคำขอดังกล่าวเป็นคำขออนุมัติจัดสรรงบประมาณของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) พร้อมสำเนาส่ง ธ.ก.ส. สำนักงานใหญ่ ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ

## 11. เรื่อง ข้อเสนอแผนการส่งเสริมและพัฒนาธรรมาภิบาลในภาคราชการเพื่อการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี อย่างยั่งยืน

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบงบประมาณตามความเห็นของสำนักงานงบประมาณ และกระทรวงการคลัง เรื่อง การใช้เงินกู้ SAL (Structural Adjustment Loan : SAL) ตามแผนปฏิรูประบบบริหารภาครัฐ เพื่อดำเนินโครงการตามแผนการส่งเสริมและพัฒนาธรรมาภิบาลในภาคราชการเพื่อการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีอย่างยั่งยืนซึ่ง คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบไปแล้วในการประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2555 ดังนี้ (1) โครงการส่งเสริมและพัฒนาความ

เป็นเลิศในการให้บริการประชาชน เป็นเงิน 333,355,300 บาท (2) โครงการส่งเสริมและยกระดับธรรมาภิบาลในส่วนราชการ เป็นเงิน 779,333,500 บาท

### สาระสำคัญของเรื่อง

สำนักงาน ก.พ.ร. ได้จัดทำรายละเอียดข้อเสนอโครงการเสนอให้สำนักงานประมาณและกระทรวงการคลังพิจารณา จำนวน 2 โครงการ ดังนี้ (1) โครงการส่งเสริมและพัฒนาความเป็นเลิศในการให้บริการประชาชน (2) โครงการส่งเสริมและยกระดับธรรมาภิบาลในส่วนราชการ

โดยทั้ง 2 โครงการดังกล่าว จะส่งเสริมให้เกิดการยกระดับธรรมาภิบาลในภาคราชการอย่างทั่วถึงทั้งส่วนราชการระดับกรม และจังหวัด โดยเฉพาะโครงการที่ 2 ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลในเรื่องการป้องกันและปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐอย่างจริงจัง

ทั้งนี้ สำหรับข้อเสนอแผนการส่งเสริมและพัฒนาธรรมาภิบาลในภาคราชการเพื่อการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีอย่างยั่งยืน เป็นเรื่องที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้หน่วยงานกลับไปจัดทำรายละเอียดเพื่อนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง จึงมีความจำเป็นต้องเสนอต่อคณะรัฐมนตรีตามมาตรา 4 (13) แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548

## 12. เรื่อง แผนการแก้ไขปัญหามาบตาพุดอย่างครบวงจร

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบและอนุมัติ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ ดังนี้

1. เห็นชอบในหลักการแผนการแก้ไขปัญหามาบตาพุดอย่างครบวงจร เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้เป็นกรอบในการจัดทำโครงการแก้ไขปัญหามาบตาพุดในระยะต่อไป

2. อนุมัติในหลักการการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก เพื่อทำหน้าที่ในการกำกับดูแลการแก้ไขปัญหามาบตาพุด โดยมีรองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ทำหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการ

### สาระสำคัญของเรื่อง

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้มีการประชุม ครั้งที่ 5 /2555 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2555 พิจารณาเรื่อง แผนการแก้ไขปัญหามาบตาพุดอย่างครบวงจร ของ สศช. โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. แผนการแก้ไขปัญหามาบตาพุดอย่างครบวงจร ประกอบด้วย สภาพปัญหาในพื้นที่และการแก้ไขปัญหามาบตาพุดในระยะที่ผ่านมา ข้อเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหามาบตาพุด และแผนงาน/โครงการภายใต้แผนการแก้ไขปัญหามาบตาพุดอย่างครบวงจร ปี 2555-2559 สรุปได้ดังนี้

1.1 พื้นที่เป้าหมาย พื้นที่เขตควบคุมมลพิษตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ วันที่ 30 เมษายน 2552 ประมาณ 260,660 ไร่ ครอบคลุม 6 ตำบล ใน 3 อำเภอ ได้แก่ ตำบลมาบตาพุด ตำบลห้วยโป่ง ตำบลเนินพระ ตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง ตำบลมาบข่า อำเภอนิคมพัฒนา และตำบลบ้านฉาง อำเภอบ้านฉาง

### 1.2 ปัญหาสำคัญในพื้นที่

(1) ปัญหาด้านมลพิษและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ มลพิษทางอากาศ น้ำ ขยะมูลฝอย อุบัติภัยสารเคมีรั่วไหล

(2) ปัญหาด้านสังคม ได้แก่ ปัญหาสุขภาพประชาชน โดยเฉพาะโรคทางเดินหายใจ มะเร็งภาวะแทรกซ้อนในการตั้งครรภ์ ระบบสาธารณสุข/โภชนาการ/บริการสาธารณสุขไม่เพียงพอ ประชาชนมีการศึกษาค่อนข้างต่ำ ไม่ตรงกับความต้องการโรงงาน และขาดแคลนแรงงานฝีมือ

(3) ปัญหาด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ โครงสร้างเศรษฐกิจพึ่งพาภาคอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออกมาก และการกระจายผลประโยชน์ในรูปแบบประมาณ เงินอุดหนุนไม่สอดคล้องกับรายได้ที่สร้างให้ประเทศ ขณะที่ประชาชนต้องแบกรับภาระผลกระทบจากอุตสาหกรรม

(4) ปัญหาด้านกายภาพและโครงสร้างพื้นฐาน ทั้งด้านการขนส่งแออัด การจราจรติดขัด ประปาไม่เพียงพอ แหล่งท่องเที่ยวเสื่อมโทรม และการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่ออุตสาหกรรมรุกล้ำพื้นที่กันชน

(5) ปัญหาด้านการบริหารจัดการ เช่น การไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ทำให้ประชาชนขาดความไว้วางใจ

## 2. การแก้ไขปัญหาที่ผ่านมา

การแก้ไขปัญหาหมอกควันในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา (มกราคม 2552 – ธันวาคม 2554) โดยหน่วยงานทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น รวมทั้งคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง สามารถแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ (1) การแก้ไขปัญหาเร่งด่วนของหมอกควัน และ (2) การวางระบบเพื่อแก้ไขปัญหาระยะยาว ดังนี้

### 2.1 การแก้ไขปัญหาเร่งด่วนของหมอกควัน

#### (1) การแก้ไขปัญหาเตี้อร้อนเร่งด่วนของประชาชน เน้นแก้ไข

ปัญหาสุขภาพประชาชน ปัญหาขาดแคลนน้ำประปา ปัญหาขยะ ความไม่มั่นใจเรื่องคุณภาพอากาศ น้ำ และการลดมลพิษ โดยหน่วยงานต่างๆ ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีมาโดยลำดับรวม 4 ครั้ง จำนวน 32 โครงการ วงเงินรวม 1,432 ล้านบาท ปัจจุบันส่วนใหญ่ดำเนินการแล้วเสร็จและบางส่วนอยู่ระหว่างดำเนินการ ผลการดำเนินงานที่สำคัญ ได้แก่ การก่อสร้างปรับปรุงท่อและขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาในพื้นที่อำเภอเมืองระยอง พื้นที่เทศบาลเมืองมาบตาพุดและเทศบาลเมืองบ้านฉาง การจัดซื้อรถตรวจสุขภาพเคลื่อนที่จำนวน 2 คัน การให้บริการตรวจสุขภาพประชาชนในพื้นที่มาบตาพุดไปแล้วจำนวน 10,238 คน และ 20,571 คน ในปี 2553 และปี 2554 ตามลำดับ สำหรับปี 2555 มีเป้าหมายตรวจสุขภาพประชาชนจำนวน 15,000 คน ในส่วนของการพัฒนาระดับโรงพยาบาลมาบตาพุดให้เป็นโรงพยาบาลที่เชี่ยวชาญด้านอาชีวเวชศาสตร์ ขนาด 200 เตียง ปัจจุบันอยู่ระหว่างก่อสร้าง นอกจากนี้ได้ดำเนินการติดตั้งชุดตรวจวัดสารอินทรีย์ระเหยง่ายแบบต่อเนื่อง (VOCs) และป้ายแสดงผลคุณภาพสิ่งแวดล้อม จำนวน 4 สถานีแล้วเสร็จ เป็นต้น

#### (2) การแก้ไขปัญหามลพิษจากแหล่งกำเนิด กรมควบคุมมลพิษได้

กำหนดประเภทอุตสาหกรรม/กิจกรรมที่เป็นแหล่งกำเนิดมลพิษจากสารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) รวม 6 ประเภท และอยู่ระหว่างการศึกษากำหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสีย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนได้ทบทวนนโยบายและมาตรการการส่งเสริมการลงทุนสำหรับอุตสาหกรรม/กิจกรรมต่างๆ ในพื้นที่มาบตาพุดเพื่อลดการปล่อยมลพิษแล้ว กระทรวงอุตสาหกรรมได้ออกประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการตรวจสอบและควบคุมการรั่วซึมของสารอินทรีย์ระเหย มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2555 สำหรับการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ พื้นที่อำเภอเมืองและพื้นที่ใกล้เคียง จังหวัดระยอง กรมโรงงานอุตสาหกรรมดำเนินการแล้วเสร็จในเรื่องการวิเคราะห์ข้อมูล

#### (3) การจัดทำแนวป้องกัน (Protection Strip) ระหว่างอุตสาหกรรม

และชุมชน กรมโรงงานอุตสาหกรรมและการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้ประสานผู้ประกอบการ 46 ราย ดำเนินการ ปัจจุบันแล้วเสร็จ 40 ราย รวมพื้นที่ปลูกต้นไม้กว่า 1,000 ไร่

### 2.2 การวางระบบเพื่อแก้ไขปัญหาระยะยาว

(1) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมนิคมมาบตาพุด จังหวัดระยอง การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้กำหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนการพัฒนาสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และอยู่ในขั้นตอนจัดทำรายงานการยกระดับกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่มาบตาพุดสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

(2) การจัดทำผังเมืองรวมอุตสาหกรรมหลักและชุมชนมาบตาพุด จังหวัดระยอง อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของคณะอนุกรรมการประสานงานวางและจัดทำผังเมือง ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกรมโยธาธิการและผังเมือง

(3) การจัดตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง ที่อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2554 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (พ.ศ. 2555-2559) วงเงินรวม 1,669 ล้านบาท ปี 2555 ได้รับงบประมาณ 73 ล้านบาท

(4) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ได้แก่ โครงการทางหลวงพิเศษช่วงพญา-มาบตาพุด ซึ่งกรมทางหลวงศึกษาความเหมาะสมผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสำรวจและออกแบบรายละเอียดแล้วเสร็จ ปัจจุบันอยู่ระหว่างหาแหล่งเงินดำเนินการ

### 3. แนวทางการแก้ไขปัญหาหมอกควัน ประกอบด้วย 8 แนวทาง ดังนี้

#### 3.1 ลดและขจัดมลพิษต่อเนื่อง มุ่งสู่สิ่งแวดล้อมสะอาด โดย (1) พัฒนาระบบ

ข้อมูลและระบบติดตามเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม ให้มีประสิทธิภาพและโปร่งใส และเชื่อมโยงระหว่างภาครัฐและเอกชน (2) พัฒนาและปรับปรุงระบบจัดการน้ำเสียและขยะทั้งในและนอกพื้นที่เขตอุตสาหกรรมบริเวณมาบตาพุด

และพื้นที่โดยรอบอย่างครบวงจร (3) วางระบบการจัดการกากของเสียอันตราย (4) สนับสนุนการลดและขจัดมลพิษจากแหล่งกำเนิดอุตสาหกรรมในพื้นที่ (5) เตรียมความพร้อมในการป้องกันและบรรเทาอุบัติภัยอย่างต่อเนื่อง และ (6) พื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ แนวทางนี้จะสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการลดและขจัดมลพิษในเขตควบคุมมลพิษ จังหวัดระยอง พ.ศ. 2555-2559 ซึ่งจังหวัดระยองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างการนำเสนอคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

### 3.2 ยกระดับบริการสาธารณสุขเฉพาะโรคและคุณภาพชีวิต ปรับปรุงและ

ยกระดับบริการสาธารณสุขเชี่ยวชาญเฉพาะโรค และวางระบบข้อมูลเพื่อจัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐานรองรับจำนวนประชากรแฝงในพื้นที่ โดย (1) สนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจและเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม จังหวัดระยอง (2) พัฒนาระบบบริการปกติให้สามารถรองรับความเจ็บป่วยจากสิ่งแวดล้อม (3) สนับสนุนการเฝ้าระวังสุขภาพของประชาชนในเขตควบคุมมลพิษและบริเวณใกล้เคียงอย่างต่อเนื่อง (4) ปรับฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรให้ทันสมัยพร้อมสำหรับการเฝ้าระวังสุขภาพ (5) สนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างการสัมผัสมลพิษกับผลกระทบต่อสุขภาพ และ (6) สนับสนุนการป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนเชิงรุก

3.3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา เพื่อผลิตบุคลากรเฉพาะทางให้สามารถรองรับกิจกรรมในพื้นที่ และปรับปรุงคุณภาพการศึกษาสำหรับเด็กที่ย้ายถิ่นกลางคืนตามแรงงานอพยพ

3.4 พัฒนาสู่อุตสาหกรรมนิเวศ โดยเร่งรัดผลักดันการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมนิเวศมาบตาพุด จังหวัดระยองให้เกิดผลในทางปฏิบัติ และส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมให้ดำเนินธุรกิจภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)

3.5 พัฒนากิจกรรมเศรษฐกิจในพื้นที่ให้มีความหลากหลาย โดยเฉพาะด้านการเกษตรและด้านการท่องเที่ยว

3.6 พัฒนาขีดความสามารถด้านโครงสร้างพื้นฐานและจัดสรรการใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม โดยเฉพาะเรื่องถนน ระบบประปา ระบบขนส่งมวลชน การขนส่งสินค้าระบบราง การขนส่งทางเรือ และการจัดสรรทรัพยากรน้ำ เป็นต้น

3.7 ส่งเสริมการใช้ผังเมืองรวมในการพัฒนาพื้นที่ จัดพื้นที่สำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมให้ชัดเจน จัดระบบโลจิสติกส์ให้เหมาะสม และศึกษาความเป็นไปได้ในการเพิ่มพื้นที่กันชน (Buffer Zone) ซึ่งเป็นที่ยอมรับได้ของทุกฝ่ายและเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ

3.8 การบริหารจัดการ สนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและอุตสาหกรรมในพื้นที่มาบตาพุดและบริเวณใกล้เคียง จังหวัดระยอง พิจารณามาตรการจูงใจให้ภาคเอกชนผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเสียภาษีที่จังหวัดระยอง และศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งพื้นที่มาบตาพุดและพื้นที่ใกล้เคียงเป็นเขตบริหารรูปแบบพิเศษ

## 4. แผนงาน/โครงการภายใต้แผนการแก้ไขปัญหา มาบตาพุดอย่างครบวงจร

พ.ศ. 2555-2559 ประกอบด้วย 8 แผนงาน 92 โครงการ วงเงินรวม 4,347.6669 ล้านบาท (ระยะเวลา 5 ปี พ.ศ. 2555-2559)

แผนงาน	จำนวนโครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)
<b>รวม</b>	<b>92</b>	<b>4,347.6669*</b>
แผนงาน 1 ลดและขจัดมลพิษต่อเนื่อง มุ่งสู่สิ่งแวดล้อมสะอาด	41	1,760.6298
แผนงาน 2 ยกระดับบริการสาธารณสุขเฉพาะโรคและคุณภาพชีวิต	25	936.2642
แผนงาน 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา	4	67.3301
แผนงาน 4 พัฒนาสู่อุตสาหกรรมนิเวศ	2	11.0000
แผนงาน 5 พัฒนากิจกรรมเศรษฐกิจในพื้นที่เพิ่มความหลากหลาย	4	27.1600
แผนงาน 6 พัฒนาขีดความสามารถด้านโครงสร้าง	14	1,522.5628

พื้นฐานและจัดสรรการใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม			
แผนงาน 7	ส่งเสริมการใช้ผังเมืองรวมในการพัฒนาพื้นที่	1	18.0000
แผนงาน 8	การบริหารจัดการ	1	4.7200

หมายเหตุ \*รวมงบประมาณของหน่วยงานเอง เช่น งบของ กนอ. / ผู้ประกอบการ / อบจ.ระยอง  
ซึ่งเมื่อหักงบประมาณส่วนนี้แล้วคงเหลือวงเงิน 3,749.9169 ล้านบาท

## 5. ข้อวิเคราะห์

5.1 พื้นที่มาบตาพุดจังหวัดระยอง เป็นพื้นที่เศรษฐกิจหลักของประเทศ ซึ่งจะยังคงบทบาทการเป็นฐานการผลิตหลักด้านอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและพลังงานของประเทศในระยะต่อไป เนื่องจากปัจจุบันพื้นที่มาบตาพุดเป็นที่ตั้งของกลุ่มอุตสาหกรรมจำนวน 5 นิคมอุตสาหกรรม ประกอบด้วย (1) นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด (2) นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก (มาบตาพุด) (3) นิคมอุตสาหกรรมเอเชีย (4) นิคมอุตสาหกรรม RIL และ (5) นิคมอุตสาหกรรมผาแดง มีมูลค่าการลงทุนอุตสาหกรรมกว่า 971,000 ล้านบาท คิดเป็น 1 ใน 5 ของประเทศ และมีความพร้อมในเชิงโครงสร้างพื้นฐานรองรับอุตสาหกรรมหลักมากกว่าพื้นที่อื่นของประเทศ หากปัญหาผลกระทบจากการพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่ไม่ได้รับการแก้ไข จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม รวมทั้งการแก้ไขปัญหาบาตพุดจะเป็นต้นแบบการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาอุตสาหกรรม ซึ่งหากการดำเนินงานไม่ประสบผลสำเร็จหรือไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ จะทำให้ประชาชนขาดความเชื่อมั่นและเป็นอุปสรรคในการเปิดพื้นที่พัฒนาอุตสาหกรรมหลักแห่งใหม่ของประเทศในระยะต่อไป

5.2 การแก้ไขปัญหาบาตพุดเพื่อให้อุตสาหกรรมสามารถอยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อมและชุมชนได้อย่างมีดุลยภาพ มีความเกี่ยวข้องกันในหลายด้าน อาทิ การแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ มลพิษทางน้ำ อุบัติภัยฉุกเฉินจากสารเคมี กากของเสียอุตสาหกรรม ขยะชุมชน ความไม่พอเพียงของสาธารณูปโภค/สาธารณูปการ การจัดการระยะห่างระหว่างอุตสาหกรรมกับชุมชน การดูแลสุขภาพประชาชน และการพัฒนามาบตาพุดเป็นเมืองอุตสาหกรรมนิเวศ จำเป็นต้องมีแผนงานหลักในการแก้ไขปัญหาบาตพุดอย่างครบวงจรที่จะบูรณาการการแก้ปัญหาทั้งระบบอย่างยั่งยืนและครอบคลุมทุกมิติ

5.3 แผนการแก้ไขปัญหาบาตพุดอย่างครบวงจรมีแนวทางการดำเนินงานที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 ในยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน ในด้านการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม ซึ่งเน้นการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมในพื้นที่อุตสาหกรรมหลักของประเทศ และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ซึ่งสนับสนุนการอยู่ร่วมกันของอุตสาหกรรมและชุมชนอย่างยั่งยืน เพื่อนำไปสู่การปรับโครงสร้างการผลิตของประเทศเพื่อเตรียมพร้อมไปสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการควบคุมและลดมลพิษ เพื่อสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับประชาชน

5.4 แผนการแก้ไขปัญหาบาตพุดอย่างครบวงจร จัดทำโดยอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนมาโดยลำดับ (มีนาคม-กันยายน 2554) ตั้งแต่การสำรวจพื้นที่ การรับฟังความคิดเห็นประชาชนในพื้นที่มาบตาพุดจังหวัดระยอง การจัดประชุมร่วมกับหน่วยงานภาครัฐส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และประชาชน ตลอดจนการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก เพื่อระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ พิจารณาให้ความคิดเห็นต่อร่างแผนการแก้ไขปัญหาบาตพุดอย่างครบวงจร จัดทำข้อเสนอโครงการ ตลอดจนกลั่นกรองโครงการที่สมควรบรรจุในแผนดังกล่าว

## 5.5 ผลการพิจารณาของคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

6. คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้พิจารณาแผนการแก้ไขปัญหาบาตพุดอย่างครบวงจร เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2555 โดยคณะกรรมการฯ มีมติ เห็นชอบในหลักการแผนการแก้ไขปัญหาบาตพุดอย่างครบวงจร โดยให้ สศช. นำความเห็นของคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปประกอบการพิจารณาปรับแผน และนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้เป็นกรอบในการจัดทำโครงการแก้ไขปัญหาบาตพุดในระยะต่อไป รวมทั้งขออนุมัติพิจารณาแต่งตั้ง

คณะกรรมการพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก เพื่อทำหน้าที่ในการกำกับดูแลการแก้ไขปัญหาบาตาพุตต่อไป โดยมีความเห็นเพิ่มเติม สรุปได้ดังนี้

6.1 แผนการแก้ไขปัญหาบาตาพุตอย่างครบวงจร ควรเพิ่มมาตรการพัฒนาด้านสังคมในประเด็นการให้ความรู้ประชาชนด้านการดูแลสุขภาพ และการจัดการสิ่งแวดล้อมอันจะเป็นปัจจัยหลักที่จะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน รวมทั้งเพิ่มการทบทวนด้านวัฒนธรรมท้องถิ่นในแผน และแนวทางการป้องกันมลพิษที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตโดยเน้นการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง

6.2 โรงงานในบริเวณนิคมอุตสาหกรรมบาตาพุตส่วนใหญ่เป็นโรงงานขนาดใหญ่ มีการใช้เทคโนโลยีที่ดีที่สุด การเกิดปัญหาอุบัติเหตุจากโรงงานอุตสาหกรรม จะเกิดขึ้นจากคนหรือผู้รับเหมาที่เข้าไปซ่อมบำรุงเครื่องจักรในโรงงาน ซึ่งต้องเป็นคนที่มีความรู้เรื่องความปลอดภัยสูง ดังนั้นการพัฒนาคนจึงเป็นเรื่องสำคัญที่สุด รวมถึงจะต้องเน้นย้ำเรื่องความปลอดภัยและการมีวินัยอย่างเข้มงวด

6.3 ควรมีการศึกษาอย่างจริงจังในเรื่องการโยกย้ายชุมชนออกจากพื้นที่ เนื่องจากปัจจุบันโรงงานอุตสาหกรรมแต่ละแห่งจะปล่อยมลพิษออกมาไม่เกินมาตรฐาน แต่เมื่อตรวจวัดมลพิษในพื้นที่จากการปล่อยมลพิษรวมทุกโรงงานอุตสาหกรรมแล้ว พบว่าค่าเกินมาตรฐาน การแก้ไขโดยการลดและขจัดมลพิษอาจใช้งบประมาณจำนวนมาก ในขณะที่การย้ายชุมชนออกจากพื้นที่อาจใช้งบประมาณน้อยกว่า โดยอาจกำหนดเป็นการดำเนินการในระยะยาวและต้องมีการสำรวจความเห็นของประชาชนด้วย

6.4 ควรเร่งดำเนินการศึกษาการพัฒนาพื้นที่บาตาพุตให้เป็นองค์ประกอบโครงสร้างพื้นฐานรูปแบบพิเศษ เพื่อพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศไทยและเตรียมการรองรับเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

ทั้งนี้ สศช. ได้ปรับปรุงแผนการแก้ไขปัญหาบาตาพุตอย่างครบวงจรในส่วนที่เกี่ยวข้องแล้ว

### 13. เรื่อง โครงการพัฒนาท่าอากาศยานดอนเมืองเพื่อเพิ่มศักยภาพและส่งเสริมกิจการขนส่งทางอากาศของประเทศ ของ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามที่กระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอดังนี้

1. เห็นชอบบทบาทท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเป็นท่าอากาศยานหลัก (Hub Airport) รองรับเที่ยวบินแบบเต็มรูปแบบ (Full Service) และเที่ยวบินที่มีการเชื่อมต่อ (Connecting Flight) เพื่อส่งเสริมให้เป็นศูนย์กลางการบินในภูมิภาคและท่าอากาศยานดอนเมืองเป็นท่าอากาศยานรองรับสายการบินต้นทุนต่ำ (Low Cost Carriers : LCCs) และ/หรือเส้นทางการบินในประเทศและระหว่างประเทศแบบจุดต่อจุด (Point to Point) บนหลักการของความสมัครใจของสายการบินเพื่อเป็นการใช้ท่าอากาศยานทั้ง 2 แห่ง ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

2. สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย กระทรวงการคลัง (กรมศุลกากร และกรมสรรพากร) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ด้านตรวจพืช ด้านตรวจสัตว์น้ำและด่านกักกันสัตว์) กระทรวงคมนาคม (บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ด้านตรวจสัตว์ป่า) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (บริษัท โพรเซสซิ่งไทย จำกัด และสำนักอุตุนิยมวิทยาการบิน) กระทรวงยุติธรรม (สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด) กระทรวงแรงงาน (กรมจัดหางาน) กระทรวงสาธารณสุข (ด้านควบคุมโรคติดต่อและสำนักงานอาหารและยา) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สำนักข่าวกรองแห่งชาติ สนับสนุนและเตรียมความพร้อมในการดำเนินการเรื่องที่เกี่ยวข้องโดยเร่งด่วน เพื่อการรองรับสายการบินที่จะย้ายมาให้บริการที่ท่าอากาศยานดอนเมือง ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

#### สาระสำคัญของเรื่อง

คค. รายงานว่า

1. บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ได้เสนอโครงการพัฒนาท่าอากาศยานดอนเมืองเพื่อเพิ่มศักยภาพและส่งเสริมกิจการขนส่งทางอากาศของประเทศ เนื่องจากปัจจุบันท่าอากาศยานดอนเมืองรองรับเที่ยวบินในประเทศแบบประจำของสายการบินนกแอร์และโอเรียนท์ไทย รวมถึงเที่ยวบินแบบไม่ประจำอื่น ๆ โดยในปี 2554 มีจำนวนเที่ยวบินรวม 40,903 เที่ยวบิน ผู้โดยสารรวม 3.4 ล้านคน ในขณะที่ขีดความสามารถรองรับของท่าอากาศยานดอนเมืองอยู่ที่ 36.5 ล้านคนต่อปี และท่าอากาศยานสุวรรณภูมิในปี 2554 รองรับเที่ยวบิน 299,566

เที่ยวบิน ผู้โดยสารรวม 47.9 ล้านคน ในขณะที่ขีดความสามารถรองรับอยู่ที่ 45 ล้านคนต่อปี ทำให้ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเกิดการแออัดคับคั่งของเที่ยวบินและผู้โดยสารในช่วงเวลาคับคั่ง เป็นผลให้ระดับการให้บริการของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิลดต่ำลง นอกจากนี้ โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะที่ 2 ต้องใช้เวลาประมาณ 4-5 ปีจึงจะแล้วเสร็จ หากการใช้งานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและท่าอากาศยานดอนเมืองเป็นดังเช่นในปัจจุบัน แม้เมื่อโครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะที่ 2 แล้วเสร็จ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมียังคงเกิดความแออัดต่อไป

2. โครงการพัฒนาท่าอากาศยานดอนเมืองเพื่อเพิ่มศักยภาพและส่งเสริมกิจการการขนส่งทางอากาศของประเทศ มีวัตถุประสงค์หลักดังนี้

2.1 เพื่อบรรเทาความแออัดของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

2.2 เพื่อเป็นท่าอากาศยานสำรองในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ

2.3 เพื่อเพิ่มรายได้ ลดการขาดทุนสะสม และแก้ปัญหาการต่อจ่ายค่าทรัพย์สินของท่าอากาศยานดอนเมือง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) จึงได้พิจารณาแล้วเห็นควร กำหนดบทบาทท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเป็นท่าอากาศยานหลัก (Hub Airport) รองรับเที่ยวบินแบบเต็มรูปแบบ (Full Service) และเที่ยวบินที่มีการเชื่อมต่อ (Connecting Flight) เพื่อส่งเสริมให้เป็นศูนย์กลางการบินในภูมิภาค และท่าอากาศยานดอนเมืองเป็นท่าอากาศยานรองรับสายการบินต้นทุนต่ำ (Low Cost Carriers : LCCs) และ/หรือเส้นทางการบินในประเทศและระหว่างประเทศแบบจุดต่อจุด (Point to Point) บนหลักการของความสนใจของสายการบิน เพื่อเป็นการใช้ท่าอากาศยานทั้ง 2 แห่ง ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

3. ท่าอากาศยานดอนเมืองจะบรรเทาความแออัดของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิในระหว่างดำเนินโครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ปีงบประมาณ 2554-2560) ตลอดจนเป็นการยืดอายุใช้งานในส่วนของโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งอำนวยความสะดวกและระบบสาธารณูปโภค รวมถึงเป็นการใช้ประโยชน์ท่าอากาศยานดอนเมืองได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เป็นการเพิ่มรายได้ ลดการขาดทุนสะสม และแก้ปัญหาการต่อจ่ายค่าทรัพย์สิน ซึ่งส่งผลให้ลดภาระค่าใช้จ่ายของ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ในระยะยาว

4. การใช้งบประมาณเพิ่มเติมในการพัฒนาปรับปรุงเพื่อเปิดให้บริการท่าอากาศยานดอนเมือง เป็นการใช้งบประมาณของ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ทั้งหมด

5. บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ได้หารือกับผู้ที่เกี่ยวข้องและสายการบินกำหนดความพร้อมในการให้บริการของท่าอากาศยานดอนเมืองวันที่ 1 กรกฎาคม 2555

#### 14. เรื่อง มติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2555 (ครั้งที่ 142)

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบและรับทราบมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพข.) ครั้งที่ 3/2555 (ครั้งที่ 142) เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2555 ตามที่กระทรวงพลังงาน (พน.) เสนอดังนี้

##### สาระสำคัญของเรื่อง

พน. รายงานว่า กพข. ได้มีการประชุม ครั้งที่ 3/2555 (ครั้งที่ 142) เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2555 มีมติในเรื่องต่าง ๆ ที่เห็นสมควรนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา 2 เรื่อง และรับทราบ 2 เรื่อง สรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

##### 1. เรื่องเพื่อพิจารณา

1.1 แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2555-2573 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3 (PDP 2010 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3)

1.1.1 เห็นชอบแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2553-2573

ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3 (PDP 2010 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3)

1.1.2 เห็นชอบให้ พน. ดำเนินการให้มีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าใหม่ในพื้นที่โรงไฟฟ้า

ขนอมตามที่บริษัท EGCO เสนอ และพิจารณาวางกรอบการเจรจารับซื้อไฟฟ้าโดยคำนึงถึง (1) ระยะเวลาการดำเนินโครงการ (2) ราคาค่าไฟฟ้าที่เหมาะสมและเป็นธรรมจากที่สามารถประหยัดได้จากการใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่แล้ว เช่น ระบบสายส่งไฟฟ้าและท่อส่งก๊าซธรรมชาติ และ (3) ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและความพร้อมด้านมวลชนสัมพันธ์และการยอมรับของประชาชนรอบพื้นที่ตั้งโรงไฟฟ้า พร้อมทั้งพิจารณากรอบปริมาณการรับซื้อไฟฟ้าจาก IPP และ SPP รอบใหม่ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับระยะเวลาตามแผน PDP 2010 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3



1.1.3 เห็นชอบให้คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานดำเนินการออกระเบียบและหลักเกณฑ์ในการจัดหาไฟฟ้าและออกประกาศเชิญชวนต่อไป รวมทั้งเสนอผลเจรจาและผลการคัดเลือกต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ดำเนินการลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับผู้ยื่นข้อเสนอ

1.1.4 เห็นชอบให้บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จัดทำร่างแผนการจัดหาก๊าซธรรมชาติให้สอดคล้องกับ แผน PDP 2010 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3 และนำเสนอ กพข. พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

## 1.2 ร่างสัญญาซื้อขายไฟฟ้าโครงการเซเปียน-เซิน้าน้อย

1.2.1 เห็นชอบร่างสัญญาซื้อขายไฟฟ้าโครงการเซเปียน-เซิน้าน้อย

1.2.2 มอบหมายให้ กฟผ. ลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าโครงการเซเปียน-เซิน้าน้อยกับผู้พัฒนาโครงการต่อไป เมื่อร่างสัญญา ได้ผ่านการตรวจพิจารณาจากสำนักงานอัยการสูงสุด ทั้งนี้ หากจำเป็นต้องมีการปรับกำหนดเวลาของแผนงาน (Milestone) ที่เกี่ยวข้องกับกำหนดการจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ในช่วงก่อนที่จะลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า เพื่อให้เหมาะสมกับช่วงเวลาในการกักเก็บน้ำและการทดสอบโรงไฟฟ้า รวมถึงการแก้ไขร่างสัญญา ที่ไม่กระทบต่ออัตราค่าไฟฟ้าที่ระบุไว้ในร่างสัญญา และ/หรือเงื่อนไขสำคัญให้อยู่ในอำนาจการพิจารณาของคณะกรรมการ กฟผ. ในการพิจารณาแก้ไข โดยไม่ต้องนำกลับมาเสนอขอความเห็นชอบจาก กพข. อีก

1.2.3 เห็นชอบให้สัญญาซื้อขายไฟฟ้าโครงการเซเปียน-เซิน้าน้อย ใช้เงื่อนไขการระงับข้อพิพาทโดยวิธีอนุญาโตตุลาการ

โดยที่คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2552 ได้มีมติเกี่ยวกับสัญญาทุกประเภทที่หน่วยงานของรัฐทำกับเอกชนในไทยหรือต่างประเทศ ไม่ว่าจะ เป็นสัญญาทางการปกครองหรือไม่ ควรเขียนผูกมัดในสัญญาให้มอบข้อพิพาทให้คณะอนุญาโตตุลาการเป็นผู้ชี้ขาด แต่หากมีปัญหาหรือความจำเป็นหรือเป็นข้อเรียกร้องของคู่สัญญาอีกฝ่ายที่มีอาจหลีกเลี่ยงได้ ให้เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติเป็นราย ๆ ไป ทั้งนี้ในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าโครงการเซเปียน-เซิน้าน้อย กฟผ. และ Xe-Pian Xe-Namnoy Power Company Limited ได้ใช้วิธีการระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ พน. จึงเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติ

## 2. เรื่องเพื่อทราบ

2.1 แนวทางการสำรองน้ำมันเชื้อเพลิงทางยุทธศาสตร์ของประเทศ

2.1.1 รับทราบเหตุผล ความจำเป็นและแนวทางการสำรองน้ำมันเชื้อเพลิงทางยุทธศาสตร์ของประเทศในเบื้องต้น

2.1.2 เห็นชอบในหลักการให้มีการสำรองน้ำมันเชื้อเพลิงทางยุทธศาสตร์ของประเทศ และมอบหมายให้ พน. ดำเนินการศึกษาในรายละเอียดเพื่อจัดตั้งการสำรองน้ำมันเชื้อเพลิงทางยุทธศาสตร์ของประเทศต่อไป

2.2 หลักเกณฑ์การคำนวณผลตอบแทนการลงทุน LPG Facility

2.2.1 เห็นชอบหลักเกณฑ์การคำนวณผลตอบแทนการลงทุน LPG Facility ระยะเวลาที่ 2 ดังนี้

องค์ประกอบ	เกณฑ์การคำนวณ	เหตุผล
1. ผลตอบแทนการลงทุน	เท่ากับต้นทุนถัวเฉลี่ยของเงินทุนของ ปตท. (PTT WACC) และดำรงการจัดลำดับความน่าเชื่อถือให้เท่ากับปัจจุบัน และไม่ต่ำกว่าของประเทศ	ปตท. ต้องดำเนินงานตามระบบบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ตามที่กระทรวงการคลังกำหนดให้ รัฐวิสาหกิจต้องปฏิบัติตาม (ปี 2555) โดยมีเกณฑ์วัดกำหนดให้ ปตท. ต้องมีผลตอบแทนการลงทุนมากกว่าต้นทุนถัวเฉลี่ยของเงินทุน
2. เงินลงทุนรวม	ตามที่จ่ายจริง	เป็นค่าใช้จ่ายตามจริง

3. ระยะเวลาโครงการ	40 ปี นับตั้งแต่วันเริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์	เทียบกับอายุโครงการ LNG Terminal
4. ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	<p>ค่าบริการส่วนของต้นทุนคงที่ (Demand Charge : Td)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>คิดเป็นร้อยละของเงินลงทุนที่จ่ายจริง</li> <li>ตามค่าเบี่ยงประกันภัยที่จ่ายจริง</li> <li>ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ณ ปีที่เริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์หักด้วย Efficiency Factor โดยจะต้องไม่มากกว่าดัชนีราคาผู้บริโภค</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>มอบให้ กบง. พิจารณาอัตราที่เหมาะสมต่อไป</li> <li>เป็นค่าใช้จ่ายตามจริง</li> <li>เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการดำเนินงานสูงสุด</li> </ul>
	<p>ค่าบริการส่วนของต้นทุนผันแปร (Commodity Charge: Tc)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ใช้ตามค่าสาธารณูปโภคที่เกิดขึ้นจริง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>เป็นค่าใช้จ่ายตามจริง</li> </ul>
5. ปริมาณ LPG	ปริมาณตามจริงของ LPG ที่ผ่านแต่ละคลัง	เพื่อให้สอดคล้องกับปริมาณการใช้งานจริงของแต่ละคลัง
6. ค่าเสื่อมราคา	ตามอายุโครงการ แบบเส้นตรงนับตั้งแต่วันที่เริ่มให้บริการ	เป็นวิธีการคิดตามหลักสากล
7. ภาษี	อัตรากาซีที่เกิดขึ้นจริง	เป็นค่าใช้จ่ายตามจริง

2.2.2 มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) พิจารณากำหนดอัตราผลตอบแทนลงทุน LPG Facility ตามหลักเกณฑ์ที่ กพช. เห็นชอบตามข้อ 2.2.1 และวิธีการจ่ายผลตอบแทนการลงทุนต่อไป

#### 15. เรื่อง ผลการพิจารณาค่าใช้จ่ายในการให้ความช่วยเหลือ พี่นฟู เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย

คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้ใช้เงินจากการสงคินงบประมาณ งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการเยียวยา พี่นฟู และป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยอย่างบูรณาการ (120,000 ล้านบาท) ตามที่สำนักงานงบประมาณและสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้ร่วมกันพิจารณารายการที่สำคัญมีความจำเป็นต้องดำเนินการดังนี้

1. ค่าใช้จ่ายในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ครัวเรือนละ 5,000 บาท เพิ่มเติม ใน 15 จังหวัด จำนวน 26,751 ครัวเรือน เป็นเงิน 133.7550 ล้านบาท
2. การฟื้นฟูจากอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่มของส่วนราชการที่ดำเนินการในพื้นที่ภาคใต้ รวม 6 หน่วยงาน จำนวน 611.3586 ล้านบาท
3. โครงการ / รายการตามข้อเสนอจังหวัด ด้านโครงสร้างพื้นฐานที่มีความจำเป็นเร่งด่วน รวม 9 จังหวัด เป็นเงิน 229.7368 ล้านบาท
4. โครงการ / รายการของส่วนราชการที่มีความจำเป็นเร่งด่วนและยังไม่ได้บริหารจัดการ
  - 4.1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นค่าซ่อมแซมอาคารสถานที่ที่เสียหาย จำนวน 100.0000 ล้านบาท
  - 4.2 กรมราชทัณฑ์ โครงการฟื้นฟูสถานที่ราชการและระบบสาธารณูปโภค จำนวน 35.6855 ล้านบาท
  - 4.3 กรมพินิจ และคุ้มครองเด็กและเยาวชน โครงการซ่อมแซมอาคารศูนย์และอบรมเด็กและเยาวชน โครงการซ่อมแซมอาคารสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปทุมธานี จำนวน 15.2162 ล้านบาท
  - 4.4 กรมประชาสัมพันธ์ เป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมสถานีวิทยุกระจายเสียงสถานีวิทยุ

โทรทัศน์และอาคารสำนักงานและที่พักอาศัย ฯ 10 จังหวัด จำนวน 15.4380 ล้านบาท

4.5 สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม  
พื้นปูระบบสาธารณูปโภคและพื้นที่ส่วนกลางเทคโนโลยี จำนวน 15.0656 ล้านบาท

4.6 สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ค่าปรับปรุง พื้นฟู อาคาร สำนักงาน ที่ทำการ และ  
ระบบสาธารณูปโภค จำนวน 10.2395 ล้านบาท

4.7 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมอาคาร จำนวน  
15.1676 ล้านบาท

4.8 กรมชลประทาน โครงการขุดลอกคลองดำเนินสะดวก จำนวน 10.0000  
ล้านบาท

รวมเป็นเงินที่เห็นควรให้ใช้จ่ายจากเงินที่ส่วนราชการส่งคืนงบประมาณ งบกลาง รายการค่าใช้จ่าย  
ในการเยียวยา พื้นฟู และป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยอย่างบูรณาการในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMS) ในครั้งนี้  
เป็นเงินทั้งสิ้น 1,191.6628 ล้านบาท โดยหลักในการพิจารณาเน้นการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ โครงการ / รายการ  
ที่ผ่านการพิจารณาจาก กพย. และโครงการ / รายการที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนทั้งทางตรงและทางอ้อม สำหรับ  
วงเงินส่วนที่เหลือจากการจัดสรรครั้งนี้ อีกเป็นเงิน 506.1817 ล้านบาท (1,694.8445 - 1,191.6628 ล้านบาท)  
สำนักงบประมาณและสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จะได้ร่วมกันพิจารณารายการ  
ที่สำคัญมีความจำเป็นต้องดำเนินการต่อไป

## 16. เรื่อง การดำเนินการโครงการตามมติ ครม. นอกสถานที่ ณ จังหวัดเชียงใหม่ อุดรธานี และภูเก็ต

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบการดำเนินการโครงการตามมติ ครม. นอกสถานที่ ณ จังหวัดเชียงใหม่  
อุดรธานี และภูเก็ต ตามที่สำนักงบประมาณ เสนอ

### สาระสำคัญของเรื่อง

สำนักงบประมาณได้รายงานสรุปสถานภาพการขอรับการจัดสรรเงินงบประมาณในส่วนของ  
โครงการเร่งด่วน ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2555 ดังนี้

1. วงเงินและโครงการที่ ครม. อนุมัติ ให้ใช้จ่ายจากเงินงบกลางสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน  
หรือจำเป็นปีงบประมาณ พ.ศ.2555 จำนวน 71 โครงการ วงเงินรวม 3,075.664 ล้านบาท (ใช้งบกลางฯ ปี 2555  
จำนวน 2,955.324 ล้านบาท ผูกพันงบประมาณปี 2556 จำนวน 120.34 ล้านบาท) ทั้งนี้ จำแนกโครงการตามมติ  
ครม. ในแต่ละครั้งได้ดังนี้

จังหวัด	โครงการเร่งด่วน (งบกลาง)		
	กระทรวง/ส่วน ราชการไม่สังกัด	จำนวนโครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)
ณ จังหวัดเชียงใหม่	5	18	794.70
ณ จังหวัดอุดรธานี	7	29	1,650.00
ณ จังหวัดภูเก็ต	6	24	630.96
<b>รวม</b>	<b>8</b>	<b>71</b>	<b>3,075.66</b>

## 2. สรุปผลการจัดสรรงบประมาณ ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2555

กระทรวงที่ได้รับอนุมัติโครงการ 9 กระทรวง ขอรับการจัดสรรงบประมาณแล้ว  
จำนวน 55 โครงการ รวมเป็นเงิน 2,277.14 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 74.04 ของวงเงินที่ ครม. อนุมัติ) เพิ่มขึ้นจาก  
รายงานคณะรัฐมนตรีครั้งก่อน (14 พฤษภาคม 2555) 18 โครงการ สำนักงบประมาณอนุมัติจัดสรรแล้ว 52  
โครงการ วงเงิน 2,053.20 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากรายงานครั้งก่อน 38 โครงการ อยู่ระหว่างการพิจารณาจัดสรร 3  
โครงการ วงเงิน 223.94 ล้านบาท คงเหลือเป็นโครงการที่ขอรับการจัดสรรแล้วแต่ขาดรายละเอียดจึงส่งเรื่องคืนให้  
หน่วยงานพิจารณาทบทวน เพื่อขอรับการจัดสรรใหม่ จำนวน 2 โครงการ วงเงิน 55.00 ล้านบาท และเป็นโครงการที่  
ยังไม่ขอรับการจัดสรรเลย จำนวน 14 โครงการ วงเงิน 506.61 ล้านบาท ดังนี้

### 2.1 โครงการที่อนุมัติ ณ จังหวัดเชียงใหม่ ขอรับการจัดสรร จำนวน 14 โครงการ

วงเงิน 488.94 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากรายงานครั้งก่อน 3 โครงการ สำนักงบประมาณอนุมัติจัดสรรให้แล้ว 14 โครงการ วงเงิน 486.72 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากรายงานครั้งก่อน 12 โครงการ คงเหลือโครงการที่ยังไม่ขอรับการ จัดสรรเลย จำนวน 4 โครงการ

**2.2 โครงการที่อนุมัติ ณ จังหวัดอุดรธานี** ขอรับการ จัดสรร จำนวน 25 โครงการ วงเงิน 1,423.23 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากรายงานครั้งก่อน 4 โครงการ สำนักงบประมาณอนุมัติจัดสรรให้แล้วทั้ง 22 โครงการ วงเงิน 1,205.90 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากรายงานครั้งก่อน 11 โครงการ คงเหลือเป็นโครงการที่ขอรับการ จัดสรรแล้วแต่ขาดรายละเอียดจึงส่งเรื่องคนให้หน่วยงานพิจารณาทบทวน เพื่อขอรับการ จัดสรรใหม่ จำนวน 2 โครงการ วงเงิน 55.00 ล้านบาทและเป็นโครงการที่ยังไม่ขอรับการ จัดสรรเลย จำนวน 2 โครงการ

**2.3 โครงการที่อนุมัติ ณ จังหวัดภูเก็ต** ขอรับการ จัดสรร จำนวน 16 โครงการ วงเงิน 364.97 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากรายงานครั้งก่อน 11 โครงการ สำนักงบประมาณอนุมัติจัดสรรให้แล้ว 16 โครงการ วงเงิน 360.58 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากรายงานครั้งก่อน 15 โครงการ คงเหลือโครงการที่ยังไม่ขอรับการ จัดสรรเลย จำนวน 8 โครงการ

ทั้งนี้ สำหรับโครงการที่ยังไม่ขอรับการ จัดสรร เนื่องจากส่วนใหญ่มีความจำเป็นต้อง ปรับปรุงรายละเอียดของโครงการและหรือแบบบูรณาการเพิ่มเติม

#### ข้อเสนอ

โดยที่ยังมีส่วนราชการเจ้าของโครงการยังไม่จัดส่งรายละเอียด เพื่อรับการ จัดสรรงบประมาณ เพื่อดำเนินการในโครงการเร่งด่วน อีกจำนวนถึง 16 โครงการ จึงสมควรที่จะขอให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัดเร่งรัดให้ส่วนราชการ ขอรับการ จัดสรรงบประมาณในโครงการเร่งด่วนที่ยังไม่ได้ขอรับการ จัดสรรดังกล่าวข้างต้น ส่งสำนักงบประมาณ ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2555 โดยหากพ้นกำหนดดังกล่าวแล้ว จะถือว่าไม่ประสงค์จะขอรับการ จัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อดำเนินการ โครงการนั้น ๆ ทั้งนี้ สำนักงบประมาณได้มีหนังสือแจ้งรัฐมนตรีเจ้าสังกัดของกระทรวงที่ยังไม่ได้ขอรับการ จัดสรร งบประมาณดังกล่าวแล้ว

#### 17. เรื่อง การแก้ไขหลักเกณฑ์มาตรการสินเชื่อเพื่อพัฒนาระบบป้องกันอุทกภัยโดยธนาคารออมสิน

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบการแก้ไขหลักเกณฑ์มาตรการสินเชื่อเพื่อพัฒนาระบบป้องกันอุทกภัยโดย ธนาคารออมสิน ตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ 4 (ฝ่ายเศรษฐกิจ) โดยให้ขยาย ระยะเวลาการกู้เงินจากเดิม 7 ปี เป็น 15 ปี และให้จ่ายเฉพาะดอกเบี้ยและไม่ต้องจ่ายคืนเงินต้นใน 5 ปีแรก ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ

#### สาระสำคัญของเรื่อง

กระทรวงการคลังได้ประมาณการวงเงินที่นิคม/สวน/เขต อุตสาหกรรมจำนวน 6 แห่ง ซึ่งได้แสดง ความประสงค์จะขอสินเชื่อตามมาตรการดังกล่าว รวมถึงวงเงินชดเชย โดยใช้อัตราการชดเชยที่คณะรัฐมนตรีมีมติ เห็นชอบแล้วเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2554 ประกอบกับการประเมินวงเงินขอรับการ สนับสนุนในสัดส่วน 2 ใน 3 โดยใช้ราคาต่ำสุดระหว่างราคาประเมินที่บริษัทเสนอ และปรับ Unit Cost ครั้งที่ 1 กับราคาตามมาตรฐาน การออกแบบระบบเขื่อนที่ กนอ. กำหนด โดยมีวงเงินกู้ทั้งหมดจำนวน 2,429.387 ล้านบาท และกำหนดให้ปีที่ 6 ถึง ปีที่ 15 ให้ผ่อนจ่ายเงินต้นรวมดอกเบี้ยในอัตรารายเดือน เดือนละเท่า ๆ กัน ซึ่งคิดเป็นวงเงินชดเชยตลอดระยะเวลา 15 ปี จำนวน 1,065.44 ล้านบาท ทั้งนี้ ให้เบิกจ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง

#### 18. เรื่อง ขอให้สำนักงบประมาณจัดสรรงบประมาณให้องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร เพื่อชำระคืนต้นเงินกู้และ ดอกเบี้ยแก่ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ตามโครงการรับซื้อลำไยสดเพื่อแปรรูปและการตลาดลำไยอบแห้ง ปี 2547

คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ 4 (ฝ่ายเศรษฐกิจ) ที่ขอให้สำนักงบประมาณจัดสรรงบประมาณให้องค์การตลาดเพื่อเกษตรกรชำระคืนต้นเงินกู้และ ดอกเบี้ยแก่ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ตามโครงการรับซื้อลำไยสดเพื่อแปรรูปและการตลาดลำไยอบแห้งปี 2547 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดังนี้

1. ให้สำนักงานประมาณพิจารณาจัดสรรงบประมาณเพื่อชำระคืนเงินกู้ (ที่องค์การตลาดเพื่อเกษตรกรกู้จากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ตามโครงการรับซื้อลำไยสดเพื่อแปรรูปและการตลาดลำไยอบแห้งปี 2547) จำนวน 853.70 ล้านบาท ระยะเวลา 5 ปี รวมทั้งสิ้น จำนวน 4,268,496,709.17 บาท

2. ให้สำนักงานประมาณพิจารณาจัดสรรงบประมาณเพื่อชำระคืนเป็นค่าดอกเบี้ยเงินกู้ในแต่ละปี ตามที่จ่ายจริงจนกว่าจะชำระหนี้เสร็จ

3. ให้กระทรวงการคลังค้ำประกันเงินกู้ขององค์การตลาดเพื่อเกษตรกร ต่อเนื่องจากเดิมวันที่ 31 ธันวาคม 2555 เป็นจนกว่าสำนักงานประมาณจะจัดสรรงบประมาณเพื่อชำระหนี้ตามโครงการ ฯ ให้แก่ธนาคารกรุงไทยเสร็จสิ้น ทั้งนี้ จะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขของกฎหมายและการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548

4. หากมีรายได้ที่เกิดจากโครงการฯ ให้นำส่งเป็นรายได้แผ่นดิน หากมีค่าใช้จ่ายที่เกิดจากโครงการ ฯ ให้ขอรับจัดสรรงบประมาณตามจ่ายจริงจากสำนักงานประมาณต่อไป

## 19. เรื่อง ผลการติดตามการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ของนายกรัฐมนตรี (นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร) วันที่ 11-14 มิถุนายน 2555

คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เสนอ ดังนี้

1. รับทราบผลการติดตามการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ของนายกรัฐมนตรี (นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร) ระหว่างวันที่ 11-14 มิถุนายน 2555

2. รับทราบข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ในการแก้ไขปัญหามหาอุทกภัยในพื้นที่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ และมอบหมายรองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการตามข้อสั่งการที่นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายไว้

### สาระสำคัญของเรื่อง

การติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานป้องกันและบรรเทาปัญหาอุทกภัย ในพื้นที่ 19 จังหวัดต้นน้ำ พื้นที่กลางน้ำ และพื้นที่ปลายน้ำตามแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของนายกรัฐมนตรีในครั้งนี้ เป็นการติดตามการแก้ไขปัญหามา เพื่อให้แน่ใจว่าแต่ละพื้นที่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ซึ่งผลจากการติดตาม พบว่า โครงการต่างๆ ของพื้นที่ต้นน้ำ พื้นที่กลางน้ำ และพื้นที่ปลายน้ำ ได้ดำเนินการแล้วเสร็จไปกว่าร้อยละ 60 โดยโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จส่วนใหญ่เป็นการดำเนินโครงการในพื้นที่กลางน้ำและปลายน้ำ ขณะที่การดำเนินโครงการในพื้นที่ต้นน้ำบางส่วนยังล่าช้ากว่ากำหนด จึงจำเป็นต้องเร่งรัดการดำเนินงานและทำความเข้าใจกับจังหวัดถึงความจำเป็นเร่งด่วนในการชะลอและกักเก็บน้ำให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด โดยมีรายละเอียด และข้อสั่งการในแต่ละพื้นที่ สรุปได้ดังนี้

1. พื้นที่ต้นน้ำ 10 จังหวัด ประกอบด้วยจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย สุโขทัย อุตรดิตถ์ ตาก น่าน แพร่ ลำปาง ลำพูน และพะเยา โดยนายกรัฐมนตรี ได้รับฟังบรรยายสรุปจากรัฐมนตรีที่รับผิดชอบ พร้อม Tele-conference ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดในกลุ่มจังหวัดต้นน้ำ ฟังบรรยายสรุปการคาดการณ์ปริมาณน้ำในเขื่อนสำคัญลำน้ำต่างๆ และแนวทางการฟื้นฟูป่าและการบริหารจัดการลุ่มน้ำยม รวมทั้งการบรรยายสรุปความเสียหายจากอุทกภัย ปี 2554 และความก้าวหน้าของโครงการแก้ไขอุทกภัย (Flagship) ปี 2555 ตลอดจนผลการติดตามความก้าวหน้าการขุดลอกแก้ไขปัญหามหาอุทกภัยบริเวณแม่น้ำปิง (บริเวณด้านข้างกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 และบริเวณฝายท่าวังตาล ต.ป่าแดด อ.เมือง จ.เชียงใหม่) พร้อมทั้ง ตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการน้ำในเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จ.เชียงใหม่ โดยมีสาระสำคัญของความก้าวหน้าการดำเนินงาน และข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี สรุปได้ ดังนี้

1.1 ความก้าวหน้าการดำเนินงาน การดำเนินโครงการในพื้นที่ต้นน้ำ ประกอบด้วยโครงการที่ได้รับอนุมัติ รวม 310 โครงการ งบประมาณ 5,753 ล้านบาท โดยมีโครงการจำนวน 171 โครงการ หรือคิดเป็นร้อยละ 55 สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จตามแผนที่กำหนดไว้ ในเดือนมิถุนายน 2555 สำหรับโครงการ Flagship มีโครงการที่ยังล่าช้ากว่าแผน 10 โครงการ หรือประมาณร้อยละ 20

### 1.2 ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

1) ให้จังหวัดในพื้นที่ต้นน้ำ เร่งดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2555

2) บูรณาการการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมอบหมายให้ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงพลังงาน กองทัพอากาศ และคณะอนุกรรมการปลูกป่า ต้นน้ำ ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัด 10 จังหวัดต้นน้ำ ดำเนินการจัดทำ workshop รายจังหวัดในการบูรณาการการปลูกป่า รวมทั้งจัดทำแผนปฏิบัติการรายปีร่วมกับภาคเอกชน โดยให้กระทรวงทรัพยากรฯ และ กปร. รับผิดชอบในการกำหนดพันธุ์ไม้ที่จะปลูก พร้อมทั้งจัดเตรียมพื้นที่การจัดทำฝาย 2,000 แห่ง ทั้งนี้ แนวทางการปลูกป่าจะต่อน้อมนำแนวทางตามพระราชดำริที่เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนมาดำเนินการ

3) มอบหมายรองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ) กำกับดูแลให้ทุกจังหวัดในพื้นที่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ จัดทำแผนเตือนภัยและดำเนินการซ่อมตามแผนอย่างจริงจัง สำหรับปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ มอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ และรองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ประชุมหารือเพื่อรับทราบสถานการณ์และทบทวนแนวทางแก้ไขปัญหอุทกภัยในภาคใต้

4) สำหรับการดำเนินงานเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหอุทกภัยในจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีข้อสั่งการ ดังนี้

(1) มอบหมายให้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ พิจารณาโครงการขุดลอกช่วง Missing Link 5 จุดในเขตเมืองเชียงใหม่ และ 1 แห่งในจังหวัดลำพูน รวมถึงโครงการขุดลอกในช่วงใต้สะพานน้ำปิง เพื่อไม่ให้กระทบโครงสร้างตอม่อ ทั้งนี้สำหรับโครงการทั้งหมด มอบให้ กบอ.และกรมชลประทานลงไปติดตามตรวจสอบและจัดสรรงบประมาณ

(2) ให้แบ่งแผนงานเป็น 2 ตอน คือ (1) ระยะสั้น ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในต้นเดือนกรกฎาคม โดยให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดดำเนินโครงการอย่างเต็มที่ (2) ระยะยาว มอบให้ กบอ.นำไปพิจารณาวางแผน

(3) มอบให้ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล) ดำเนินการติดตามงบประมาณเพื่อสนับสนุนในส่วนโครงการขุดลอกแม่น้ำกวางในช่วงจังหวัดลำพูนที่ยังขาดอยู่ 6 กม. และเร่งรัดกระบวนการจัดสรรงบประมาณที่ผ่านการพิจารณาของ กบอ.ให้เร็วขึ้น

(4) มอบหมายให้กองทัพเป็นหน่วยงานเจ้าภาพในการบูรณาการโครงการขุดลอกคูคลองในส่วน Missing Link ทั้งหมด เนื่องจากเป็นหน่วยงานที่มีความพร้อม

(5) ให้จังหวัดรวบรวมผลกระทบจากการขยายลำน้ำปิงและโครงการแก้ไขทั้งหมดเสนอให้ กบอ. พิจารณา และมอบหมายให้ กรมชลประทาน กรมทางหลวง กรมเจ้าท่า ร่วมกันพิจารณาและเสนอโครงการของจังหวัดที่จำเป็นเร่งด่วน และบูรณาการแผนระยะยาว ทั้งนี้ สำหรับการดำเนินโครงการที่มีผลกระทบกับประชาชน เช่น การเวนคืนพื้นที่รุกลำน้ำ ขอให้กรมเจ้าท่าประสานงานกับกระทรวงมหาดไทย และกระทรวงพัฒนาสังคมฯ เพื่อหาทางออกที่เหมาะสมให้กับประชาชน

(6) ให้กระทรวงมหาดไทยออกระเบียบเพิ่มเติมอย่างชัดเจนเกี่ยวกับการขุดลอกคูคลองไม่ให้ตื้นเขิน การรื้อกล้าพื้นที่ริมฝั่ง การกำจัดผักตบชวา และกำกับดูแลอย่างเคร่งครัด

**2. พื้นที่กลางน้ำ 6 จังหวัด** ประกอบด้วยจังหวัดพิษณุโลก นครสวรรค์ อุทัยธานี พิจิตร กำแพงเพชร และชัยนาท โดยนายกรัฐมนตรี ได้รับฟังบรรยายสรุปจากรัฐมนตรีที่รับผิดชอบ พร้อม Tele-conference ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดในกลุ่มจังหวัดกลางน้ำ ตรวจสอบติดตามความก้าวหน้าโครงการขุดลอกตะกอนดินบึงบอระเพ็ด จ.นครสวรรค์ โครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่เทศบาลนครสวรรค์ โครงการแก้มลิงบึงซีแร้ง โครงการปรับปรุงประตูระบายน้ำบางแก้ว อ.บางระกำ โครงการขุดคลองเมม-คลองบางแก้ว และโครงการซ่อมแซมคันกันน้ำ ต.ท่านางงาม อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก พร้อมทั้ง ได้ตรวจเยี่ยมราษฎรในพื้นที่น้ำท่วมฉับพลัน ต.ยางซ้าย และ ต.ปากพระ อ.เมือง ตรวจประตูน้ำบ้านหาดสะพานจันทร์ อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย และรับฟังแนวทางการบริหารจัดการลำน้ำยมในพื้นที่ตอนล่าง ณ จ.สุโขทัย โดยมีสาระสำคัญของความก้าวหน้าการดำเนินงาน และข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี สรุปได้ ดังนี้

**2.1 ความก้าวหน้าการดำเนินงาน** การดำเนินงานในภาพรวมของกลุ่มพื้นที่กลางน้ำ มีโครงการที่ได้รับอนุมัติจำนวน 274 โครงการ งบประมาณ 13,362 ล้านบาท โดยมีโครงการจำนวน 264 โครงการ

หรือคิดเป็นร้อยละ 95-97 ที่สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จตามแผนที่กำหนดไว้ในเดือนกรกฎาคม 2555 สำหรับโครงการ Flagship มีโครงการล่าช้าอยู่ร้อยละ 14

## 2.2 ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

1) ให้จังหวัดในพื้นที่กลางน้ำ เร่งดำเนินโครงการทั้งหมดเพื่อการชะลอและกักเก็บน้ำให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดภายในเดือนกรกฎาคม 2555

2) มอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดที่เป็นหัวหน้ากลุ่มจังหวัดจัดการให้ทุกจังหวัดประสานเชื่อมโยงกันในการเปิดทางไหลของน้ำ สำหรับภาพรวมให้ กบอ. โดยคณะกรรมการระบายน้ำบูรณาการทั้งประเทศ เรื่องการระบายน้ำให้ไหลได้ตามธรรมชาติ

3) ขอให้จังหวัดเร่งรัดการบันทึกข้อมูล PMOC ให้ละเอียดถูกต้อง และมีความเป็นปัจจุบันมากที่สุด หากมีปัญหาที่ทำให้บันทึกข้อมูลล่าช้าก็ให้เร่งแก้ไข และให้เชื่อมต่อระบบ PMOC กับศูนย์ Single Command เพื่อให้การติดตามการแก้ไขปัญหาเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ

4) มอบหมายรองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ) ร่วมกับกรมชลประทานดำเนินการจัด Workshop ชื่อมแผนเดือนกัย เพื่อให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเข้าใจหลักการทำงาน และจัดการเชื่อมแผนจริงใน กทม. พร้อมทั้งมอบให้กระทรวงคมนาคม ตรวจสอบความแข็งแรงของถนนสายต่าง ๆ

3. พื้นที่ปลายน้ำ 3 จังหวัด ประกอบด้วยจังหวัดปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา และสิงห์บุรี โดยนายกรัฐมนตรี ได้ติดตามความก้าวหน้าประตูลงน้ำจุฬาลงกรณ์ และคันกั้นน้ำตามแนวคลองรังสิต รับฟังความก้าวหน้างานก่อสร้างเขื่อนป้องกันน้ำท่วมเขตนิคมอุตสาหกรรม/สวนอุตสาหกรรม รับชมการซ้อมการเตือนภัย และแผนเผชิญเหตุน้ำท่วม ณ วัดโพธิ์ลิง ต.บ้านโพธิ์ อ.เสนา ร่วมกับตรวจพื้นที่รับน้ำนอง อ.บางบาล โดยมีสาระสำคัญของความก้าวหน้าการดำเนินงาน และข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี สรุปได้ ดังนี้

### 3.1 ความก้าวหน้าการดำเนินงาน

1) ในการฟื้นฟูกิจการในเขตนิคมอุตสาหกรรมและสวนอุตสาหกรรม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่าสถานภาพการประกอบกิจการของนิคมอุตสาหกรรมทั้ง 6 เขต ณ วันที่ 8 มิ.ย.55 อยู่ที่ร้อยละ 78.31 โดยความก้าวหน้างานก่อสร้างเขื่อนป้องกันน้ำท่วมเขตประกอบการอุตสาหกรรมโรจนะ คิดเป็นร้อยละ 39.0 งานก่อสร้างเขื่อนป้องกันน้ำท่วมเขตนิคมอุตสาหกรรมบ้านหว่า (ไฮเทค) คิดเป็นร้อยละ 51.8 งานก่อสร้างเขื่อนป้องกันน้ำท่วมเขตนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน คิดเป็นร้อยละ 40 งานก่อสร้างเขื่อนป้องกันน้ำท่วมเขตประกอบการอุตสาหกรรมนวนคร คิดเป็นร้อยละ 40.03 และงานก่อสร้างเขื่อนป้องกันน้ำท่วมสวนอุตสาหกรรมบางกะดี คิดเป็นร้อยละ 50.20 ขณะที่ยังงานก่อสร้างเขื่อนป้องกันน้ำท่วมนิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร ยังไม่มีความก้าวหน้า

2) การจ่ายค่าชดเชยผู้ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีบ้านเรือนเสียหายจำนวนทั้งสิ้น 146,356 หลังคาเรือน จังหวัดได้ให้ความช่วยเหลือแล้ว จำนวน 126,094 ครั้วเรือน เป็นเงิน 1,532,236,445.18 บาท คิดเป็นร้อยละ 91.14 อย่างไรก็ตาม ยังมีผู้ยื่นอุทธรณ์ค่าชดเชย จำนวน 24,538 ครั้วเรือน และมีผู้ตรวจสอบ จำนวน 19,575 ครั้วเรือน เป็นเงินทั้งสิ้น 673.86 ล้านบาท

### 3.2 ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

1) มอบหมายจังหวัดปลายน้ำเร่งดำเนินการโครงการให้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม 2555

2) มอบหมายกระทรวงมหาดไทยดำเนินการกำหนดหลักเกณฑ์ในการจ่ายค่าชดเชยเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและดำเนินการแจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดได้รับทราบและใช้เป็นเกณฑ์ในการดำเนินการให้ความช่วยเหลือ พร้อมทั้งสื่อสารให้ประชาชนรับทราบในหลักเกณฑ์ดังกล่าวอย่างทั่วถึง และมอบหมายให้จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเร่งจัดทำบัญชีรายชื่อผู้ตกหล่นจากการให้ความช่วยเหลือ 5,000 บาทต่อครั้วเรือนให้ชัดเจน เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนและผู้เดือดร้อนให้ได้รับความช่วยเหลืออย่างเป็นธรรม

3) มอบหมายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม และกองทัพบก ร่วมกันดำเนินการให้การช่วยเหลือในการเร่งดำเนินการก่อสร้างเขื่อนป้องกันน้ำท่วมของนิคมอุตสาหกรรมทั้ง 6 แห่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งนิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร ซึ่งยังไม่มี ความก้าวหน้าในการดำเนินงานเพื่อให้การป้องกันแก้ไขปัญหานในพื้นที่นิคมฯ สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กำหนดในเดือนสิงหาคม 2555

4) มอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เร่งรัดประสานงานกับกระทรวงวัฒนธรรม และกระทรวงศึกษาธิการ ในการฟื้นฟูบูรณะโบราณสถานและสถานศึกษาในพื้นที่

5) การซ่อมแผนป้องกันและเตือนภัยภายในนิคมอุตสาหกรรมให้สามารถเชื่อมโยงแผนป้องกันและเตือนภัยในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมและแบบจำลองการบริหารจัดการและการระบายน้ำในภาพรวมของประเทศ ควรให้ กบอ. เข้ามามีส่วนร่วมเพื่อรับทราบข้อมูลการดำเนินงานของนิคมดังกล่าวด้วย

6) มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยร่วมกับนิคมอุตสาหกรรม และ กบอ. จัดทำรายละเอียดที่ชัดเจนเกี่ยวกับขั้นตอนและสถานที่อพยพโยกย้ายนิคมและชุมชนในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน โดยที่แผนการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยของจังหวัดจะต้องมีความเชื่อมโยงสอดคล้องประสานกับแผนของนิคมอุตสาหกรรมต่างๆ ภายในพื้นที่และสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการของ กบอ.

7) ให้ติดตั้งกล้อง CCTV และระบบโทรมาตรน้ำในพื้นที่ที่เป็นจุดเสี่ยงของนิคมอุตสาหกรรมเพื่อเชื่อมโยงและส่งต่อข้อมูลให้แก่หน่วยงานภาครัฐ จะทำให้การเตรียมการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาของนิคมสามารถทำได้เท่าทันและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

## 20. เรื่อง สรุปผลการประชุมหารือเพื่อติดตามภาวะเศรษฐกิจครั้งที่ 4/2555

คณะรัฐมนตรีรับทราบสรุปผลการประชุมหารือเพื่อติดตามภาวะเศรษฐกิจครั้งที่ 4/2555 ตามที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เสนอดังนี้

### สาระสำคัญของเรื่อง

ตามที่ นายกรัฐมนตรี มีปัญหาให้มีการประชุมหารือเพื่อติดตามภาวะเศรษฐกิจครั้งที่ 4/2555 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2555 เวลา 10.00 น. ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล เพื่อหารือเรื่อง สถานการณ์และการเตรียมการรองรับผลกระทบจากเศรษฐกิจยุโรป โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี (นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง) นายวิระพงษ์ รามางกูร นายพันศักดิ์ วิญญรัตน์ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ปลัดกระทรวงการคลัง ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ผู้อำนวยการสำนักงานประมาณ เลขาธิการ สศช. และ รองเลขาธิการ สศช. (นายปรเมธี วิมลศิริ) การประชุมมีสาระสำคัญโดยสรุปดังนี้

1. ปัญหาของกรีซเป็นปัญหาจากการที่ประเทศซึ่งมีพื้นฐานทางเศรษฐกิจต่างกันเข้ามาร่วมใช้เงินสกุลเดียวกัน ส่งผลให้ขาดนโยบายการเงินในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ เช่น ไม่สามารถลดค่าเงินให้เหมาะสมได้ จำเป็นต้องพึ่งนโยบายการคลังเพียงอย่างเดียว ดังนั้น การช่วยเหลือกรีซโดยการให้เงินกู้เพิ่มเติมก็จะไม่สามารถแก้ปัญหาได้ และอาจจะลุกลามไปถึงโปรตุเกส สเปน และอิตาลี และส่งผลต่อเศรษฐกิจโลกในที่สุด จึงเป็นความเสี่ยงที่ต้องระมัดระวัง

2. อัตราดอกเบี้ยนโยบายของไทยในปัจจุบันอยู่ในระดับที่เหมาะสม เนื่องจากยังมีความเสี่ยงที่สถานการณ์เศรษฐกิจในยุโรปอาจส่งผลให้มีเงินไหลออกจากประเทศแถบเอเชีย รวมถึงประเทศไทย

3. ควรมีการวางแผนเตรียมการรองรับผลกระทบทางการเงินที่อาจเกิดขึ้น โดย (1) ควรมีข้อมูลของสถาบันการเงินในประเทศแต่ละแห่งว่ามีเงินจากยุโรปที่มีความเสี่ยงที่จะไหลออกอยู่เท่าไร และเตรียมการบริหารสภาพคล่องให้พอเพียงในกรณีที่มีเงินไหลออกเพื่อมิให้กระทบต่อค่าเงินและเศรษฐกิจไทย และ(2) ในกรณีที่เศรษฐกิจยุโรปกระทบต่อเศรษฐกิจไทย และส่งผลให้ลูกหนี้ของธนาคารประสบปัญหานั้น ควรเตรียมมาตรการผ่อนปรนเงินกู้ การจัดชั้นเป็นหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) ให้พร้อม

4. กระทรวงการคลังควรเตรียมการล่วงหน้าถึงกรณีที่เกิดวิกฤติเศรษฐกิจยุโรปกระทบต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าจะมีมาตรการใดเหมาะสมที่จะดำเนินการ เช่น การจัดตั้งกองทุนพยุงหุ้น เป็นต้น

5. กระทรวงพาณิชย์ ควรวิเคราะห์ข้อมูลการส่งออกของไทยที่ส่งออกไปยังประเทศต่าง ๆ ในยุโรป และความเชื่อมโยงถึงห่วงโซ่การผลิตในประเทศลงไปถึงระดับผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดย่อม (SMEs) เพื่อเตรียมช่วยเหลือในกรณีที่วิกฤติเศรษฐกิจยุโรปส่งผลถึงการส่งออกและภาคการผลิตของไทย

6. กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการต่างประเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรพิจารณาแต่งตั้งผู้แทนพิเศษของไทยในยุโรป ที่คอยติดตามข้อมูลเชิงลึกของสถานการณ์ และประสานกับรัฐบาลของประเทศในยุโรปให้เห็นความสำคัญของประเทศไทย เช่น โอกาสการลงทุนในโครงการต่าง ๆ ของไทย ที่จะนำเข้าเครื่องมือเครื่องจักรจากยุโรป ทั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ประเทศในยุโรปใช้มาตรการกีดกันการค้าในช่วงเศรษฐกิจยุโรปประสบปัญหา



7. กระทรวงแรงงานควรเตรียมมาตรการช่วยเหลือแรงงานหากประสบปัญหาการเลิกจ้างของอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติเศรษฐกิจยุโรป

8. ควรให้มีการประชุมหารือระหว่างรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ 9 กระทรวงได้แก่ กระทรวงการคลัง กระทรวงการเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงคมนาคม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงพลังงาน กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงแรงงาน และกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประจำทุกสัปดาห์เพื่อติดตามสถานการณ์และเตรียมมาตรการรองรับได้ทันทั่วทั้งที่ ซึ่งเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง (นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง) เป็นเจ้าภาพ

9. ควรมอบหมายกระทรวงการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย และ สศช. ตั้งทีมงาน ติดตามสถานการณ์และรายงานข้อมูลอย่างใกล้ชิดต่อนายกรัฐมนตรี

10. ควรแสวงหาโอกาสจากวิกฤติ เช่น เร่งรัดโครงการลงทุนที่จะทำให้เศรษฐกิจไทยสามารถดึงดูดเงินลงทุนจากต่างประเทศในช่วงที่เงินทุนในโลกต้องการหาแหล่งเงินลงทุนนอกรูโร

## 21. เรื่อง ผลการประชุมร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจในภูมิภาค ครั้งที่ 5/2555

คณะรัฐมนตรีรับทราบและเห็นชอบ ตามมติที่ประชุมร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจในภูมิภาค ครั้งที่ 5/2555 ณ จังหวัดชลบุรี ตามที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เสนอ และมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปดำเนินการตามมติที่ประชุมรวมทั้งรายงานผลการดำเนินงานให้ สศช. เพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป

### สาระสำคัญของเรื่อง

สศช. เสนอเรื่อง ผลการประชุมร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจในภูมิภาค ครั้งที่ 5/2555 ในวันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน 2555 เวลา 15.15 – 17.45 น. ณ โรงแรมรอยัล คลิฟ พัทยา จังหวัดชลบุรี โดยมีรายละเอียดข้อเสนอเพื่อพิจารณาของคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) และสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สทท.) รวม 5 เรื่อง 16 ประเด็นย่อย สรุปสาระ สำคัญได้ ดังนี้

1. ข้อเสนอมาตรการและกลไกเพื่อบูรณาการและเสริมสร้างความเข้มแข็ง พื้นที่มาบตาพุด จังหวัดระยอง (นำเสนอโดย กกร.)

#### 1.1 ข้อเสนอ

##### 1) มาตรการระยะสั้น ประกอบด้วย

(1) การแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติตามมาตรา 67 วรรคสอง ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถดำเนินการลงทุนได้ตามแผนงาน ลดผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้ร่วมทุน ผู้ถือหุ้นทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ โดยขณะนี้โครงการที่อยู่ในขั้นตอนของประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติและแนวทางในการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับโครงการหรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อผู้ประกอบการ/ชุมชนอย่างรุนแรง ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพอีกหลายโครงการที่จะได้รับผลกระทบในทำนองเดียวกัน

(2) การแก้ไขปัญหาความแออัดของเรือสินค้าที่ทำเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด โดยเร่งผลักดันให้การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม และกรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม พิจารณาหาบริษัทรายใหม่เข้ามาบริหารท่าเรือระยอง (RBT) โดยต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่พิทักษ์ทรัพย์เพื่อให้ท่าเรือ RBT สามารถดำเนินการได้จนกว่าศาลจะมีคำพิพากษา โดยไม่ถือว่า กนอ. ละเว้นการปฏิบัติให้เป็นไปตามสัญญาระหว่าง กนอ. กับ RBT รวมทั้งให้ กนอ. พิจารณาอนุญาตให้ใช้ท่าเรือบริษัท ปูเยเอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน) (NFC) ซึ่งอยู่ติดกับท่าเรือ RBT สำหรับให้บริการผู้ใช้บริการเดิมของท่าเรือ RBT เป็นการชั่วคราว เพื่อบรรเทาผลกระทบดังกล่าว

(3) โครงการฟื้นฟูระบบขนส่งทางรางเพื่อขนส่งสินค้าระหว่างพื้นที่มาบตาพุดและแหลมฉบัง ภายใต้แนวคิด Green Logistics โดยขอให้พิจารณาผลักดันและสนับสนุนโครงการทดลองนำร่องขนส่งทางรางอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยราคาที่แข่งขันได้เพื่อเพิ่มศักยภาพการขนส่ง เพื่อก่อให้เกิดการประหยัดพลังงานและลดผลกระทบต่อชุมชน ตลอดจนจะมีการใช้โครงสร้างพื้นฐาน (ระบบรางรถไฟจากท่าเรือแหลมฉบังไปยังนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด) ที่มีอยู่แล้วในปัจจุบันให้เกิดประโยชน์สูงสุด

2) กลไกเพื่อขับเคลื่อนการบริหารจัดการความปลอดภัยและกำกับภาวะฉุกเฉินในพื้นที่ มาบตาพุด จังหวัดระยอง โดยมีองค์กรอิสระที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ เช่น สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย เป็น ประธาน ส่วนองค์ประกอบคณะกรรมการเฉพาะกิจฯ ประกอบด้วย หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง หน่วยงาน รัฐวิสาหกิจ ผู้นำชุมชนที่เกี่ยวข้อง และตัวแทนสมาคมผู้ประกอบการ (PMC) มีระยะเวลาดำเนินการ 3 เดือน งบประมาณ 3.5 ล้านบาท จัดสรรโดยผู้ประกอบการ โดย (1) พิจารณามอบหมายหรือ สั่งการ ให้หน่วยงานภาครัฐ ที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุนและให้ความร่วมมือในการบูรณาการแผนการบริหารจัดการความปลอดภัยและกำกับ ดูแลภาวะฉุกเฉินให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด และ (2) ผลสรุปการศึกษาของคณะกรรมการเฉพาะกิจ ถูก บรรลุและนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อให้ความเห็นชอบ และประกาศเป็นวาระแห่งชาติ พร้อมทั้งให้เป็นต้นแบบของ การบูรณาการบริหารจัดการความปลอดภัยและกำกับดูแลภาวะฉุกเฉินสำหรับนำไปขยายผลในพื้นที่อุตสาหกรรม อื่นๆ ต่อไป

### มติที่ประชุม

1) เห็นชอบข้อเสนอมาตรการระยะสั้น ตามที่ กกร. เสนอ โดย

(1) มอบหมายกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็น หน่วยงานหลักในการรับไปพิจารณาแก้ไขปัญหาอุปสรรคและระยะเวลาการพิจารณาโครงการที่เหมาะสมให้ สอดคล้องกับการปฏิบัติตามมาตรา 67 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550

(2) มอบหมายกระทรวงอุตสาหกรรมรับไปประสานกระทรวงคมนาคม เพื่อพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาความแออัดของเรือสินค้าที่ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดและรายงานผลการ พิจารณาให้คณะรัฐมนตรีทราบ

(3) มอบหมายกระทรวงคมนาคมรับข้อเสนอดังกล่าวไปประกอบการ พิจารณาแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบขนส่งทางรางในเส้นทางสายตะวันออก เพื่อให้สามารถจุใจให้ ผู้ประกอบการเปลี่ยนแปลงรูปแบบจากการขนส่งทางถนนสู่รางได้ตามเป้าหมายต่อไป

2) มอบหมายกระทรวงอุตสาหกรรม โดยการนิคมอุตสาหกรรม แห่งประเทศไทยเป็นหน่วยงานหลัก รับไปพิจารณารูปแบบการจัดตั้งกลไกระดับชาติและระดับจังหวัดเพื่อขับเคลื่อน การบริหารจัดการความปลอดภัยและกำกับภาวะฉุกเฉินในพื้นที่มาบตาพุด จังหวัดระยอง

## 2. การพัฒนาโครงข่ายคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ (นำเสนอโดย กกร.)

### 2.1 ข้อเสนอ

1) สนับสนุนการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมทางอากาศภาคตะวันออก โดย

(1) เร่งรัดการใช้สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา ระยอง-พัทยา เป็นสนามบินพาณิชย์เต็มรูปแบบ เพื่อเพิ่มศักยภาพของ ประเทศในการขนส่งทางอากาศ และ (2) ขอให้มีการจัดตั้งสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและเพิ่มอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ที่ สนามบินฯ

2) สนับสนุนการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมทางระบบรางภาคตะวันออก โดยการ เร่งรัดโครงการรถไฟความเร็วสูง สายกรุงเทพฯ-ระยอง ให้แล้วเสร็จภายในปี 2560

3) เร่งรัดขยายช่องจราจรทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 36 และ 317 ได้แก่ (1) เร่งรัดโครงการก่อสร้างขยายช่องจราจร จาก 4 ช่องจราจร เป็น 8 ช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข 36 ตอนแบ่งแยก ทางหลวงหมายเลข 3 ทางเลี้ยวเมืองระยอง ระยะทาง 51 กิโลเมตร (ก.ม. ที่ 0+000 ถึง ก.ม. 51+377) ให้แล้วเสร็จ ภายในปี 2558 และ (2) เร่งรัดโครงการก่อสร้างเพิ่มช่องจราจร จาก 2 ช่องจราจร เป็น 4 ช่องจราจร ทางหลวง แผ่นดินหมายเลข 317 (จันทบุรี - สระแก้ว) ให้แล้วเสร็จทั้งระบบภายในปี 2557 เพื่อเชื่อมภาคอีสานตอนใต้และภาค ตะวันออก

### มติที่ประชุม

1) มอบหมายกระทรวงคมนาคมร่วมกับกระทรวงมหาดไทย กองทัพเรือ และ ภาคเอกชน ศึกษาความเหมาะสมในการเปิดใช้สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา - พัทยา ในเชิงพาณิชย์อย่างเต็มรูปแบบ

2) มอบหมายกระทรวงคมนาคมพิจารณาความเหมาะสมในการก่อสร้างเส้นทาง รถไฟความเร็วสูงของภาคตะวันออก สายกรุงเทพฯ - ระยอง เพื่อให้การก่อสร้างแล้วเสร็จ

ภายในปี 2560 โดยเร่งรัดการจัดทำข้อกำหนดการดำเนินโครงการ (TOR) ให้ สามารถประกวดราคาได้ภายในปี 2556

3) มอบหมายกระทรวงคมนาคมศึกษาความเหมาะสมของการขยายเส้นทางและ  
ช่องจราจรในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงใต้แล้วเสร็จภายใน 3 สัปดาห์ และนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาตามขั้นตอนต่อไป

### 3. การส่งเสริมการค้าและการลงทุน (นำเสนอโดย กกร.)

#### 3.1 ข้อเสนอ

1) ขอให้การขยายเวลาเปิดด่าน (ชั่วคราว/ถาวร) ถึงเวลา 22.00 น. และระบบการเข้า  
- ออก ด้านศุลกากร จังหวัดจันทบุรี ตราด และสระแก้ว (เพื่ออำนวยความสะดวกการขนส่งสินค้า) ด้านชายแดนไทย -  
กัมพูชา โดยขยายเวลาเปิดด่านจังหวัดจันทบุรีและตราด เป็นเวลา 06.00 - 22.00 น. (จากปัจจุบัน เวลา 08.00 -  
18.00 น.)

2) ขอให้การแก้ไขปรับปรุงผังเมืองรวมบริเวณอุตสาหกรรมหลักและชุมชน จังหวัด  
ระยอง (ปรับปรุงครั้งที่ 3) โดยกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณพื้นที่ท่าเรืออุตสาหกรรม ตามประกาศการนิคม  
อุตสาหกรรมฯ ให้เป็นที่ดินประเภทอุตสาหกรรมทั่วไป และคลังสินค้า  
(สีม่วง) เพื่อคงสิทธิในการประกอบกิจการของผู้ประกอบการเดิมในพื้นที่ท่าเรืออุตสาหกรรม โดยไม่มีการถมทะเลเพิ่ม  
จากพื้นที่เดิม กำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณเขตแนวกันชน (Buffer Zone) โดยรอบอุตสาหกรรม ให้เป็นที่ดิน  
ประเภทอุตสาหกรรมที่ไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อชุมชน หรือ สิ่งแวดล้อม และคลังสินค้า  
(สีขวามีกรอบและเส้นทแยงสีม่วง) รวมทั้งส่งเสริมชุมชนให้เกิดการรวมตัวเป็นวิสาหกิจ (Community Enterprise)  
ซึ่งทั้งเจ้าของที่ดินและชุมชนต่างได้ประโยชน์ร่วมกัน โดยไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม

3) ขอรับการสนับสนุนโครงการศึกษาแนวทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาค  
ตะวันออกเฉียงใต้ (จังหวัดระยอง - ฉะเชิงเทรา - ชลบุรี - สมุทรปราการ) โดยขอการสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐใน  
การดำเนินโครงการศึกษาแนวทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดอุตสาหกรรมภาคตะวันออกเฉียงใต้ (จังหวัดระยอง - ฉะเชิงเทรา -  
สมุทรปราการ) จำนวน 15 ล้านบาท เพื่อเป็นโครงการนำร่องในการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์และแผนงานการพัฒนาพื้นที่  
เศรษฐกิจอุตสาหกรรมของประเทศในอนาคต ภายใต้กรอบระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ปี

4) ขอรับการสนับสนุนโครงการสร้างห้องแช่เยือกแข็งผลไม้เพื่อเป็นศูนย์กลางการ  
กระจายสินค้าและส่งออกผลไม้ของภาคตะวันออกเฉียงใต้ โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการสร้างห้องแช่เยือกแข็งผลไม้  
เพื่อเป็นศูนย์กลางการกระจายสินค้าและส่งออกผลไม้ของภาคตะวันออกเฉียงใต้ ขนาดความจุ 5,000 ตัน จำนวน 523.29  
ล้านบาท โดยใช้พื้นที่สาธารณะประโยชน์หนองน้ำใส บ้านหนองน้ำใส หมู่ที่ 10 ตำบลวังโดนต อำเภอนายายอาม  
จังหวัดจันทบุรี

5) ขอรับการสนับสนุนโครงการพัฒนาเมืองศูนย์กลางกลุ่มจังหวัด “บูรพนา” ตาม  
แนวทางการศึกษาผังอนุภาคของกรมโยธาธิการและผังเมือง โดยผลักดันโครงการพัฒนาเมืองศูนย์กลางกลุ่มจังหวัด  
“บูรพนา”

#### มติที่ประชุม

1) มอบหมายกระทรวงมหาดไทย ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานสภา  
ความมั่นคงแห่งชาติ กระทรวงคมนาคม กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงการคลัง ไปศึกษา  
รายละเอียดและวิเคราะห์ความเหมาะสมในการขยายเวลาการเปิดจุดผ่านแดนชั่วคราว/ถาวร ด้านชายแดนไทย - กัมพูชา  
จังหวัดจันทบุรี ตราด และสระแก้ว ให้เป็นไปตามระเบียบและขั้นตอนของกฎหมายต่อไป

2) มอบหมายกระทรวงอุตสาหกรรมร่วมกับภาคเอกชนประสานหน่วยงานที่  
เกี่ยวข้อง จัดทำข้อเสนอให้กับกระทรวงมหาดไทย เพื่อพิจารณารายละเอียดการแก้ไขปรับปรุง  
ผังเมืองรวมบริเวณอุตสาหกรรมหลักและชุมชนจังหวัดระยอง (ฝั่งมาบตาพุด) เพื่อไม่ให้เกิดข้อขัดแย้งและเตรียมการ  
รองรับการขยายตัวและการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคต

3) มอบหมายกระทรวงมหาดไทย ร่วมกับ สศช. ประสานจังหวัด  
ที่เกี่ยวข้องร่วมกันพิจารณารายละเอียดโครงการศึกษาแนวทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงใต้  
(จังหวัดระยอง - ฉะเชิงเทรา - ชลบุรี - สมุทรปราการ) โดยเฉพาะความเชื่อมโยงและความซ้ำซ้อนของแผนพัฒนาจังหวัด  
และแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด

4) มอบหมายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก  
ประสานกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงคมนาคม กระทรวงมหาดไทย และภาคเอกชนร่วมกัน  
ศึกษาความเหมาะสมและจัดทำข้อเสนอแนวทางการบริหารจัดการโครงการสร้างห้องแช่เยือกแข็งผลไม้เพื่อเป็น

ศูนย์กลางการกระจายสินค้าและส่งออกผลไม้ของภาคตะวันออก เช่น ความเหมาะสมของที่ตั้ง การบูรณาการโครงการในลักษณะเดียวกันในพื้นที่ รูปแบบและกลไกการบริหารจัดการ ความพร้อมด้านบุคลากร การดูแลรักษา แหล่งเงินทุน ทุน เวียดนาม การประมาณการรายได้ และค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้น เป็นต้น ให้แล้วเสร็จภายใน 1 เดือน และนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาต่อไป

5) มอบหมายกระทรวงมหาดไทย เป็นหน่วยงานหลัก ร่วมกับ สศช. รับผิดชอบพิจารณาทบทวนผลการศึกษาโครงการวางและจัดทำผังอนุภาคกลุ่มจังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด เพื่อประกอบการศึกษารายละเอียดในการพัฒนาเมืองศูนย์กลางกลุ่มจังหวัด “บูรพนา” (ชลบุรี – ระยอง – จันทบุรี – ตราด) เพื่อให้การจัดระเบียบ การกำหนดเขตการใช้ที่ดินและการจัดเตรียมระบบโครงข่ายโครงสร้างพื้นฐานของพื้นที่เมืองศูนย์กลางธุรกิจของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกมีความสอดคล้องเหมาะสมศักยภาพของพื้นที่ ส่งผลให้เกิดการพัฒนาที่เกื้อกูลกันและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

#### 4. การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (นำเสนอโดย กร.)

##### 4.1 ข้อเสนอ

1) เร่งรัดการดำเนินงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำตามแผนการแก้ไขปัญหากล้วยแล้ง ปี 2558 พื้นที่ภาคตะวันออก ที่ดำเนินการโดยกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ซึ่งมี 7 โครงการ) ประกอบด้วย (1) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการน้ำแบบมีส่วนร่วมเพื่อเชื่อมโยงโครงข่ายน้ำจากลุ่มน้ำประแสร์ – ลุ่มน้ำคลองใหญ่ จังหวัดระยอง (2) โครงการผันน้ำจากพื้นที่จังหวัดจันทบุรีไปยังแหล่งเก็บกักน้ำจังหวัดระยอง (3) โครงการผันน้ำจากพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันออก - อ่างเก็บน้ำบางพระ จังหวัดชลบุรี (4) โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวง จังหวัดชลบุรี (5) โครงการอ่างเก็บน้ำมาบหวายโสมและอ่างเก็บน้ำห้วยไข่น้ำเพื่อการเกษตรและช่วยเหลือการประปา เมืองพัทยา (6) โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยโสมง จังหวัดปราจีนบุรี และ (7) รายละเอียดโครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองจันทบุรี (ระยะที่ 2)

2) ขอรับการสนับสนุนโครงการจัดสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการน้ำ (War room) ภาคตะวันออก จำนวน 50 ล้านบาท

3) ขอรับการสนับสนุนโครงการก่อสร้างระบบส่งน้ำจากอ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล - โรงผลิตน้ำประปา ระยอง จำนวน 134 ล้านบาท ประกอบด้วย (1) การก่อสร้างระบบส่งน้ำด้วยท่อยาว 4.8 กิโลเมตร (2) การก่อสร้างอาคารประกอบ (งานต้นท่อลอดแม่น้ำระยอง งานสระพักน้ำ) จำนวน 3 แห่ง และ (3) งานก่อสร้างสถานีสูบน้ำพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำจำนวน 1 แห่ง

##### มติที่ประชุม

1) มอบหมายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมชลประทาน รับผิดชอบพิจารณาในรายละเอียดของโครงการพัฒนาแหล่งน้ำตามแผนการแก้ไขปัญหากล้วยแล้ง ปี 2558 พื้นที่ภาคตะวันออก เพื่อขอรับการสนับสนุนตามระเบียบและขั้นตอนให้แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กำหนดต่อไป

2) มอบหมายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมชลประทาน และคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย (กบอ.) รับผิดชอบพิจารณาความคุ้มค่าและความเหมาะสมในรายละเอียดของโครงการจัดสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการน้ำภาคตะวันออก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการกำหนดรูปแบบและกลไกการบริหารจัดการโครงการฯ รวมถึงการบูรณาการจัดทำฐานข้อมูลน้ำร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่สามารถเชื่อมโยงไปยังส่วนกลางได้

3) มอบหมายกระทรวงมหาดไทย โดยการประสานส่วนภูมิภาค รับผิดชอบพิจารณาในรายละเอียดของโครงการก่อสร้างระบบส่งน้ำจากอ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล - โรงผลิตน้ำประปา ระยอง โดยหารือกับกรมชลประทาน ผู้ประกอบการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ด้วย

#### 5. การส่งเสริมการท่องเที่ยวและบริการ (นำเสนอโดย สทท.)

##### 5.1 ข้อเสนอ

1) เร่งรัดการก่อสร้างถนนรอบเกาะช้างให้แล้วเสร็จ เพื่อลดระยะเวลาในการเดินทางย้อนกลับทางเดิม เร่งรัดการก่อสร้างถนนรอบเกาะช้างช่วงบ้านบางเป้า – บ้านสลักเพชร อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด ระยะทาง 9.728 กิโลเมตรให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

2) เร่งดำเนินการเพิ่มศักยภาพด้านทักษะการสื่อสารด้วยภาษาต่างประเทศเพื่อแก้ไขปัญหาหมักคูกเทศก์ต่างชาติลกลอบให้บริการในภาคตะวันออก โดยขอให้รัฐบาลกำหนดเป็นวาระแห่งชาติในการ

เพิ่มศักยภาพด้านทักษะการสื่อสารด้วยภาษาต่างประเทศ อาทิ ภาษาอังกฤษ จีน เกาหลี รัสเซีย และมอญหมาย  
หน่วยงานที่มีหน้าที่โดยตรงจัดหลักสูตร ทั้งในภาคเรียนปกติ และหลักสูตรนอกระบบผ่านสื่อทางไกล ดาวเทียม  
เพื่อให้นักเรียน ประชาชนทั่วไปได้มีโอกาสเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ รวมถึงให้มีการเรียนการสอนแบบต่อเนื่อง และ  
การส่งเสริมหลักสูตรการเรียนรู้การให้บริการด้านการท่องเที่ยว เช่น หลักสูตรมัคคุเทศก์ท้องถิ่น เป็นต้น

### 3) การให้นำเงินที่หักจากภาษีมูลค่าเพิ่มให้ท้องถิ่น

ที่โรงแรมตั้งอยู่เป็นรายได้ในการบำรุงท้องถิ่นโดยขอใช้เมืองพัทยาเป็นเมืองนำร่อง ขอให้กรมสรรพากรศึกษาหรือหา  
วิธีการที่จะให้โรงแรมในพื้นที่แจ้งยอดเงินที่หักภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ สถานที่โรงแรมสาขาตั้งอยู่  
แล้วหักเงินส่วนที่บำรุงท้องถิ่นจากภาษีมูลค่าเพิ่มส่งคืนให้ท้องถิ่น ณ ที่ตั้งโรงแรม เพื่อเป็นการบำรุงสาธารณูปโภค  
พื้นฐาน การดูแลสิ่งแวดล้อมที่ผู้ใช้บริการใช้ไปในพื้นที่ ซึ่งเงินดังกล่าวจะได้ส่งให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนำไป  
พัฒนา โดยภาคประชาชนมีส่วนร่วมติดตามการใช้เงินให้เป็นอย่างมีประสิทธิภาพ ตามหลักการ Polluter Pay Principle  
หรือ User Pay และกระจายอำนาจให้แก่ท้องถิ่น ส่วนการขอรับการจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาต่างๆ สามารถ  
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามปกติที่เป็นอยู่ การดำเนินการแบบนี้จะทำให้ทราบได้ว่าธุรกิจห้างร้าน โรงแรม  
และโรงงานอุตสาหกรรมนำเม็ดเงินให้แก่ชุมชน และเสียภาษีที่เกี่ยวข้องให้แก่ชุมชนอีกทางหนึ่งด้วย

### มติที่ประชุม

1) มอบหมายกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกระทรวง  
คมนาคมร่วมกันพิจารณาแนวทางที่เหมาะสมในการดำเนินโครงการก่อสร้างถนนรอบเกาะช้างในส่วนที่ยังขาดอยู่ช่วง  
บ้านบางเบา - บ้านสลักเพชร ให้แล้วเสร็จ โดยคำนึงถึงการประหยัดงบประมาณด้วย

2) มอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงแรงงานจัดประชุมเชิง  
ปฏิบัติการร่วมกับภาคเอกชนเพื่อร่วมกันการวางแผนการพัฒนาทักษะด้านภาษาต่างประเทศให้สอดคล้องกับ  
ความต้องการของผู้ประกอบการในระยะ 3 ปี ข้างหน้า

3) มอบหมายให้กระทรวงการคลังพิจารณามาตรการจูงใจให้ภาคเอกชนเข้ามามี  
ส่วนร่วมในการดำเนินโครงการฝึกอบรมทักษะด้านภาษาต่างประเทศแก่แรงงาน

4) มอบหมายให้กระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทยร่วมกันพิจารณา  
ความเหมาะสมในการจัดสรรภาษีมูลค่าเพิ่มให้กับท้องถิ่น โดยคำนึงถึงจำนวนประชากรที่อาศัยอยู่จริง และจำนวน  
สถานประกอบการที่ดำเนินธุรกิจอยู่ในท้องถิ่นนั้นๆ

### 6. เรื่องอื่น ๆ ที่ภาคเอกชนเสนอเพิ่มเติม รวม 4 เรื่อง ดังนี้

6.1 ผลักดันการก่อสร้างท่าเทียบเรืออเนกประสงค์ คลองใหญ่ จังหวัดตราด โดยการผ่อนปรน  
มติ ครม. เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2543 เรื่องการแก้ไขปัญหาการจัดการพื้นที่ป่าชายเลน (นำเสนอโดย กกร.)

#### 1) ข้อเสนอ

กรมเจ้าท่าได้รับงบประมาณในการก่อสร้างท่าเทียบเรืออเนกประสงค์คลองใหญ่  
มูลค่า 1,295 ล้านบาท ระยะเวลาก่อสร้าง 30 เดือน (ปี พ.ศ. 2553-2555) แทนสะพานท่าเทียบเรือเดิมซึ่งเกิดการชำรุด  
จากการใช้งานมาเป็นระยะเวลานาน แต่เนื่องจากบริเวณที่ก่อสร้างดังกล่าวมีพื้นที่บางส่วนอยู่ในเขตป่าชายเลน ซึ่งเป็น  
พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าสนอ่อน-ป่าคลองใหญ่-ป่าคลองมะขาม อยู่ในความดูแลของ  
กรมป่าไม้ (จำนวน 1 ไร่ 3 งาน 6 ตารางวา) ซึ่งจะกระทำมิได้เพราะขัดต่อมติคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้การก่อสร้างดังกล่าวได้  
ดำเนินการก่อสร้างไปบางส่วนแล้ว และได้ระงับการก่อสร้างทั้งหมดเป็นการชั่วคราว

#### 2) มติที่ประชุม

รับทราบ ตามที่ กกร. เสนอ ทั้งนี้ กระทรวงคมนาคมอยู่ระหว่างนำเสนอเรื่อง  
ดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีในวันที่ 19 มิถุนายน 2555

6.2 ผลการประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้าเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่น ครั้งที่ 22 (22<sup>nd</sup>  
Japan-Thailand Joint Trade and Economic Committee Meeting) (นำเสนอโดย กกร.)

#### □ 1) ข้อเสนอ

ผลการประชุมคณะกรรมการร่วมฯ ครั้งที่ 22 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 28  
พฤษภาคม 2555 ณ กรุงโตเกียว โดยมีผู้บริหารภาคธุรกิจระดับสูงทั้งฝ่ายญี่ปุ่นและไทยเข้าร่วมการประชุม ทั้งสอง  
ฝ่ายต่างเห็นพ้องถึงเป้าหมายการจัดตั้งเขตการค้าเสรีของเอเชีย-แปซิฟิก (FTAAP) ภายในปี ค.ศ. 2020 และการที่  
ญี่ปุ่นและไทย ในฐานะที่เป็นประเทศ co-donors ในลุ่มแม่น้ำโขง (GMS) ควรแสดงบทบาทสำคัญเพื่อส่งเสริมการ

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในอนุภูมิภาค GMS และยืนยันถึงความจำเป็นที่ต้องมีการยกระดับความตกลง JTEPA เพื่อให้มีความสมบูรณ์ ทั้งสองฝ่ายจึงเห็นชอบให้รื้อฟื้นคณะทำงานร่วม Joint Working Committee on JTEPA และเร่งรัดการเริ่มต้นเจรจาทบทวนความตกลง JTEPA

## 2) มติที่ประชุม

รับทราบตามที่ กกร. เสนอผลการประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้าเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่น ครั้งที่ 22 และมอบหมายให้ กกร. จัดส่งรายละเอียดให้กระทรวงการต่างประเทศต่อไป

6.3 การสนับสนุนกลไกดำเนินการของสมาคมขนส่งในอนุภูมิภาคแม่น้ำโขง (GMS-FRETA)

(นำเสนอโดย กกร.)

### 1) ข้อเสนอ

การประชุมสุดยอดผู้นำกลุ่มประเทศความร่วมมืออนุภูมิภาคแม่น้ำโขง ครั้งที่ 4 (4<sup>th</sup> GMS Summit) ณ นครเนปิดอร์ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ เมื่อวันที่ 19 - 20 ธันวาคม 2554 ผู้นำของภาคเอกชน ได้มีการลงนามความตกลงกับการจัดตั้งสมาคมขนส่งอนุภูมิภาคแม่น้ำโขง อย่างเป็นทางการ ปัจจุบันภาคเอกชนของ 6 ประเทศ ได้จดทะเบียนการจัดตั้งสมาคม และได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการบริการสมาคมโดยจะประกอบด้วยผู้แทนของแต่ละประเทศ เพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรครูปแบบมาตรฐานการขนส่งทางถนนในภูมิภาค กกร. เสนอขอการสนับสนุนการดำเนินการของสมาคมขนส่งในอนุภูมิภาคแม่น้ำโขง

## 2) มติที่ประชุม

รับทราบตามที่ กกร. เสนอ และมอบหมายกระทรวงคมนาคมโดยกรมการขนส่งทางบกเป็นหน่วยงานประสานหลักในการเชื่อมโยงการทำงานร่วมกับภาครัฐต่อไป

6.4 ร่าง พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ...

(ผลกระทบตามประกาศ FATF) (นำเสนอโดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม)

### 1)สาระสำคัญ

กระทรวงยุติธรรมอยู่ระหว่างการนำเสนอร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ... ต่อคณะกรรมการตามกระบวนการนิติบัญญัติ ทั้งนี้ กระทรวงยุติธรรมได้แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อรับผิดชอบเรื่องดังกล่าว โดยมีผู้แทนจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย ร่วมเป็นองค์ประกอบในคณะทำงานฯ ด้วย อย่างไรก็ตาม ภาครัฐได้เสนอขอให้เพิ่มเติมผู้แทนจากสภาธุรกิจตลาดทุนไทย

## 2) มติที่ประชุม

รับทราบ และมอบหมายให้กระทรวงยุติธรรมรับไปพิจารณาแต่งตั้งผู้แทนจากสภาธุรกิจตลาดทุนไทยเข้าร่วมในคณะทำงานฯ ด้วย

22. เรื่อง ข้อเสนอแผนงาน/โครงการในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก รวม 4 จังหวัด ในการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ ณ จังหวัดชลบุรี วันที่ 19 มิถุนายน 2555

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) และสำนักงบประมาณ (สงป.) เสนอเรื่อง ข้อเสนอแผนงาน/โครงการในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก รวม 4 จังหวัด ในการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ ณ จังหวัดชลบุรี วันที่ 19 มิถุนายน 2555 ดังนี้

1. เห็นชอบกรอบแผนงาน/โครงการในพื้นที่กลุ่มจังหวัดและจังหวัดภาคตะวันออก รวม 4 จังหวัด จำนวน 115 โครงการ วงเงินรวม 17,698.48 ล้านบาท และรับทราบข้อเสนอโครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยของรัฐในจังหวัดจันทบุรี โดยมอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการหารือร่วมกับกระทรวงที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

2. เห็นชอบโครงการที่มีความพร้อมและสามารถดำเนินการได้ทันที จำนวน 34 โครงการ วงเงินรวม 516.90 ล้านบาท โดยให้หน่วยงานเจ้าของโครงการ เร่งจัดทำรายละเอียดคำขอรับการจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2555 จัดส่งให้สำนักงบประมาณภายใน 2 สัปดาห์ เพื่อสำนักงบประมาณพิจารณาวงเงินงบประมาณที่เหมาะสม โดยใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นต่อไป

ทั้งนี้ ให้จังหวัดประสานกับหน่วยงานรับผิดชอบหลักในพื้นที่ (Function Base) เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามมาตรฐานการก่อสร้างและการให้บริการของหน่วยงานหลัก

กลุ่มจังหวัด/จังหวัด	โครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	หมายเหตุ
1. ตะวันออก วงเงินรวม 101.80 ล้านบาท	โครงการวางท่อระบายน้ำถนนสุขุมวิทฝั่งตะวันออก (ช่วงสถานีตำรวจทางหลวง-สุขุมวิทซอย11)	9.90	
	โครงการวางท่อระบายน้ำถนนสุขุมวิท (ช่วงคลองน้ำเหม็น-ถนนบางแสนล่าง)	9.90	
	โครงการวางท่อขยายเขตประปาบริเวณถนนบางแสนสาย 4 เหนือ	4.00	
	โครงการจัดสร้างปะการังเทียมเพื่อป้องกันการทำประมงในเขตพื้นที่การอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและเสริมสร้างแหล่งอาศัยสัตว์น้ำจังหวัดระยอง	7.50	
	โครงการติดตั้งป้ายบอกทางแหล่งท่องเที่ยวเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก	12.50	
	โครงการพัฒนาและส่งเสริมภาพลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวชายหาดกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก	5.00	
	โครงการศึกษาออกแบบวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีในการแปรรูปผลผลิตเงาะเพื่อเพิ่มศักยภาพเชิงพาณิชย์	9.00	ปรับลดวงเงินจำนวน 5 ล้านบาท จากข้อเสนอวงเงิน 14.00 ล้านบาท โดยให้สำนักงานจังหวัดจันทบุรี ร่วมกับ บ ส ว ท ช . กระทรวงวิทยาศาสตร์ เพื่อวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีในการแปรรูปผลผลิตเงาะและขยายผลต่อยอดการวิจัยดังกล่าวไปยังจังหวัดต่างๆ และให้ สวทช. สมทบค่าใช้จ่าย สำหรับเป็นงบประมาณในการดำเนินการดังกล่าว
	โครงการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ป่าชายเลนขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	10.00	
โครงการพัฒนาระบบการคมนาคมขนส่ง โลจิสติกส์เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน	29.00		
) โครงการพัฒนาศักยภาพและเตรียมความพร้อมด้านการท่องเที่ยวของภาคตะวันออกเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	5.00	ปรับลดวงเงินจำนวน 10.00 ล้านบาท จากข้อเสนอวงเงิน 15.00 ล้านบาท โดยให้ดำเนินการเฉพาะกิจกรรมการขยายโอกาสทางการท่องเที่ยวและเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวภาค	

กลุ่มจังหวัด/จังหวัด	โครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	หมายเหตุ
			ตะวันออกกับประเทศเพื่อนบ้านตามเส้นทาง Southern Economic Corridor (SEC) ไทย กัมพูชา เวียดนาม
2. ชลบุรี วงเงินรวม 110.93 ล้านบาท	โครงการพัฒนาอ่างเก็บน้ำมาบประชันเพื่อการอุปโภค-บริโภค ตำบลโป่ง อำเภอบางละมุง	30.00	
	โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ บริเวณซอยหนองยายรัก 2 หมู่ที่ 11 ,12 ตำบลนาป่า อำเภอมือเมืองชลบุรี	10.13	
	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนสุขุมวิทสายเก่า บ้านศรีโพธิ์ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองไม้แดง อำเภอมือเมือง	10.00	
	โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาในเขตเทศบาลตำบลห้วยกะปิ	9.99	
	โครงการวางท่อขยายเขตน้ำประปาภูมิภาคในเขตเทศบาลเหมือง	9.90	
	โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาในเขต อบต.เกาะลอย	9.92	
	โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลมาบไผ่	6.00	
	โครงการปรับปรุงถนนบริเวณริมหาดนาจอมเทียน	25.00	
3. จันทบุรี วงเงินรวม 100.68 ล้านบาท	โครงการก่อสร้างศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ด้านถาวรบ้านฝักกาด เพื่อรองรับการค้าและการท่องเที่ยวชายแดน และเศรษฐกิจประชาคมอาเซียน	45.00	
	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบศูนย์บริหารจัดการอัญมณีจังหวัดจันทบุรี และจัดซื้อครุภัณฑ์	19.24	
	โครงการพัฒนาเส้นทางเข้าสู่ศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริฯ ตำบลท่าหลวง อำเภอมะขาม	12.44	
	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว (บริเวณถนนเลียบชายฝั่งทะเลปากน้ำแหลมหนู ต.ตะกาดเง้า อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี)	12.00	
	โครงการพัฒนาเส้นทางเชื่อมโยงเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวอำเภอแหลมสิงห์	12.00	
4. ตราด วงเงินรวม 103.48 ล้านบาท	โครงการขยายขีดความสามารถในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเลจังหวัดตราด	18.87	ปรับลดวงเงินจำนวน 1.8355 ล้านบาท ในกิจกรรมที่เกี่ยวกับการ



กลุ่มจังหวัด/จังหวัด	โครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	หมายเหตุ
			ฝึกอบรม จากข้อเสนอวงเงินโครงการ 20.70 ล้านบาท สำหรับการจัดการพยาบาลตามโครงการให้นำไปประจำไว้ใช้งานที่เกาะช้าง
	โครงการปรับปรุงทางขึ้น - ลงเครื่องบิน (Runway) สนามบิน 207 จังหวัดตราด	15.00	
	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำและทางเท้าถนนภายในโครงการพัฒนาพื้นที่สนามบิน 207 จังหวัดตราด	14.90	
	โครงการส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจทดแทนไม้ผลที่ประสบปัญหาด้านราคา	5.60	
	โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) เพื่อรักษาความปลอดภัยในแหล่งท่องเที่ยว	24.00	ให้บูรณาการกับระบบของสำนักงานตำรวจแห่งชาติในส่วนกลางเพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำและระบายน้ำของแหล่งน้ำขนาดเล็กในพื้นที่จังหวัดตราด	10.40	
	โครงการก่อสร้างปรับปรุงสะพานทางเดินเท้าคสล. บริเวณภายในพื้นที่ป่าชายเลนบ้านเปร็ดในจังหวัดตราด	6.71	
	โครงการพัฒนาศักยภาพโรงเรียนกีฬาและสนามกีฬาจังหวัดตราด	8.00	
5. ระยอง วงเงินรวม 100.00 ล้านบาท	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนปรกรณ์สงเคราะห์ราษฎร์ (ช่วงที่ 1 )	30.00	
	โครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมกลุ่มน้ำทับมาแบบบูรณาการ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	60.00	
	โครงการก่อสร้างถนนสายแหลมท่าตะเคียน - แหลมยาง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ตอนที่ 2	10.00	

3. สำหรับแผนงาน/โครงการที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก และ 4 จังหวัด ในส่วนที่เหลือ เห็นควรมอบหมายให้หน่วยงานรับผิดชอบรับไปพิจารณาศึกษาความเหมาะสม และจัดทำรายละเอียดแผนงาน/โครงการรวมทั้งดำเนินการตามขั้นตอนของระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้วแต่กรณี และนำเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณตามขั้นตอนต่อไป

4. มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รับข้อสังเกต ไปประกอบการพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

#### สาระสำคัญข้อเสนอแผนงาน/โครงการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

1. กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก และจังหวัดภาคตะวันออก รวม 4 จังหวัด (จันทบุรี ชลบุรี ระยอง ตราด) ได้เสนอแผนงาน/โครงการ จำนวน 116โครงการ วงเงินรวม 17,715.32 ล้านบาท จำแนกได้ ดังนี้

1.1 แผนงาน/โครงการกลุ่มจังหวัด จำนวน 13 โครงการ วงเงินรวม 7,846.88 ล้านบาท

1.2 แผนงาน/โครงการจังหวัด จำนวน 103 โครงการ วงเงินรวม 9,868.43 ล้านบาท

ประกอบด้วยโครงการในพื้นที่ 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดจันทบุรี จำนวน 11 โครงการ วงเงิน 199.67 ล้านบาท จังหวัด

ชลบุรี จำนวน 37 โครงการ วงเงิน 7,337.73 ล้านบาท จังหวัดระยอง จำนวน 6 โครงการ วงเงิน 141.42 ล้านบาท จังหวัดตราด จำนวน 49โครงการ วงเงิน 2,189.61 ล้านบาท

2. สศช. และ สงป. ได้จำแนกประเภทแผนงาน/โครงการเป็นรายสาขา สรุปได้ดังนี้

2.1 แผนงาน/โครงการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม / เกษตร จำนวน 24 โครงการ วงเงินรวม 4,506.34 ล้านบาท เป็นโครงการด้านบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ จำนวน 15 โครงการ วงเงิน 3,854.68ล้านบาท ด้านสิ่งแวดล้อม จำนวน 5 โครงการ วงเงิน 578.97 ล้านบาท และด้านเกษตร จำนวน 4 โครงการ วงเงิน 72.70 ล้านบาท

2.2 แผนงาน/โครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์ จำนวน 60 โครงการ วงเงินรวม 12,491.07 ล้านบาท เป็นโครงการด้านการพัฒนาโครงข่ายถนนภายในจังหวัด จำนวน 44 โครงการ วงเงิน 12,154.09 ล้านบาท ด้านการพัฒนาระบบขนส่งทางอากาศ จำนวน 2 โครงการ วงเงิน 29.90 ล้านบาท ด้านการพัฒนาระบบขนส่งทางน้ำและโลจิสติกส์ จำนวน 3 โครงการ วงเงิน 86.42 ล้านบาท ด้านการพัฒนาสาธารณูปการ จำนวน 6 โครงการ วงเงิน 180.86 ล้านบาท และ ด้านสาธารณูปโภค จำนวน 5 โครงการ วงเงิน 39.81 ล้านบาท

2.3 แผนงาน/โครงการด้านเศรษฐกิจ จำนวน 7 โครงการ วงเงินรวม 94.46 ล้านบาท ซึ่งทั้งหมดเป็นโครงการด้านการท่องเที่ยว

2.4 แผนงาน/โครงการด้านสังคม จำนวน 23 โครงการ วงเงินรวม 578.74 ล้านบาท เป็นโครงการด้านสาธารณสุข จำนวน 7 โครงการ วงเงิน 210.83 ล้านบาท ด้านศึกษา จำนวน 5 โครงการ วงเงิน 39.06 ล้านบาท ด้านบริการทางสังคม จำนวน 9 โครงการ วงเงิน 293.85 ล้านบาท และด้านแรงงาน จำนวน 2 โครงการ วงเงิน 35.00 ล้านบาท

2.5 แผนงาน/โครงการด้านความมั่นคง จำนวน 2 โครงการ วงเงินรวม 44.70 ล้านบาท

3. เกณฑ์การพิจารณา

ในการพิจารณาข้อเสนอแผนงาน/โครงการของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกและจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวม 4 จังหวัด โดย สงป.และ สศช. ได้กำหนดเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้

3.1 ความสอดคล้องในเชิงนโยบาย ข้อเสนอแผนงาน /โครงการ ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก และจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวม 4 จังหวัด รวมทั้งสิ้นจำนวน 116 โครงการ วงเงินรวม 17,715.31 ล้านบาท ในหลักการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 11 นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และสามารถช่วยแก้ไขปัญหาในพื้นที่ได้

3.2 ความจำเป็นเร่งด่วนและความพร้อมในการดำเนินการ จะให้ความสำคัญกับแผนงาน/โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน การพัฒนาอาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขนาดเล็ก ซึ่งมีความจำเป็นเร่งด่วน มีความพร้อมในการดำเนินงานได้ทันที ไม่มีความซ้ำซ้อนกับแผนงาน/โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้ว และเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาพื้นที่หรือสามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งมีความสอดคล้องกับโครงการที่รัฐมนตรีลงพื้นที่ และข้อเสนอการจัดลำดับความสำคัญของจังหวัด โดยจะพิจารณาจัดสรรให้จังหวัด/กลุ่มจังหวัดละประมาณ 100 ล้านบาท

4. ผลการพิจารณา

นายกรัฐมนตรีได้เป็นประธานการพิจารณากลับกรองแผนงาน/โครงการของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก และจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวม 4 จังหวัด วงเงินรวม 17,715.31 ล้านบาท วงเงินรวม 17,698.48 ล้านบาท สรุปรายละเอียดและความเห็นรายสาขาได้ดังนี้

1. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม / เกษตร วงเงิน 4,501.34 ล้านบาท ประกอบด้วย

1.1 ทรัพยากรน้ำ วงเงิน 3,854.68 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นโครงการก่อสร้างระบบกักเก็บน้ำ ขุดลอกแหล่งน้ำ ท่อส่ง ระบบระบายน้ำ และการบริหารจัดการน้ำ เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำ โดยเพิ่มประสิทธิภาพระบบชลประทานให้สามารถรองรับการพัฒนาและการขยายตัวของพื้นที่เกษตรกรรม อุตสาหกรรม และแหล่งชุมชน และป้องกันและบรรเทาปัญหาน้ำท่วม อย่างไรก็ตาม สำหรับการลงทุนโครงการขนาดใหญ่ที่มีผลต่อการบริหารจัดการน้ำของประเทศที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้ง เห็นควรให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาถึงความเหมาะสมในการเชื่อมต่อกับระบบการกระจายน้ำที่ได้ดำเนินการแล้ว พร้อมทั้งจัดทำรายละเอียด

โครงการเสนอคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย (กบอ.) เพื่อนำเสนอคณะกรรมการนโยบายน้ำและอุทกภัยแห่งชาติ (กนอช.) พิจารณาตามขั้นตอน

ทั้งนี้ มีโครงการที่เห็นชอบให้ดำเนินการได้ทันที จำนวน 4 โครงการ วงเงินรวม 112.40 ล้านบาท ได้แก่ (1) โครงการพัฒนาอ่างเก็บน้ำมาบประชันเพื่อการอุปโภค-บริโภค ตำบลโป่ง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี วงเงิน 30.00 ล้านบาท (2) โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว (บริเวณถนนเลียบชายฝั่งทะเล ปากน้ำแฉมหนู ตำบลตะกาดเจ้า อำเภอกาใหม่ จังหวัดจันทบุรี) วงเงิน 12.00 ล้านบาท (3) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำและระบายน้ำ

1.2 เกษตรและสิ่งแวดล้อม วงเงิน 646.67 ล้านบาท ประกอบด้วย

(1) ด้านเกษตร วงเงิน 67.70 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมผลไม้เพื่อเพิ่มมูลค่าด้วยระบบ Individually Quick Frozen (IQF) วงเงิน 50.00 ล้านบาท ส่วนที่เหลือเป็นการศึกษาออกแบบวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีในการแปรรูปผลผลิตการเกษตร การส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจ การพัฒนาศักยภาพปศุสัตว์ และการปรับปรุงตลาดสดพื้นบ้าน เพื่อสร้างรายได้และมูลค่าเพิ่มจากผลิตภัณฑ์การเกษตร เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจและปศุสัตว์ และเพิ่มศักยภาพชุมชนให้เหมาะสมกับวิถีชีวิตในพื้นที่ เห็นควรให้หน่วยงานเจ้าของโครงการศึกษาความเหมาะสมของโครงการในลักษณะภาพรวมทั้งจังหวัด ความเป็นไปได้ทางเทคโนโลยีและแผนบริหารจัดการ การเตรียมความพร้อมด้านพื้นที่และให้ความสำคัญกับการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการของประชาชนในพื้นที่ เพื่อนำเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณประจำปีตามขั้นตอนต่อไป

ทั้งนี้ มีโครงการที่เห็นชอบให้ดำเนินการได้ทันที จำนวน 2 โครงการ วงเงินรวม 14.60 ล้านบาท ได้แก่ (1) โครงการศึกษาออกแบบวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีในการแปรรูปผลผลิตเงาะเพื่อเพิ่มศักยภาพเชิงพาณิชย์ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก วงเงิน 9.00 ล้านบาท โดยให้สำนักงานจังหวัดจันทบุรีร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์ เพื่อวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีในการแปรรูปผลผลิตเงาะและขยายผลการวิจัยดังกล่าวไปยังจังหวัดต่างๆ และให้ สวทช. สมทบค่าใช้จ่ายสำหรับเป็นงบประมาณในการดำเนินการดังกล่าว และ (2) โครงการส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจทดแทนไม้ผลที่ประสบปัญหาด้านราคาจังหวัดตราด วงเงิน 5.60 ล้านบาท

(2) ด้านสิ่งแวดล้อม วงเงิน 578.97 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นโครงการฟื้นฟูสภาพและปรับปรุงภูมิทัศน์ชายหาดพิทยา ระยะที่ 1 วงเงิน 560.00 ล้านบาท ส่วนที่เหลือเป็นการลงทุนเพื่อลดมลพิษในแหล่งท่องเที่ยว พื้นชุมชนนิเวศน์ และทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รวมทั้งป้องกันภัยพิบัติทางธรรมชาติ อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การพิจารณากำหนดพื้นที่และรูปแบบการดำเนินการเป็นไปอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับแผนการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ เห็นควรให้หน่วยงานเจ้าของโครงการ จัดทำรายละเอียดแผนงาน/โครงการ และดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ เพื่อนำเสนอไว้ในแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมระดับจังหวัด (SEA) รวมทั้งปฏิบัติตามขั้นตอนของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการขอรับการจัดสรรงบประมาณประจำปีต่อไป

ทั้งนี้ มีโครงการที่เห็นชอบให้ดำเนินการได้ทันที จำนวน 1 โครงการ ได้แก่ โครงการจัดสร้างปะการังเทียมเพื่อการป้องกันการทำประมงในเขตพื้นที่การอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและเสริมสร้างแหล่งอาศัยสัตว์น้ำจังหวัดระยอง กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก วงเงินรวม 7.50 ล้านบาท

2. ด้านโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์ วงเงิน 12,491.07 ล้านบาท ประกอบด้วย

2.1 ระบบขนส่งทางบก วงเงิน 12,154.09 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นการลงทุนเพื่อเพิ่มความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทางของประชาชน โดยการบูรณะปรับปรุงผิวจราจร และเพิ่มช่องทางจราจร และปรับปรุงประสิทธิภาพโครงข่ายเชื่อมโยงไปสู่แหล่งท่องเที่ยว ด้านชายแดน และแหล่งผลิตสินค้าเกษตรที่สำคัญของพื้นที่ อย่างไรก็ตาม สำหรับโครงการลงทุนขนาดใหญ่ เห็นควรให้กระทรวงคมนาคม (กรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท) พิจารณาจัดลำดับความสำคัญของเส้นทาง โดยคำนึงถึงความจำเป็นเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาจราจรและความปลอดภัยของประชาชน เพื่อนำเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณประจำปีตามขั้นตอนต่อไป สำหรับโครงการที่มีลักษณะเป็นการปรับปรุงผิวจราจรและซ่อมบำรุงทาง เห็นควรให้เจียดจ่ายจากงบประมาณของส่วนราชการเป็นลำดับแรก

ทั้งนี้ มีโครงการที่เห็นชอบให้ดำเนินการได้ทันที จำนวน 7 โครงการ วงเงินรวม 109.56 ล้านบาท ได้แก่ (1) โครงการปรับปรุงถนนบริเวณริมหาดนาจอมเทียน จังหวัดชลบุรี วงเงิน 25.00 ล้านบาท (2) โครงการ

ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำบริเวณชอยหนองยายรัก 2 หมู่ที่ 11,12 ตำบลนาป่า อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี วงเงิน 10.13 ล้านบาท (3) โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนสุขุมวิทสายเก่า บ้านศรีโพธิ์ไทย์ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี วงเงิน 10.00 ล้านบาท (4) โครงการพัฒนาเส้นทางเข้าสู่ศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริฯ ตำบลท่าหลวง อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี วงเงิน 12.44 ล้านบาท (5) โครงการพัฒนาเส้นทางเชื่อมโยงเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี วงเงิน 12.00 ล้านบาท (6) โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนปกรณสงเคราะห์ราษฎร์ (ช่วงที่ 1) จังหวัดระยอง วงเงิน 30.00 ล้านบาท และ (7) โครงการก่อสร้างถนนสายแหลมท่าตะเคียน-แหลมยาง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ตอนที่ 2 วงเงิน 10.00 ล้านบาท

2.2 ระบบขนส่งทางอากาศ วงเงิน 29.90 ล้านบาท ได้แก่ โครงการปรับปรุงทางขึ้น-ลงเครื่องบิน (Runway) สนามบิน 207 จังหวัดตราด วงเงิน 15.00 ล้านบาท และโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำและทางเท้าถนนภายในโครงการพัฒนาพื้นที่สนามบิน 207 จังหวัดตราด วงเงิน 14.90 ล้านบาท ซึ่งเห็นชอบให้ดำเนินการได้ทันทีทั้งสองโครงการ เนื่องจากเป็นการเพิ่มมาตรฐานความปลอดภัยของทางวิ่งและยกระดับประสิทธิภาพของการให้บริการสำหรับกิจกรรมด้านความมั่นคงและกิจกรรมสาธารณะของจังหวัด

2.3 ระบบขนส่งทางน้ำและโลจิสติกส์ วงเงิน 86.42 ล้านบาท เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งโลจิสติกส์ ปรับปรุงซ่อมแซมและทำเทียบเรืออุตสาหกรรม และก่อสร้างศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) โดยมีโครงการที่เห็นชอบให้ดำเนินการได้ทันที จำนวน 2 โครงการ วงเงินรวม 74.00 ล้านบาท ได้แก่ (1) โครงการพัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งโลจิสติกส์เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก วงเงิน 29.00 ล้านบาท และ (2) โครงการก่อสร้างศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (one stop service) ด้านการบ้านพักอาศัย เพื่อรองรับการค้าและการท่องเที่ยวชายแดนและเศรษฐกิจประชาคมอาเซียน จังหวัดจันทบุรี วงเงิน 45.00 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ความมั่นคงของประเทศและอำนวยความสะดวกการค้าและการท่องเที่ยวชายแดน

2.4 ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ วงเงิน 220.67 ล้านบาท ประกอบด้วย

(1) ด้านสาธารณูปการ 180.86 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นการวางท่อระบายน้ำและระบบไฟฟ้าใต้ดิน เพื่อสนับสนุนการแก้ไขและบริหารจัดการน้ำในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวสำคัญของประเทศ และปรับปรุงระบบไฟฟ้าเพื่อให้มีสภาพภูมิทัศน์สวยงาม

ทั้งนี้ มีโครงการที่เห็นชอบให้ดำเนินการได้ทันที จำนวน 2 โครงการ วงเงินรวม 19.80 ล้านบาท กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ได้แก่ (1) โครงการวางท่อระบายน้ำถนนสุขุมวิท (ช่วงคลองน้ำเหม็น-ถนนบางแสนล่าง) วงเงิน 9.90 ล้านบาท และ (2) โครงการวางท่อระบายน้ำถนนสุขุมวิทฝั่งตะวันออก (ช่วงสถานีตำรวจทางหลวง-สุขุมวิทชอย 11) วงเงิน 9.90 ล้านบาท

(2) ด้านสาธารณูปโภค จำนวน 39.81 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาในแต่ละพื้นที่ เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการน้ำประปาสำหรับอุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึง และสนับสนุนการท่องเที่ยวในพื้นที่

ทั้งนี้ มีโครงการที่เห็นชอบให้ดำเนินการได้ทันที จำนวน 5 โครงการ วงเงินรวม 39.81 ล้านบาท ได้แก่ (1) โครงการวางท่อขยายเขตประปาบริเวณถนนบางแสนสาย 4 เหนือ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก วงเงิน 4.00 ล้านบาท (2) โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาในเขตเทศบาล ตำบลห้วยกะปิ จังหวัดชลบุรี วงเงิน 9.99 ล้านบาท (3) โครงการวางท่อขยายเขตน้ำประปาภูมิภาค ในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดชลบุรี วงเงิน 9.90 ล้านบาท (4) โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอย จังหวัดชลบุรี วงเงิน 9.92 ล้านบาท และ (5) โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลมาบไฟ จังหวัดชลบุรี วงเงิน 6 ล้านบาท

3. ด้านเศรษฐกิจ วงเงิน 84.46 ล้านบาท โดยทั้งหมดเป็นการลงทุนด้านการท่องเที่ยว เพื่อเพิ่มศักยภาพในการรองรับนักท่องเที่ยว และเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยการปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งอำนวยความสะดวกแหล่งท่องเที่ยว เสริมสร้างภาพลักษณ์แหล่งท่องเที่ยว การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ และแหล่งเรียนรู้ทางระบบนิเวศน์ โดยเห็นควรให้หน่วยงานเจ้าของโครงการประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกระทรวงมหาดไทย) เพื่อจัดทำรายละเอียดกิจกรรมและความเชื่อมโยงกับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว วัฒนธรรมของจังหวัด เพื่อประกอบการขอรับจัดสรรงบประมาณประจำปีตามขั้นตอนต่อไป

ทั้งนี้ มีโครงการที่เห็นชอบให้ดำเนินการได้ทันที จำนวน 6 โครงการ วงเงิน 58.46 ล้านบาท ได้แก่ (1) โครงการติดตั้งป้ายบอกทางแหล่งท่องเที่ยวเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก วงเงิน 12.50 ล้านบาท (2) โครงการพัฒนาและส่งเสริมภาพลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวชายหาดกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก วงเงิน 5.00 ล้านบาท (3) โครงการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ป่าชายเลนขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก วงเงิน 10.00 ล้านบาท (4) โครงการพัฒนาศักยภาพและเตรียมความพร้อมด้านการท่องเที่ยวของภาคตะวันออกเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก วงเงิน 5.00 ล้านบาท (5) โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบศูนย์ส่งเสริมอัญมณีและเครื่องประดับจังหวัดจันทบุรี และจัดซื้อครุภัณฑ์ วงเงิน 19.24 ล้านบาท และ (6) โครงการก่อสร้างปรับปรุงสะพานทางเดินเท้า คสล. บริเวณภายในพื้นที่ป่าชายเลนบ้านเปร็ดในจังหวัดตราด วงเงิน 6.71 ล้านบาท

#### 4. ด้านสังคม วงเงิน 578.74 ล้านบาท ประกอบด้วย

(1) ด้านสาธารณสุข วงเงิน 210.83 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นการลงทุนก่อสร้างอาคารสนับสนุนโรงพยาบาล ได้แก่ อาคารบริการ อาคารจอดรถ และ อาคารที่พักสำหรับแพทย์และพยาบาล ที่เหลือเป็นการลงทุนเพื่อปรับปรุงระบบไฟฟ้า จัดซื้อเครื่องมือและครุภัณฑ์ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการรองรับการให้บริการด้านสาธารณสุข

(2) ด้านศึกษา วงเงิน 39.06 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นการลงทุนจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้วิชาชีพประจำจังหวัด จัดทำครุภัณฑ์ พัฒนาศักยภาพโรงเรียนกีฬาและปรับปรุงโรงงานฝึกปฏิบัติการช่างเทคนิค เพื่อพัฒนาและยกระดับศักยภาพของโรงเรียนและวิทยาลัย

(3) ด้านบริการสังคม วงเงิน 293.85 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นการลงทุนโครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑสถานประจำเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี วงเงิน 188.00 ล้านบาท ส่วนที่เหลือเป็นการก่อสร้างและพัฒนาพื้นที่สนามกีฬา การอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งโบราณคดี และการปรับปรุงอาคารของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี

(4) ด้านแรงงาน วงเงิน 35.00 ล้านบาท ได้แก่ โครงการพัฒนาและเตรียมความพร้อมกำลังคนเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรม และสังคมอาเซียน วงเงิน 18.00 ล้านบาท และโครงการพัฒนาและเตรียมความพร้อมกำลังคนเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรม วงเงิน 17.00 ล้านบาท

ทั้งนี้ มีโครงการที่เห็นควรพิจารณาให้ความเห็นชอบให้ดำเนินการได้ทันที จำนวน 1 โครงการ วงเงิน 8.00 ล้านบาท ได้แก่ โครงการพัฒนาศักยภาพโรงเรียนกีฬาและสนามกีฬา จังหวัดตราด สำหรับโครงการด้านสังคมส่วนที่เหลือ เห็นควรให้หน่วยงานเจ้าของโครงการพิจารณาปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณปี 2555 หรือขอแปรญัตติงบประมาณปี 2556 ตามความจำเป็น

5. ด้านความมั่นคง วงเงิน 42.87 ล้านบาท เป็นการลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการรักษาความปลอดภัยในแหล่งท่องเที่ยว และช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล โดยมีโครงการที่เห็นควรพิจารณาให้ความเห็นชอบให้ดำเนินการได้ทันที จำนวน 2 โครงการ ได้แก่ (1) โครงการขยายขีดความสามารถในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเลจังหวัดตราด วงเงิน 18.87 ล้านบาท โดยการจัดการพยาบาลตามโครงการให้นำไปประจำไว้ใช้งานที่เกาะช้าง และ (2) โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) เพื่อรักษาความปลอดภัยในแหล่งท่องเที่ยว จังหวัดตราด วงเงิน 24.00 ล้านบาท โดยให้บูรณาการกับระบบของสำนักงานตำรวจแห่งชาติในส่วนกลางเพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

### 23. เรื่อง ผลการปฏิบัติราชการของคณะรัฐมนตรีในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เสนอ ดังนี้

1. เห็นชอบแนวทางและข้อสั่งการในการแก้ไขปัญหาของรัฐมนตรีที่ปฏิบัติราชการ ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกรวม 4 จังหวัด (ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด) โดยมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำรายละเอียดโครงการและรับข้อสั่งการของรัฐมนตรีไปดำเนินการ

2. เห็นชอบโครงการที่มีความพร้อมและมีความจำเป็นเร่งด่วน ซึ่งสามารถดำเนินการได้ทันที โดยให้หน่วยงานเจ้าของโครงการจัดทำรายละเอียดคำขอรับการจัดสรรงบประมาณประจำปี 2555 จัดส่งให้สำนักงบประมาณโดยเร่งด่วน

3. เห็นชอบตามความเห็นและข้อสั่งการเพิ่มเติมที่นอกเหนือจากโครงการในพื้นที่ดูงานของรัฐมนตรีในพื้นที่จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด

#### สาระสำคัญของเรื่อง

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้รายงานผลการติดตามงานและโครงการ รวมทั้งแนวทางและข้อสั่งการการแก้ไขปัญหาของคณะรัฐมนตรีในการติดตามงานในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 4 จังหวัด สำหรับการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ณ โรงแรมรอยัลคลิฟ บีช รีสอร์ท พัทยา จังหวัดชลบุรี วันที่ 19 มิถุนายน 2555 โดยมีรายละเอียดดังนี้

#### 1. ผลการปฏิบัติราชการของคณะรัฐมนตรีในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 4 จังหวัด

ผลการปฏิบัติราชการของคณะรัฐมนตรีในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 4 จังหวัด (ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด) สรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

1.1 จังหวัดชลบุรี มีรองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง ลงพื้นที่ตรวจราชการ รวม 10 คน

#### 1.1.1 พื้นที่ดูงาน ประกอบด้วย

(1) ด้านการบริหารจัดการน้ำ สิ่งแวดล้อมและการเกษตร : อำเภอบางละมุง อำเภอพานทอง และอำเภอสัตหีบ

อำเภอบ้านบึง และอำเภอสัตหีบ

(2) ด้านโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์ : อำเภอเมือง อำเภอพนทอง

(3) ด้านเศรษฐกิจ : อำเภอเมือง และอำเภอสัตหีบ

(4) ด้านสังคมและความมั่นคง: อำเภอศรีราชา และอำเภอสัตหีบ

#### 1.1.2 แนวทางและข้อสั่งการของคณะรัฐมนตรี

(1) การบริหารจัดการน้ำ สิ่งแวดล้อมและการเกษตร

(1.1) เห็นชอบโครงการพัฒนาอ่างเก็บน้ำมาบประชันเพื่อการอุปโภคบริโภค ตำบลโป่ง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยให้สนับสนุนงบประมาณดำเนินการในปี 2555 วงเงิน 30 ล้านบาท

(1.2) เห็นชอบในหลักการโครงการศูนย์บริหารจัดการและจำหน่ายผลผลิตการเกษตรปลอดภัยชุมชน และโครงการศูนย์ฝึกอบรมอาชีพการเกษตรชุมชน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

(2) ด้านโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์

(2.1) เห็นชอบโครงการวางท่อระบายน้ำถนนสุขุมวิทฝั่งตะวันออก (ช่วงสถานีตำรวจทางหลวง - สุขุมวิทซอย 11) ของกลุ่มจังหวัด โดยให้สนับสนุนงบประมาณดำเนินการในปี 2555 วงเงิน 9.9 ล้านบาท

(2.2) เห็นชอบโครงการวางท่อระบายน้ำถนนสุขุมวิท (ช่วงคลองน้ำเหม็น - ถนนบางแสนล่าง) ของกลุ่มจังหวัด โดยให้สนับสนุนงบประมาณดำเนินการในปี 2555 วงเงิน 9.9 ล้านบาท

(2.3) เห็นชอบโครงการวางท่อขยายเขตประปาบริเวณถนนบางแสนสาย 4 เหนือ ของกลุ่มจังหวัด โดยให้สนับสนุนงบประมาณดำเนินการในปี 2555 วงเงิน 4 ล้านบาท

(2.4) เห็นชอบโครงการปรับปรุงถนนบริเวณริมหาดนาจอมเทียน ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก โดยให้สนับสนุนงบประมาณดำเนินการในปี 2555 วงเงิน 25 ล้านบาท

(2.5) เห็นชอบโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำบริเวณซอยหนองยายรัก 2 หมู่ที่ 11, 12 ตำบลนาป่า อำเภอเมืองชลบุรี โดยให้สนับสนุนงบประมาณดำเนินการในปี 2555 วงเงิน 10.13 ล้านบาท

(2.6) เห็นชอบโครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนสุขุมวิทสายเก่า บ้านศรีโพธิ์ไทย์ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมืองชลบุรี โดยให้สนับสนุนงบประมาณดำเนินการในปี 2555 วงเงิน 10 ล้านบาท

(2.7) เห็นชอบโครงการวางท่อขยายเขตจากหน้าน้ำประปาภูมิภาคในเขตเทศบาลตำบลห้วยกะปิ อำเภอเมือง โดยให้สนับสนุนงบประมาณดำเนินการในปี 2555 วงเงิน 9.99 ล้านบาท และมอบหมายให้การประปาสวนภูมิภาค (กปภ.) เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการก่อสร้างโครงการ

(2.8) เห็นชอบโครงการวางท่อขยายเขตน้ำประปาภูมิภาคในเขตเทศบาล ตำบลเหมือง โดยให้สนับสนุนงบประมาณดำเนินการในปี 2555 วงเงิน 9.9 ล้านบาท และมอบหมายให้การประปา ส่วนภูมิภาค (กปภ.) เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการก่อสร้างโครงการ

(2.9) เห็นชอบโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาใน อบต.เกาะ ลอย โดยให้สนับสนุนงบประมาณดำเนินการในปี 2555 วงเงิน 9.92 ล้านบาท และมอบหมายให้การประปาส่วน ภูมิภาค (กปภ.) เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการก่อสร้างโครงการ

(2.10) เห็นชอบโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำในเขตองค์การ บริหารส่วนตำบลมาบไผ่ โดยให้สนับสนุนงบประมาณดำเนินการในปี 2555 วงเงิน 6 ล้านบาท และเห็นชอบใน หลักการโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำของตำบลมาบไผ่ ซึ่งเสนอเพิ่มเติมจำนวน 31 โครงการย่อย ได้ผ่านการ ประชาคมหมู่บ้านเรียบร้อยแล้ว โดยให้จัดทำรายละเอียดโครงการให้มีความพร้อม เพื่อเสนอขอรับการจัดสรร งบประมาณตามขั้นตอนต่อไป

### (3) ด้านเศรษฐกิจ

(3.1) เห็นชอบโครงการพัฒนาศักยภาพและเตรียมความพร้อมด้านการ ท่องเที่ยวของภาคตะวันออกเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของกลุ่มจังหวัด โดยสนับสนุน งบประมาณดำเนินการปี 2555 เฉพาะกิจกรรมที่ 1 ขยายโอกาสการท่องเที่ยวและเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวของ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกกับประเทศเพื่อนบ้านตามเส้นทาง Southern Economic Corridors (SEC) ไทย กัมพูชา เวียดนาม วงเงิน 5 ล้านบาท

(3.2) เห็นชอบในหลักการโครงการบูรณาการการท่องเที่ยวเชิงเกษตร อ. สัตหีบ โดยให้ไปปรับปรุงรายละเอียดในการดำเนินงานให้ชัดเจน สอดคล้องกับหลักสูตรของวิทยาลัย

### (4) ด้านสังคมและความมั่นคง

(4.1) เห็นชอบในหลักการโครงการปรับปรุงพื้นที่สนามกีฬาต้านยาเสพติด โครงการจัดหาครุภัณฑ์ วัสดุ และอุปกรณ์การศึกษา โครงการปรับปรุงโรงานฝึกปฏิบัติการ ของวิทยาลัยเทคนิคสัต หีบ และเห็นชอบในหลักการโครงการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เทศบาลตำบลเขตอุดม คัณฑ์

1.2 จังหวัดระยอง มีรองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง ลง พื้นที่ตรวจราชการ รวม 11 คน

#### 1.2.1 พื้นที่ดูงาน ประกอบด้วย

(1) ด้านการบริหารจัดการน้ำ สิ่งแวดล้อมและการเกษตร : อำเภอเมือง และ

อำเภอบ้านฉาง

(2) ด้านโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์ : อำเภอเมือง อำเภอมาบตาพุด และ

อำเภอแกลง

(3) ด้านเศรษฐกิจ : อำเภอเมือง

(4) ด้านสังคมและความมั่นคง: อำเภอแกลง

#### 1.2.2 แนวทางและข้อสั่งการของคณะรัฐมนตรี

(1) การบริหารจัดการน้ำ สิ่งแวดล้อมและการเกษตร

(1.1) เห็นชอบโครงการจัดสร้างปะการังเทียมเพื่อการป้องกันการทำประมงใน เขตพื้นที่การอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและเสริมสร้างแหล่งอาศัยสัตว์น้ำจังหวัดระยอง ของกลุ่มจังหวัด โดยให้ สนับสนุนงบประมาณดำเนินการในปี 2555 วงเงิน 7.5 ล้านบาท

(1.2) เห็นชอบโครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมลุ่มน้ำทับมาแบบ บูรณาการ อำเภอ เมืองระยอง จังหวัดระยอง โดยให้สนับสนุนงบประมาณดำเนินการในปี 2555 วงเงิน 60 ล้านบาท

(1.3) เห็นชอบในหลักการโครงการปรับปรุงตลาดสดพื้นบ้าน หมู่ที่ 12 ตำบล ตะพง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง

(2) ด้านโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์

(2.1) เห็นชอบโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนปรกรณ์สงเคราะห์ราษฎร์ (ช่วงที่

1) โดยให้สนับสนุนงบประมาณดำเนินการในปี 2555 วงเงิน 30 ล้านบาท

(2.2) เห็นชอบโครงการก่อสร้างถนนสายแหลมท่าตะเคียน - แหลมยาง อำเภอ แกลง จังหวัดระยอง ตอนที่ 2 โดยให้สนับสนุนงบประมาณดำเนินการในปี 2555 วงเงิน 10 ล้านบาท

(2.3) เห็นชอบในหลักการโครงการปรับปรุงซ่อมแซมและขยายท่าเทียบเรือ อุตสาหกรรมบ้านเพ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง

(3) ด้านเศรษฐกิจ

(3.1) เห็นชอบโครงการติดตั้งป้ายบอกทางแหล่งท่องเที่ยวเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก โดยให้สนับสนุนงบประมาณดำเนินการในปี 2555 วงเงิน 12.5 ล้านบาท

(3.2) เห็นชอบโครงการพัฒนาและส่งเสริมภาพลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวชายหาด กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก โดยให้สนับสนุนงบประมาณดำเนินการในปี 2555 วงเงิน 5 ล้านบาท

(4) ด้านสังคมและความมั่นคง

(3.1) เห็นชอบในหลักการโครงการพัฒนาและเตรียมความพร้อมกำลังคนเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

1.3 จังหวัดจันทบุรี มีรัฐมนตรีและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง ลงพื้นที่ จำนวน 6 คน

1.3.1 พื้นที่ดูงาน ประกอบด้วย

(1) ด้านการบริหารจัดการน้ำ สิ่งแวดล้อมและการเกษตร : อำเภอเมือง อำเภอท่าใหม่ อำเภอมะขาม และอำเภอเขาชีเมื้อง

(2) ด้านโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์ : อำเภอโป่งน้ำร้อน อำเภอแหลมสิงห์ และอำเภอมะขาม

(3) ด้านเศรษฐกิจ : อำเภอเมือง และอำเภอขลุง

(4) ด้านสังคมและความมั่นคง: อำเภอเมือง และอำเภอนายายอาม

1.3.2 แนวทางและข้อสั่งการของคณะรัฐมนตรี

(1) ด้านการบริหารจัดการน้ำ สิ่งแวดล้อมและการเกษตร

(1.1) เห็นชอบโครงการศึกษาออกแบบวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีในการแปรรูปผลผลิตเงาะเพื่อเพิ่มศักยภาพเชิงพาณิชย์ ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก โดยให้สนับสนุนงบประมาณดำเนินการในปี 2555 วงเงิน 9 ล้านบาท

(1.2) เห็นชอบในหลักการโครงการสามัคคีคืนน้ำสู่แม่น้ำด้วยกรคืน รากแก้วสู่ดิน และโครงการแก้มลิงหนองกะเพลิง ระยะ 3

(1.3) เห็นชอบโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว (บริเวณถนนเลียบชายฝั่งทะเล ปากน้ำแหลมหนู ต.ตะกาดเจ้า อ.ท่าใหม่) โดยให้สนับสนุนงบประมาณดำเนินการในปี 2555 วงเงิน 12 ล้านบาท

(2) ด้านโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์

(2.1) เห็นชอบโครงการก่อสร้างศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ด้านถาวรบ้านผักกาด โดยให้สนับสนุนงบประมาณดำเนินการในปี 2555 วงเงิน 45 ล้านบาท

(2.2) เห็นชอบโครงการพัฒนาเส้นทางเข้าสู่ศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริ ตำบลท่าหลวง อำเภอมะขาม โดยให้สนับสนุนงบประมาณดำเนินการในปี 2555 วงเงิน 12.44 ล้านบาท

(2.3) เห็นชอบโครงการพัฒนาเส้นทางเชื่อมโยงเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว อำเภอแหลมสิงห์ โดยให้สนับสนุนงบประมาณดำเนินการในปี 2555 วงเงิน 12 ล้านบาท

(3) ด้านเศรษฐกิจ

(3.1) เห็นชอบโครงการบริหารจัดการป่าชายเลนเพื่อการท่องเที่ยวขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก โดยให้สนับสนุนงบประมาณดำเนินการในปี 2555 วงเงิน 10 ล้านบาท

(3.2) เห็นชอบโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบศูนย์บริหารจัดการ อัญมณีจังหวัดจันทบุรีและจัดซื้อครุภัณฑ์ โดยให้สนับสนุนงบประมาณดำเนินการในปี 2555 วงเงิน 19.24 ล้านบาท

(4) ด้านสังคมและความมั่นคง



(4.1) เห็นชอบในหลักการโครงการพัฒนาและเตรียมความพร้อมกำลังคนเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรม และสังคมอาเซียน อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี

(4.2) เห็นชอบในหลักการโครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยของรัฐในจังหวัดจันทบุรี (มหาวิทยาลัยพระปกเกล้า-ราไพพรรณี) โดยให้มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณีดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

1.4 จังหวัดตราด มีรัฐมนตรีและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง ลงพื้นที่ จำนวน 2 คน

1.4.1 พื้นที่ดูงาน ประกอบด้วย

(1) ด้านการบริหารจัดการน้ำ สิ่งแวดล้อมและการเกษตร : อำเภอเมือง

(2) ด้านโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์ : อำเภอเมือง

(3) ด้านเศรษฐกิจ : อำเภอเมือง

(4) ด้านสังคมและความมั่นคง: อำเภอเมือง

1.4.2 แนวทางและข้อสั่งการของคณะรัฐมนตรี

(1) การบริหารจัดการน้ำ สิ่งแวดล้อมและการเกษตร

(1.1) เห็นชอบโครงการส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจทดแทนไม้ผลที่ประสบปัญหาด้านราคา โดยให้สนับสนุนงบประมาณดำเนินการในปี 2555 วงเงิน 5.6 ล้านบาท

(1.2) เห็นชอบโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำและระบายน้ำของแหล่งน้ำขนาดเล็กในพื้นที่จังหวัดตราด โดยให้สนับสนุนงบประมาณดำเนินการในปี 2555 วงเงิน 10.4 ล้านบาท

(1.3) เห็นชอบในหลักการโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อม ฝิ่งท่อระบายน้ำ คสล. สาย 3 ตอนตราด - สะพานข้ามคลองสะพานหินฝั่งตะวันตก

(2) ด้านโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์

(2.1) เห็นชอบโครงการพัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งโลจิสติกส์เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก โดยให้สนับสนุนงบประมาณดำเนินการในปี 2555 วงเงิน 29 ล้านบาท

(2.2) เห็นชอบโครงการปรับปรุงทางขึ้นลงเครื่องบิน (Runway) สนามบิน 207 โดยให้สนับสนุนงบประมาณดำเนินการในปี 2555 วงเงิน 15 ล้านบาท

(2.3) เห็นชอบโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำและทางเท้าถนนภายในโครงการพัฒนาพื้นที่สนามบิน 207 จังหวัดตราด โดยให้สนับสนุนงบประมาณดำเนินการในปี 2555 วงเงิน 14.9 ล้านบาท

(3) ด้านเศรษฐกิจ

(3.1) เห็นชอบโครงการก่อสร้างปรับปรุงสะพานทางเดินเท้า คสล. บริเวณภายในพื้นที่ป่าชายเลนบ้านเป็ดใน จังหวัดตราด โดยให้สนับสนุนงบประมาณดำเนินการในปี 2555 วงเงิน 6.71 ล้านบาท

(4) ด้านสังคมและความมั่นคง

(4.1) เห็นชอบโครงการขยายขีดความสามารถในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเลจังหวัดตราด โดยให้สนับสนุนงบประมาณดำเนินการในปี 2555 วงเงิน 18.87 ล้านบาท โดยปรับลดกิจกรรมที่เกี่ยวกับการฝึกอบรมลง ในวงเงิน 1.83 ล้านบาท

(4.2) เห็นชอบโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) เพื่อรักษาความปลอดภัยในแหล่งท่องเที่ยว โดยให้สนับสนุนงบประมาณดำเนินการในปี 2555 วงเงิน 24 ล้านบาท

(4.3) เห็นชอบโครงการพัฒนาศักยภาพโรงเรียนกีฬาและสนามกีฬาจังหวัดตราด โดยให้สนับสนุนงบประมาณดำเนินการในปี 2555 วงเงิน 8 ล้านบาท

(4.4) เห็นชอบในหลักการโครงการก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้วิชาชีพประจำจังหวัดตราด วิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่

**ความเห็นและข้อสั่งการเพิ่มเติมที่นอกเหนือจากโครงการในพื้นที่ดูงาน**

1. จังหวัดชลบุรี

1.1 รองนายกรัฐมนตรี (นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน (นายอารักษ์ ชลธาร์นนท์) และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (นายสันติ พร้อมพัฒน์)

ให้กรมชลประทานเสนอแผนการใช้ประโยชน์จากอ่างเก็บน้ำมาบหวายโสม และอ่างเก็บน้ำห้วยไข่น้ำ ที่ได้สำรวจออกแบบไว้เรียบร้อยแล้ว เพื่อเพิ่มปริมาณน้ำดิบรองรับความต้องการที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

อย่างรวดเร็วในอนาคตอันใกล้ โดยให้ขอรับการสนับสนุนจากงบประมาณของคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย (กบอ.)

## 1.2 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน (นายเผด็จชัย สะสมทรัพย์)

มอบหมายให้เทศบาลตำบลหนองไม้แดงและเทศบาลตำบลนาป่าให้ความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในเรื่องทักษะฝีมือแรงงาน โดยเฉพาะการพัฒนาด้านภาษา เพื่อรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน เนื่องจากเทศบาลตำบลหนองไม้แดงและเทศบาลตำบลนาป่ามีแรงงานที่ทำงานในภาคอุตสาหกรรมจำนวนมาก

## 2. จังหวัดระยอง

2.1 ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (นายสุรวัฒน์ สิทธิหล่อ) แทน รองนายกรัฐมนตรี (นายชุมพล ศิลปอาชา) และที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ (นายพิเชษฐ หวังเพ็ญนครินทร์) แทน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ (นายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล)

มอบหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมดำเนินการแก้ไขปัญหาการบุกรุกหาดและสร้างจิตสำนึกของประชาชนในพื้นที่ในการร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน รวมทั้งดูแลการจัดเก็บขยะอย่างมีประสิทธิภาพ

## 3. จังหวัดจันทบุรี

### 3.1 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง (นายวิรุฬ เตชะไพบูลย์)

มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยสร้างความชัดเจนและเร่งประชาสัมพันธ์แนวทางการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อให้ส่วนราชการสามารถวางแผนและกำหนดแนวทางการใช้ประโยชน์พื้นที่ให้สอดคล้องกับแผนแม่บทการใช้ประโยชน์ที่ดินของจังหวัดจันทบุรี

### 3.2 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายชูชาติ หาญสวัสดิ์)

เห็นชอบในหลักการ “โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมผลไม้เพื่อเพิ่มมูลค่าด้วยระบบ IQF (Individually Quick Frozen)” ตำบลเนินสูง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี วงเงิน 50 ล้านบาท ซึ่งเป็นโครงการที่เสนอขออนุมัติเพิ่มเติมนอกกรอบวงเงิน 100 ล้านบาทของจังหวัด โดยให้กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอขอแปรญัตติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2556 เพื่อดำเนินการในปีงบประมาณ 2556 ต่อไป

## 4. จังหวัดตราด

### 4.1 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (นายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ)

(1) เห็นชอบในหลักการ โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือเอนกประสงค์คลองใหญ่จังหวัดตราด โดยมอบหมายให้จังหวัดเป็นเจ้าภาพในการจัดการรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการก่อสร้างท่าเทียบเรือในเขตพื้นที่ป่าชายเลนและจัดส่งให้กรมเจ้าท่าและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (นายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ) นาไปประสานกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อการหารือและพิจารณาหาแนวทางการดำเนินการให้ชัดเจน และเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป

(2) เห็นชอบในหลักการ โครงการปรับปรุงเส้นทางหลวงหมายเลข 3 สายตราด-หาดเล็ก ในช่วงที่เป็น 2 ช่องจราจร ให้เป็น 4 ช่องจราจรทั้งสาย รวมทั้งโครงการปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 3159 เพื่อรองรับการค้าชายแดน โดยให้กรมทางหลวงรับไปพิจารณาจัดลำดับความสำคัญของเส้นทาง เพื่อเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณประจำปีตามขั้นตอนต่อไป

## สังคม

## 24. เรื่อง มาตรการเกี่ยวกับระบบบริหารยา เวชภัณฑ์ การเบิกจ่ายค่าตรวจวินิจฉัย และค่าบริการทางการแพทย์

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการเกี่ยวกับระบบบริหารยา เวชภัณฑ์ การเบิกจ่ายค่าตรวจวินิจฉัย และค่าบริการทางการแพทย์ รวมทั้งหน่วยงานรับผิดชอบตามที่คณะกรรมการกำหนดระบบบริหาร เวชภัณฑ์ การเบิกจ่ายค่าตรวจวินิจฉัย และค่าบริการทางการแพทย์เสนอ เพื่อให้จัดทำแผนการดำเนินงานงบประมาณ รวมถึงเป้าหมายการลดค่าใช้จ่ายที่เป็นรูปธรรมในการดำเนินงานตามระยะเวลาที่กำหนด และมอบหมายให้คณะกรรมการกำหนดระบบ

บริหารยา เวชภัณฑ์ การเบิกจ่ายค่าตรวจวินิจฉัย และค่าบริการทางการแพทย์ติดตามกำกับกับการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและรายงานต่อคณะรัฐมนตรีเป็นระยะ

### สาระสำคัญของเรื่อง

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ประธานกรรมการกำหนดระบบบริหารยา เวชภัณฑ์ การเบิกจ่ายค่าตรวจวินิจฉัย และค่าบริการทางการแพทย์รายงานว่าการประชุมคณะกรรมการกำหนดระบบบริหารยา เวชภัณฑ์ การเบิกจ่ายค่าตรวจวินิจฉัย และค่าบริการทางการแพทย์ ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2555 ได้มีมติเห็นชอบในการกำหนดมาตรการเกี่ยวกับระบบบริหารยา เวชภัณฑ์ การเบิกจ่ายค่าตรวจวินิจฉัย และค่าบริการทางการแพทย์ รวมทั้งมอบหมายหน่วยงานเพื่อรับผิดชอบมาตรการที่ได้กำหนดขึ้นอย่างเป็นทางการ ดังนี้

#### 1. การควบคุมกำกับการใช้ยาให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและคุ้มค่าในระบบประกันสุขภาพ

1.1 การมีกลไกกลางในการเจรจาต่อรองราคายาที่มีราคาแพง โดยเฉพาะรายการยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติที่มีราคาแพงและมีผู้จำหน่ายรายเดียว มอบหมายให้องค์การเภสัชกรรมเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักงานประกันสังคม กรมบัญชีกลาง กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

1.2 มาตรการควบคุมการกำกับการเบิกจ่ายค่ายานอกบัญชียาหลักแห่งชาติและยาต้นแบบในระบบประกันสุขภาพ ได้แก่ การกำหนดเป้าหมายการลดค่าใช้จ่าย การกำหนดอัตราอ้างอิง การเบิกจ่ายยา กลุ่มเป้าหมาย การปรับโครงสร้างชุดเขยค่ายาและค่าบริการ ระบบสารสนเทศข้อมูลการเบิกจ่ายและการส่งจ่ายยา มอบหมายให้กรมบัญชีกลาง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นหน่วยงานรับผิดชอบ

1.3 นโยบายส่งเสริมการใช้ยาในบัญชียาหลักและยาชื่อสามัญ ได้แก่ การกำหนดเป้าหมายการใช้ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ/ยาชื่อสามัญ การมีระบบประกันสุขภาพยา ชื่อสามัญที่มีจำหน่ายในท้องตลาด การสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชน มอบหมายให้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รวมทั้งกรมในกระทรวงที่เกี่ยวข้อง เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ

1.4 การกำหนดแนวเขตปฏิบัติและข้อบ่งชี้การใช้ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติในยาในกลุ่มเป้าหมายที่มีมูลค่าการใช้จ่ายสูง รวมถึงข้อบ่งชี้การตรวจวินิจฉัยโรคและการรักษาด้วยเทคโนโลยีราคาแพง มอบหมายให้กรมการแพทย์ กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์ และราชวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งโครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายสุขภาพ เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ

1.5 การกำหนดกลไกกลางในการตรวจสอบการเบิกจ่ายและการจ่ายยา มอบหมายให้สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักร่วมกับสำนักงานประกันสังคม และกรมบัญชีกลาง

2. การพัฒนาบัญชียาและรหัสยามาตรฐานเพื่อสนับสนุนการบริหารเวชภัณฑ์ มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักร่วมกับศูนย์พัฒนามาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพไทย (คมส.) สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักงานประกันสังคม กรมบัญชีกลาง รวมทั้งสถานพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชน

3. การปรับอัตราการจ่ายตามกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วมให้เป็นเอกภาพระหว่างกองทุน มอบหมายให้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักงานประกันสังคม กรมบัญชีกลาง นักวิชาการ/ราชวิทยาลัย รวมทั้งสถานพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชน

4. การวิจัยและพัฒนาารูปแบบการจ่ายแบบตกลงราคาล่วงหน้าบริการผู้ป่วยนอก ทั้งในลักษณะต่อครั้งต่อคนที่สอดคล้องกับต้นทุนและยกระดับคุณภาพการดูแลโรคเรื้อรัง เพื่อเป็นมาตรฐานและใช้ร่วมกันระหว่างกองทุนประกันสุขภาพต่าง ๆ อันจะนำมาซึ่งความยั่งยืนในการควบคุมค่าใช้จ่ายระยะยาว มอบหมายให้ศูนย์พัฒนาโรคร่วมไทย เครือสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขเป็นหน่วยงานรับผิดชอบ

### 25. เรื่อง การดำเนินการเกี่ยวกับหนังสือร้องเรียนที่ยื่นกราบเรียนนายกรัฐมนตรี (วันที่ 17 มิถุนายน 2555)

คณะรัฐมนตรีรับทราบการดำเนินการเกี่ยวกับหนังสือร้องเรียนที่ยื่นกราบเรียนนายกรัฐมนตรี ตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอ และมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาและรายงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเพื่อเสนอรัฐมนตรีพิจารณาความก้าวหน้าต่อไป

ข้อเท็จจริง

ในการติดตามความคืบหน้าการดำเนินการ กรณีเหตุเพลิงไหม้ บริษัท บีเอสที อีลาสโตเมอร์ จำกัด ณ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2555 ได้มีองค์กรและประชาชนยื่นหนังสือกราบเรียนนายกรัฐมนตรีเพื่อร้องเรียนและแสดงความคิดเห็น รวมทั้งสิ้น 11 ฉบับ ซึ่งมีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว ดังนี้

1. คัดค้านโครงการสร้างนิคมอุตสาหกรรมหลักชัยเมืองยาง (เรื่องที่ 1)
2. คัดค้านโครงการสร้างนิคมอุตสาหกรรมระยอง (บ้านค่าย) (เรื่องที่ 2-3)
3. ขอให้ระงับการขยายพื้นที่การสร้างนิคมอุตสาหกรรมโรจนะในพื้นที่ตำบลหนองบัวบ้านค่าย (เรื่องที่ 4)
4. ขอให้ระงับ ทบทวน การลงทุนอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ในเขตประกอบการอุตสาหกรรม ไออาร์ พี ซี (เรื่องที่ 5)
5. คัดค้านการสร้างโรงผลิตถ่านหินโค้ก (เรื่องที่ 6)
6. ประชาชนชุมชนตำบลบ้านฉาง อ.เมือง จ.ระยอง ซึ่งตั้งอยู่ติดกับโรงงานอุตสาหกรรม ขอให้ทำแนวป้องกัน แนวกันชน และกำหนดขอบเขตที่ชัดเจน (เรื่องที่ 7)
7. เสนอมาตรการเพื่อนำสู่การปฏิบัติจากกรณีเหตุระเบิดและเพลิงไหม้โรงงาน บีเอสที อีลาสโตเมอร์ (เรื่องที่ 8)
8. ขอให้มีการแก้ไขผลกระทบจากการรั่วไหลของน้ำที่ปนเปื้อนสารเคมี จากเหตุเพลิงไหม้โรงงาน บีเอสที อีลาสโตเมอร์ (เรื่องที่ 9)
9. ขอให้สั่งการให้ยุติเรื่องที่เกิดกรณีประมง และคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติจะขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี ให้มีการจดทะเบียนเรืออวนลากที่ทำการประมงโดยผิดกฎหมาย หรือเรืออวนลากเถื่อนที่ลักลอบทำการประมงโดยไม่มียะเบียนและอาชญาบัตรที่ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 2,107 ลำ (เรื่อง 10)
10. ขอให้ช่วยเหลือคลายความทุกข์ของชาวบ้านหมู่บ้านทรัพย์สมบูรณ์ เนื่องจากหมู่บ้านอยู่ในพื้นที่เขตป่าสงวนคาบเกี่ยวป่าไม้ถาวรทำให้ไม่สามารถทำนิติกรรมได้ (เรื่องที่ 11)

#### การดำเนินการ

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้พิจารณาดำเนินการ ดังนี้

- 1) ส่งเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบของนิคมอุตสาหกรรม ตามข้อ 1.-8. ให้กระทรวงอุตสาหกรรม การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง พิจารณาดำเนินการ และให้รายงานผลการดำเนินการกราบเรียนนายกรัฐมนตรีทราบ
- 2) ส่งเรื่องเกี่ยวกับการจดทะเบียนเรือลากอวน ตามข้อ 9. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พิจารณาดำเนินการ และกรณีหมู่บ้านตั้งในพื้นที่เขตป่าสงวน ตามข้อ 10. ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย พิจารณาดำเนินการ และให้รายงานผลการดำเนินการกราบเรียนนายกรัฐมนตรีทราบ
- 3) นำเรียนรองนายกรัฐมนตรีที่กำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในพื้นที่ (ระยอง ชลบุรี จันทบุรี ตราด) ทราบ เพื่อการกำกับติดตามผลการดำเนินการ
- 4) ส่งเรื่องทั้งหมดให้ ศูนย์บริการประชาชน (1111) สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อนำเข้าระบบรับเรื่องร้องเรียนนายกรัฐมนตรี เพื่อการติดตามเรื่อง

#### 26. เรื่อง การดำเนินการเกี่ยวกับหนังสือร้องเรียนที่ยื่นกราบเรียนนายกรัฐมนตรี (วันที่ 18 มิถุนายน 2555)

คณะรัฐมนตรีรับทราบการดำเนินการเกี่ยวกับหนังสือร้องเรียนที่ยื่นกราบเรียนนายกรัฐมนตรี ตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอ ดังนี้

##### ข้อเท็จจริง

องค์กรและประชาชนได้ยื่นหนังสือกราบเรียนนายกรัฐมนตรีเพื่อร้องเรียนและขอความอนุเคราะห์ ระหว่างการปฏิบัติภารกิจในวันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน 2555 ดังนี้

1. ยื่นที่เรือแหลมฉบัง จำนวน 6 ฉบับ โดยร้องเรียนและขอความอนุเคราะห์ ดังนี้
  - 1.1 ขอให้แก้ไขปัญหาการจราจรและการบริหารในท่าเรือแหลมฉบัง
  - 1.2 ขอให้สั่งการให้มีการปฏิบัติเพื่อแก้ไขความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำท่วมขังชุมชน

1.3 ขอให้แก้ไขปัญหาการระบาดของยาเสพติด และการจีป่วน

1.4 ขอความอนุเคราะห์แก้ไขความเดือดร้อนที่มีผลกระทบต่อค่าครองชีพ

1.5 ขอให้ช่วยแก้ไขความเดือดร้อนจากถูกทำร้ายกลั่นแกล้ง และขอให้ตรวจสอบการปลูกสร้างบ้านลงไปในพื้นที่จำนวนมากของผู้ที่ถูกกลั่นแกล้ง

1.6 ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือแหล่งเงินทุน ดอกเบี้ยถูก และที่ดินทำกิน 1-3 ไร่

2. ยื่นที่ โรงแรม รอยัลคัลลิฟ บีช รีสอร์ท จำนวน 1 ฉบับ โดยกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง จังหวัดปราจีนบุรี ขอให้เร่งพิจารณาแก้ไขปัญหาค่าความเดือดร้อน โดยเร่งหาจุดรับซื้อมันสำปะหลังที่ยังไม่ได้ชุดของเกษตรกรจำนวนประมาณ 100,000 ตัน เป็นอย่างต่ำในราคาเหมาะสม โดยไม่หักค่าใช้จ่ายอื่นใดขั้นต่ำสุด 2.25 บาท ต่อกิโลกรัม หากไม่สามารถปฏิบัติได้ ขอให้เตรียมมาตรการรองรับเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน

3. การดำเนินการ

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้พิจารณาดำเนินการ ดังนี้

1) ส่งเรื่องขอให้แก้ไขปัญหาการจราจรและการบริการของท่าเรือแหลมฉบังตามข้อ 1.1 ให้ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบังพิจารณาดำเนินการ

2) ส่งเรื่องเกี่ยวกับปัญหาความเป็นอยู่ ยาเสพติด อาชญากรรมและระบบสาธารณสุขปโภค ตามข้อ 1.2-1.6 ซึ่งน่าจะแก้ไขได้ในระดับจังหวัด ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีพิจารณาดำเนินการ

3) ส่งเรื่องปัญหาของกลุ่มผู้ปลูกมันสำปะหลัง จังหวัดปราจีนบุรี ตามข้อ 2. ให้กระทรวงพาณิชย์พิจารณาดำเนินการ และให้รายงานผลการดำเนินการกราบเรียนนายกรัฐมนตรีทราบ

4) ส่งเรื่องทั้งหมดให้ ศูนย์บริการประชาชน (1111) สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อนำเข้าระบบรับเรื่องร้องเรียนนายกรัฐมนตรี เพื่อการติดตามเรื่อง

#### ต่างประเทศ

27. เรื่อง ขออนุมัติการจัดทำบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างสำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาต่างประเทศและสำนักเลขาธิการองค์การรัฐอเมริกัน

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอ ดังนี้

1. เห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการพัฒนาระหว่างสำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาต่างประเทศ (สพร.) กต. แห่งราชอาณาจักรไทยและสำนักเลขาธิการองค์การรัฐอเมริกัน

2. อนุมัติให้ผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาต่างประเทศ กต. หรือผู้แทนลงนามในบันทึกความเข้าใจดังกล่าว

3. หากมีความจำเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างบันทึกความเข้าใจ ในส่วนที่ไม่ใช่เนื้อหาสาระสำคัญของบันทึกความเข้าใจ ให้สามารถดำเนินการได้โดยไม่ต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้ง

สาระสำคัญของเรื่อง

กต. รายงานว่า

1. ไทยเข้าร่วมเป็นประเทศผู้สังเกตการณ์ถาวรในองค์การรัฐอเมริกัน (Organization of American States: OAS) ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2541 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกในด้านความมั่นคงและสังคม เพื่อจะได้มีโอกาสรับทราบพัฒนาการต่าง ๆ ของทวีปอเมริกาอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะประเทศในภูมิภาคลาตินอเมริกาและแคริบเบียน ตลอดจนเป็นกลไกหนึ่งในการส่งเสริมความสัมพันธ์กับประเทศสมาชิกอันจะนำไปสู่การขยายความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจ การค้าและการลงทุน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับการพัฒนาซึ่งกันและกันจนถึงปัจจุบัน โดยรัฐบาลไทยได้ให้ความร่วมมือด้านการพัฒนาในรูปแบบของการให้ทุนฝึกอบรมนานาชาติประจำปี โดยจัดที่ประเทศไทยในสาขาที่มีความเหมาะสมและตรงความต้องการที่ OAS กำหนดไว้ และเป็นสาขาที่ไทยมีประสบการณ์และเชี่ยวชาญ สอดคล้องกับปัญหาโลกที่เผชิญอยู่ในปัจจุบัน

2. ร่างบันทึกความเข้าใจ เป็นเอกสารกำหนดแนวทางความร่วมมือระหว่าง สพร. กับ OAS สรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

2.1 การดำเนินกิจกรรมความร่วมมือระหว่าง สพร. กับ OAS ในลักษณะของการจัดฝึกอบรมในประเทศไทยหรือในประเทศสมาชิกของ OAS

2.2 กรอบสาขาความร่วมมือระหว่าง สพร. กับ OAS ได้แก่ สาขาการพัฒนาวิชาชีพ (Professional Development) การบริหารจัดการการท่องเที่ยว (Tourism Management) การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม (Economic and Social Development) การจ้างงานและการลดความยากจน (Employment and Poverty Reduction) ตลอดจนสาขาอื่น ๆ ที่ทั้งสองฝ่ายเห็นชอบร่วมกัน

2.3 ส่งเสริมการจัดการประชุมในระดับทวิภาคีเพื่อหารือและแลกเปลี่ยนแนวทางการร่วมมือระหว่างกันทั้งสองฝ่าย

2.4 เจือปนในการดำเนินกิจกรรมที่มีร่วมกันที่เกี่ยวข้องกับด้านเงินทุนและบุคลากรนั้น ตั้งอยู่บนพื้นฐานของหลักการความร่วมมือแบบใต้-ใต้ (South-South Cooperation) คือ ทั้งสองฝ่ายร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่าย

3. การจัดทำความตกลงดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยซึ่งเป็นประเทศผู้สังเกตการณ์ถาวรกับประเทศสมาชิกของ OAS ให้มีความใกล้ชิดกันมากขึ้น อีกทั้งยังส่งเสริมบทบาทเชิงรุกของไทยในเวทีระหว่างประเทศ โดยใช้ความร่วมมือทางวิชาการเป็นเครื่องมือในการดำเนินความสัมพันธ์

## 28. เรื่อง ขออนุมัติลงนามในหนังสือตอบรับความช่วยเหลือให้เปล่า Japan's Non-Project Grant Aid

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอดังนี้

1. เห็นชอบ (1) ร่างหนังสือแลกเปลี่ยนตอบรับรัฐบาลญี่ปุ่น (2) Agreed Minutes on Procedural Details และ (3) Record of Discussions และหากก่อนการลงนามมีความจำเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างหนังสือดังกล่าวในส่วนที่ไม่ใช่เนื้อหาสาระสำคัญ ให้สามารถดำเนินการได้โดยไม่ต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้ง

2. อนุมัติให้สำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ (สพร.) กต. ลงนามใน (1) หนังสือแลกเปลี่ยนตอบรับรัฐบาลญี่ปุ่น (2) Agreed Minutes และ (3) Record of Discussions

3. มอบหมายให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ซึ่งเป็นหน่วยงานผู้ดำเนินโครงการ (Implementing Agency) ลงนามในเอกสารย่อยสำหรับการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้ความช่วยเหลือให้เปล่าดังกล่าว

## 29. เรื่อง ร่างแถลงการณ์ร่วมของการประชุมรัฐมนตรีพลังงานเอเปค ครั้งที่ 10

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงพลังงานเสนอ ดังนี้

1. เห็นชอบร่างแถลงการณ์ร่วมของการประชุมรัฐมนตรีพลังงานเอเปค ครั้งที่ 10 (St. Petersburg Declaration- "Energy Security: Challenges")

2. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน (หรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน) เป็นผู้ให้การรับรองในร่างแถลงการณ์ร่วมฯ นี้ ร่วมกับรัฐมนตรีพลังงานของกลุ่มประเทศสมาชิกเอเปคได้

3. เห็นชอบให้กระทรวงพลังงาน สามารถพิจารณาปรับปรุงถ้อยคำในร่างแถลงการณ์ร่วมฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสำคัญได้ตามความเหมาะสมก่อนที่จะมีการรับรองร่างแถลงการณ์ร่วมฯ ดังกล่าวในที่ประชุมได้

ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถบังเกิดผลเป็นรูปธรรมสำหรับความร่วมมือด้านพลังงานในกรอบเอเปคในระหว่างการประชุมฯ ในวันที่ 24-25 มิถุนายน 2555 ณ นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก สหพันธรัฐรัสเซีย

สาระสำคัญของร่างแถลงการณ์ร่วมฯ

ร่างแถลงการณ์ร่วมของรัฐมนตรีพลังงานเอเปค ครั้งที่ 10 จะเป็นแถลงการณ์สรุปผลการประชุมซึ่งประกอบด้วยสาระหลัก คือ การแสดงเจตจำนงร่วมกันของสมาชิกเขตเศรษฐกิจเอเปค ในการส่งเสริมความมั่นคงทางพลังงาน (Energy Security) โดยเน้นการดำเนินงานใน 5 ด้านหลัก ๆ ประกอบด้วย การพัฒนาตลาดพลังงานให้มีประสิทธิภาพและมีความโปร่งใสมากขึ้น การเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานจากก๊าซธรรมชาติ การพัฒนาแหล่งพลังงานทางเลือกและพลังงานหมุนเวียน การเสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อความปลอดภัยของการใช้พลังงานนิวเคลียร์ และการส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ นอกจากการดำเนินงานข้างต้นจะช่วยส่งเสริมความ

มั่นคงทางพลังงานแล้ว ยังจะช่วยพัฒนาเศรษฐกิจ และช่วยลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ อันจะเป็นผลดีต่อสิ่งแวดล้อม และสามารถนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายของผู้นำเอเปคในการสร้างการเจริญเติบโตที่ยั่งยืน (Green Growth) อีกด้วย

### 30. เรื่อง ร่างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง หลักเกณฑ์การทับศัพท์ภาษาเกาหลีและภาษาเวียดนาม

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง หลักเกณฑ์การทับศัพท์ภาษาเกาหลีและภาษาเวียดนาม ที่คณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรี (คกอ.) ตรวจสอบพิจารณาแล้ว และให้ดำเนินการต่อไปได้

#### ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ 4 ได้ตรวจสอบพิจารณาร่างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่อง หลักเกณฑ์การทับศัพท์ภาษาเกาหลีและหลักเกณฑ์การทับศัพท์ภาษาเวียดนาม เสร็จแล้ว โดยแก้ไขชื่อเป็น “ร่างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง หลักเกณฑ์การทับศัพท์ภาษาเกาหลีและภาษาเวียดนาม” นอกจากนี้ ได้แก้ไขเพิ่มเติมถ้อยคำเล็กน้อยเพื่อให้ถูกต้องและเหมาะสมยิ่งขึ้น (ตามแบบการร่างกฎหมาย) ซึ่งราชบัณฑิตยสถานพิจารณาแล้วเห็นชอบและยืนยันให้ดำเนินการต่อไป

#### สาระสำคัญของร่างประกาศ

กำหนดให้ใช้ประกาศราชบัณฑิตยสถาน เรื่อง หลักเกณฑ์การทับศัพท์ภาษาเกาหลีและหลักเกณฑ์การทับศัพท์ภาษาเวียดนาม ลงวันที่ 14 มกราคม 2554 เป็นมาตรฐานของทางราชการ

### 31. เรื่อง ขออนุมัติจัดทำบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐกินีว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ และบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจัดตั้งการปรึกษาหารือทวิภาคีระหว่างกระทรวงการต่างประเทศแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงการต่างประเทศและชาวกินีในต่างประเทศแห่งสาธารณรัฐกินี

คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี้

1. ขออนุมัติการจัดทำและลงนาม (1) ร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐกินีว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ (2) ร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจัดตั้งการปรึกษาหารือทวิภาคีระหว่างกระทรวงการต่างประเทศแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงการต่างประเทศและชาวกินีในต่างประเทศแห่งสาธารณรัฐกินี

2. ขออนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ลงนามบันทึกความเข้าใจทั้งสองฉบับดังกล่าว

3. หากมีการแก้ไขเพิ่มเติมถ้อยคำของบันทึกความเข้าใจทั้งสองฉบับในส่วนที่ไม่ใช่สาระสำคัญ โดยถ้อยคำดังกล่าวสอดคล้องกับผลประโยชน์และนโยบายของประเทศไทยก็ขอให้กระทรวงการต่างประเทศสามารถพิจารณาดำเนินการได้โดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง

#### สาระสำคัญของร่างบันทึกความเข้าใจ ทั้ง 2 ฉบับ มีดังนี้

(1) ร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐกินีว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ แลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ และสิ่งอำนวยความสะดวกในการฝึกอบรม ส่งเสริมการศึกษาและโครงการต่างๆ ซึ่งน่าจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนให้ความช่วยเหลือในโครงการเฉพาะต่าง ๆ

(2) ร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจัดตั้งการปรึกษาหารือทวิภาคีระหว่างกระทรวงการต่างประเทศแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงการต่างประเทศและชาวกินีในต่างประเทศแห่งสาธารณรัฐกินี มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างกรอบการปรึกษาหารืออย่างเป็นทางการเป็นประจำ เพื่อทบทวนความสัมพันธ์ทวิภาคีในทุกมิติ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความร่วมมือด้านการเมือง และเศรษฐกิจ การพาณิชย์ วิชาการ วัฒนธรรมและกงสุล อันจะนำมาซึ่งการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทยและกินีให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

### 32. เรื่อง แนวทางการจัดสรรเงินรางวัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 สำหรับส่วนราชการ จังหวัด และ สถาบันอุดมศึกษา

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบและอนุมัติ ตามที่ สำนักงาน ก.พ.ร. เสนอ ดังนี้

1. เห็นชอบการขอรับการสนับสนุนงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2556 เพิ่มเติมในขั้นตอนการแปรญัตติ เพื่อใช้สำหรับการจัดสรรเงินรางวัลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ให้กับส่วนราชการ จังหวัด และสถาบันอุดมศึกษา ที่ได้จัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการและประเมินผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำนวน 6,835 ล้านบาท
2. อนุมัติหลักการให้บรรจุรายการเงินรางวัลและเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้บริหารไว้ในรายการงบประมาณของร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายงบประมาณประจำปี เป็นประจำทุกปี

### แต่งตั้ง

#### 33. เรื่อง แต่งตั้ง

##### 1. แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวงการคลัง)

คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่กระทรวงการคลังเสนอ แต่งตั้ง นางกรศิริ พินรัตน์ รองอธิบดีกรมศุลกากร ให้ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางศุลกากร (นักวิชาการศุลกากรทรงคุณวุฒิ) กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง ตั้งแต่วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2555 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นต้นไป

##### 2. รัฐบาลสาธารณรัฐชานมารีโนเสนอขอแต่งตั้งเอกอัครราชทูตประจำประเทศไทย

คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่ได้รับรายงานจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโรม สาธารณรัฐอิตาลี ว่า รัฐบาลสาธารณรัฐชานมารีโนมีความประสงค์จะขอแต่งตั้ง นางเจสซิกา กัสเปอร์โรนี (Ms. Jessica Gasperoni) ให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มิอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐชานมารีโนประจำประเทศไทยคนแรก โดยมีถิ่นพำนัก ณ กรุงชานมารีโน ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ

##### 3. รัฐบาลสาธารณรัฐเซอร์เบียเสนอขอแต่งตั้งเอกอัครราชทูตประจำประเทศไทย

คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่ได้รับแจ้งจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาร์กาตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ว่า รัฐบาลสาธารณรัฐเซอร์เบียมีความประสงค์จะขอแต่งตั้ง นายยอวาน ยอวานอวิช (Mr. Jovan Jovanovic) ให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มิอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐเซอร์เบียประจำประเทศไทยคนใหม่ โดยมีถิ่นพำนัก ณ กรุงจาร์กาตา สิบแทน นายโซรัน คาซาโซวิช (Mr. Zoran Kazazovic) ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ

##### 4. รัฐบาลบูร์กินาฟาโซเสนอขอแต่งตั้งเอกอัครราชทูตประจำประเทศไทย

คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่ได้รับแจ้งจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี สาธารณรัฐอินเดีย ว่า รัฐบาลบูร์กินาฟาโซมีความประสงค์จะขอแต่งตั้ง นายไอดริส ราอัว อูเอดราโอโก (Mr. Idriss Raoua Ouedraogo) ให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มิอำนาจเต็มแห่งบูร์กินาฟาโซประจำประเทศไทยคนแรก โดยมีถิ่นพำนัก ณ กรุงนิวเดลี ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ

##### 5. การปรับเปลี่ยนเขตกงสุลของสถานกงสุลราชรัฐลักเซมเบิร์ก และการปรับเปลี่ยนการแต่งตั้ง กงสุลกิตติมศักดิ์ราชรัฐลักเซมเบิร์กในประเทศไทย

คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอดังนี้

1. การปรับเปลี่ยนเขตกงสุลของสถานกงสุลราชรัฐลักเซมเบิร์กประจำประเทศไทย ซึ่งมีเขตกงสุลครอบคลุมประเทศไทย เป็นสถานกงสุลราชรัฐลักเซมเบิร์กประจำกรุงเทพมหานคร โดยมีเขตกงสุลครอบคลุมกรุงเทพมหานคร



2. ปรับเปลี่ยนการดำรงตำแหน่งของ นายปีแยร์ แมซ จากกงสุลกิตติมศักดิ์ราชอาณาจักรแซมเบีย ประจำประเทศไทย ซึ่งมีเขตกงสุลครอบคลุมประเทศไทย เป็นดำรงตำแหน่งกงสุลกิตติมศักดิ์ราชอาณาจักรแซมเบีย ประจำกรุงเทพมหานคร โดยมีเขตกงสุลครอบคลุมกรุงเทพมหานคร

#### 6. แต่งตั้งรองเลขาธิการ ก.พ.ร. (นักบริหารสูง) (สำนักนายกรัฐมนตรี)

คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่สำนักงาน ก.พ.ร. เสนอแต่งตั้งนายพงษ์อาจ ตรีกิจวัฒนากุล ที่ปรึกษาการพัฒนาระบบราชการ (นักพัฒนาระบบราชการทรงคุณวุฒิ) สำนักงาน ก.พ.ร. ให้ดำรงตำแหน่ง รองเลขาธิการ ก.พ.ร. สำนักงาน ก.พ.ร. สำนักนายกรัฐมนตรี ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นต้นไป

#### 7. ขออนุมัติแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)

คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเสนอแต่งตั้งนายไชยยันต์ พึ่งเกียรติไพโรจน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง ให้ดำรงตำแหน่ง รองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นต้นไป

#### 8. แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (กรณีพ้นตำแหน่งตามวาระ)

คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเสนอแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (กรณีพ้นตำแหน่งตามวาระ) จำนวน 7 คน ดังนี้ 1. ศาสตราจารย์ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ เป็นประธานกรรมการ 2. ศาสตราจารย์ศิริชัย กาญจนวาสี เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการประเมินผล 3. รองศาสตราจารย์ชาย โพธิ์สิตา เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการประเมินผล 4. นางนงราม เศรษฐพานิช เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการประเมินผล 5. นายกฤษฎา อุทยานิน เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงิน 6. นายณรงค์ศักดิ์ อังคะสุวพลา เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการสร้างเสริมสุขภาพ 7. นายกิตติศักดิ์ สินธุวิช เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการสร้างเสริมสุขภาพ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน 2555 เป็นต้นไป

#### 9. แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า

คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า เนื่องจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเดิมได้ดำรงตำแหน่งครบสี่ปีตามวาระแล้ว เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2554 จำนวน 3 คน ดังนี้ 1. นายประสิทธิ์ ไชวโกลกุล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย 2. นายณัฐศิลป์ จงสงวน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงิน 3. นายประสิทธิ์ ดำรงชิตานนท์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเกษตร ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน 2555 เป็นต้นไป

#### 10. แต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการบริหารกองทุน ตามพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ. 2527

คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอแต่งตั้งนายชลิต ดำรงค์ศักดิ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นกรรมการผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในคณะกรรมการบริหารกองทุนตามพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ. 2527

#### 11. แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี

คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี จำนวน 9 คน เพื่อทำหน้าที่แทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเดิมที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ดังนี้ 1. นายประพันธ์ โลหะวิวิศิริ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการขนส่งทางทะเลระหว่างประเทศ 2. นายเชาวลิต เมธยะประภาส กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการขนส่งทางน้ำ 3. เรือตรี วิโรจน์ จงขานสิทธิธ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้าน

กิจการท่าเรือ 4. นายชนเศรษฐ์ เพ็ญชาติ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกิจการการเดินเรือไทย 5. นายวิรัตน์ ชนะสิทธิ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกิจการเรือ 6. นายสมพร โพธิ์สิน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายพาณิชย์นาวี 7. นางคมคาย ชูสรานนท์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการประกันภัยทางทะเล 8. นายสมศักดิ์ วิเศษเรืองโรจน์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการค้าระหว่างประเทศ 9. นายเปี่ยมศักดิ์ เมนะเศวต กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิ่งแวดล้อม

## 12. แต่งตั้งกรรมการผู้แทนวิสาหกิจชุมชนและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน

คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอแต่งตั้งกรรมการผู้แทนวิสาหกิจชุมชนและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน จำนวน 13 คน ประกอบด้วยกรรมการผู้แทนวิสาหกิจชุมชน จำนวน 10 คน และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 3 คน เนื่องจากกรรมการชุดเดิมได้ดำรงตำแหน่งมาครบกำหนดสามปีตามวาระ เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2554 แล้ว ซึ่งมีรายชื่อดังต่อไปนี้ 1. นางธัญดา ปานชลิบ กรรมการผู้แทนวิสาหกิจชุมชนจังหวัดนครสวรรค์ 2. นางวรรณวิสาข์ มีแก้ว กรรมการผู้แทนวิสาหกิจชุมชนจังหวัดพิจิตร 3. นายจิรภัทร ปาลสุทธิ์ กรรมการผู้แทนวิสาหกิจชุมชนจังหวัดระยอง 4. นายณฤทธิ์ คำธิศรี กรรมการผู้แทนวิสาหกิจชุมชนจังหวัดสกลนคร 5. นายโรจน์นทร์ ทองศิริกุลวัฒน์ กรรมการผู้แทนวิสาหกิจชุมชนจังหวัดสุรินทร์ 6. นายวรวิทย์ บุญสร้าง กรรมการผู้แทนวิสาหกิจชุมชนจังหวัดขอนแก่น 7. นายสมศักดิ์ ทองจันทร์ กรรมการผู้แทนวิสาหกิจชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์ 8. นายสว่าง ชื่นอารมย์ กรรมการผู้แทนวิสาหกิจชุมชนจังหวัดตราด 9. นายสุริยา ศรีโพธิ์ทอง กรรมการผู้แทนวิสาหกิจชุมชนจังหวัดสุพรรณบุรี 10. นายเสถียร แสงอรุณ กรรมการผู้แทนวิสาหกิจชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 11. นายธนิศ โสรรัตน์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการค้าและอุตสาหกรรม 12. นายวิวัฒน์ ไม้แก่นสาร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหารธุรกิจ 13. นายเอ็นนู ชื่อสุวรรณ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงิน

## 13. แต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอแต่งตั้งพลตำรวจตรี อรรถกฤษณ์ ธารีฉัตร ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล และเห็นชอบกำหนดอัตราค่าตอบแทนคงที่ของผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลในอัตรา 280,000 บาทต่อเดือน โดยในระหว่างอายุสัญญาจะปรับขึ้นค่าตอบแทนคงที่ทุกวันที่ 1 ตุลาคม ของทุกปี ในอัตราไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของค่าตอบแทนที่ผู้รับจ้างได้รับ ตามผลการประเมินผลตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินของคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล สำหรับครั้งแรกจะปรับขึ้นค่าตอบแทนคงที่ในวันที่ 1 ตุลาคม 2556 โดยจะพิจารณาอัตราร้อยละการปรับขึ้นค่าตอบแทนคงที่ให้ตามสัดส่วนระยะเวลาการปฏิบัติงานนับตั้งแต่วันที่ตกลงปฏิบัติงาน

## 14. ขอความเห็นชอบการแต่งตั้งผู้อำนวยการท่าเรือแห่งประเทศไทย

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอแต่งตั้งเรือตรี วิโรจน์ จงชาณสิทธิ์ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการท่าเรือแห่งประเทศไทย โดยให้ได้รับค่าตอบแทนคงที่ในอัตราเดือนละ 300,000 บาท รวมทั้งสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ตามที่กระทรวงการคลังเห็นชอบแล้ว

\*\*\*\*\*